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กู2หม� นล.อุมดีเซล4เดือน

รถบรรทุกขูขึ้นคาขนสง!

ไมกลายพันธุ‘สธ.’เอาอยู

‘ผกก.หนุย’ผงาดรองผูการ

กระบี่ • นายกฯ นํา ครม.สวมเสื้อบาติก

ลมหายใจกระบี่ถก ครม.สัญจร กลุมจังหวัด

อันดามันเห็นชอบ 7 โครงการเรงดวนวง 

เงิน 494 ลานบาท พรอมพัฒนา 5 ดาน

สําคัญ ขณะที่ ครม.รวมลงพื้นที่กลุมจังหวัด

ภาคใตฝงอันดามัน ขับเคล� อนนโยบายรัฐ 

บาลในทุกมิติ “บิ๊กตู” เผยมีความสุขเห็น

บานเมือง-ศก.กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง คน

ไปมาหาสูซึ่งกันและกันได จี้สังคมพิจารณา

ม็อบการเมืองมุงเปาสรางความวุนวายเพ� อ

อะไร ลั่นตองบังคับใช กม. ย้ําคําวา สถาบัน 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตองคงอยูคู

ไทยตลอดไป

ท่ีโรงแรมโซฟเทลกระบ่ี โภคีธรา กอลฟ 

แอนด สปา รีสอรท อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 

เวลา 08.30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

ไทยโพสต • ม็อบรถบรรทุกบุกกระทรวง

พลังงาน หั่นดีเซล 25 บาท ขีดเสน 1 ธ.ค. 

ยกระดับไล รมต. ขูขึ้นราคาคาขนสง 10% 

นายกฯ ยันเรงแกปญหา วอนอยากดดัน

เห็นใจประเทศบาง ครม.ไฟเขียวกู 2 หม� น

ลานตรึงราคา 30 บาท “สุพัฒนพงษ” คาด

ประคองได 4 เดือน 

ที่กระทรวงพลังงาน เม� อวันที่ 16 

พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. สหพันธการ

ขนสงทางบกแหงประเทศไทย นําโดยนาย

อภิชาติ ไพรรุงเรือง ประธานสหพันธฯ และ

ผูประกอบการรถบรรทุกจํานวนหน่ึง ไดรวม

ตัวกันเคล� อนขบวนรถบรรทุกกวา 100 คัน 

ไทยโพสต • ลดลงตอเน� อง ยอดติดเชื้อ

ใหม 5,947 ราย เสียชีวิต 62 ราย  “บิ๊ก

ตู” พอใจเปดประเทศแนวโนมดีขึ้นเร� อยๆ 

นักทองเที่ยวแหจองหองพัก ย้ําเปดสถาน

ที่ตองฟงหมอ หวงยังมีสถานบันเทิงมั่วสุม

ไมมีมาตรการปองกันโควิด ระบุป 65 จัดซื้อ

วัคซีนไวแลว 60 ลานโดส “ครม.” อนุมัติ

เงินกู 20,000 ลานให สปสช. “สธ.” มั่นใจ

หากโควิดไมกลายพันธุรับมือได “เชียงใหม-

สงขลา” เตรียมอําเภอนํารองทองเที่ยว

เม� อวันที่ 16 พ.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย 

งานสถานการณในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 5,947 ราย เปนการติดเชื้อใน

ประเทศ 5,883 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ  5,662 ราย คนหาเชิงรุก 

221 ราย เรือนจํา 53 ราย เดินทางมาจาก

ตางประเทศ 11 ราย มียอดผูติดเชื้อสะสม 

2,030,700 ราย  หายปวยเพิ่มขึ้น 7,943 

ราย  มียอดหายปวยสะสม 1,918,452 ราย  

อยูระหวางรักษา 92,105 ราย อาการหนัก 

1,775 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 411 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 62 ราย เปนชาย 34 ราย 

หญิง 28 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป 47 ราย มีโรคเรื้อรัง 12 ราย พบ

ผูเสียชีวิตมากสุดที่นครศรีธรรมราช 6 ราย 

ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสม 20,143 ราย

สวนยอดผู ไดรับวัคซีนของประเทศ 

ไทยเม� อวันที่ 15 พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่ม

เติม 399,221 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ต้ังแตวันท่ี 28 ก.พ.ท้ังส้ิน  85,412,126 โดส 

ปทุมวัน • คลอดโผ “รองผูการ-ผกก.” สี

กากี “ผกก.หนุย” ฮือฮาตํารวจติดตาม “ยิ่ง

ลักษณ” ผงาดขึ้นรองผูการ 

วันที่ 16 พ.ย.2564 เว็บไซตกองสาร 

นิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดเผยแพร

คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 583-

585/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

จํานวน 3 คําสั่ง เร� องแตงตั้งขาราชการ

ตํารวจ ระดับผูกํากับการ (ผกก.) ถึงรอง

ผูบังคับการ (รอง ผบก.) ประจําป 2564 

จํานวน 1,955 ตําแหน�ง มีรายช� อที่น�าสนใจ 

ไดแก พ.ต.อ.สุขทัศน พุมพันธมวง รอง 

ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เปนรอง ผบก.ภ.จว.ตราด, 

พ.ต.อ.จตุรวิทย คชน�วม ผกก.9 บก.รน. ขยับ

ขึ้นรอง ผบก.อก.บช.ก., พ.ต.อ.ธงชัย อยูเกษ 

ผกก.บก.ป. เปน รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.วทัญู 

วิทยผโลทัย ประจํา บช.ส. อดีตนายตํารวจ

ติดตาม น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี ขยับเปนรอง ผบก.กชข.

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน รอง ผบก.ภ.                                                                

จว.ตราด เปนรอง ผบก.อคฝ., พ.ต.อ.กอง

อรรถ สุวรรณขํา รอง ผบก. (สอบสวน) 

บก.กค.ภ.9 เปนรอง ผบก.ภ.จว.ปตตานี, 

พ.ต.อ.เกรียงไกร บุญซอน รอง ผบก.สส.                                                               

เปนรอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี, พ.ต.อ.เกียรติ 

ศักดิ์ ขอนพุดซา รอง ผบก.ภ.จว.พังงา เปน

รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี, พ.ต.อ.เขมพัทธ 

โพธิพิทักษ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เปน 

อาจารย (สบ 5) 

เกียกกาย • รัฐสภาประชุมถกรัฐธรรมนูญ

ฉบับไอติมแลว “ปยบุตร” ยก 4 หลักการ                                                           

ใหญ “พริษฐ” ชี้เปนวัคซีนเข็มแรกเพ� อ                                                         

ฆาไวรัสประยุทธ ที่ทําใหเกิดโรคเศรษฐกิจ

ออนแอ-โรคเหล� อมล้ําเร้ือรัง-โรคประชาธิป 

ไตยหลอกลวง “ปอก” สบชองดาศาลบอก

อมพระมาพูดก็ไมเช� อวาเปนกลาง จึงตอง

ปรับแกองคกรอิสระ “ส.ว.” เรียงหนาสับ 

ซัดเปนฉบับปฏิวัติ เพราะกลัวผีรัฐประหาร 

วันชัยอัดรางบนพ้ืนฐาน 4 ก. “เกลียด-โกรธ-

กลัว-เกิน” พปชร.-ภท.-ปชป.-ชทพ.สอโหวต

คว่ํา

เม� อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน มี

วาระการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 

(สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง)   เพ� อพิจาร 

ณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช.... ซ่ึง

เปนการยกเลิกมาตรา 65 แกไขเพิ่มเติม                                                   

หมวด 7 มาตรา 159 วรรคแรก เพิ่ม

มาตรา 193/1 มาตรา 193/2 แกไขเพิ่มเติม

หมวด 11 หมวด 12 มาตรา 256 หมวด 

16 ยกเลิกมาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 

271 มาตรา 272 และมาตรา 279 ที่นาย

พริษฐ วัชรสินธุ หรือไอติม กับประชาชนผู

มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 135,247 คน เปนผู

เสนอ

โดยกอนประชุม พล.อ.ประวิตร  วงษ                                                  

สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใหสัมภาษณ

ถึงความชัดเจนการลงมติรางแกไขรัฐธรรม 

นูญวา แลวแตนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.                                                       

นครสวรรค ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)

ขณะที่นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ  

รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม  และ

กรรมการบริหารพรรค พปชร. กลาววา                                   

เนื้อหาสาระคลายกับรางที่ประชาชนเคย

ย� นมาแลวหลายเร� อง และถูกตีตกไปแลว

ดวย เชน ประเด็นไมใหมี ส.ว. ซึ่งจะยาก                                                      

เพราะ  ส.ว.ตองโหวตดวย สวนคนท่ีจะเคล� อน 

ไหวหากรางฉบับนี้ ไมผานนั้น ก็เคล� อนไหว

อยูแลว การแกไขครั้งนี้ก็เปนสวนหนึ่งของ

การเคล� อนไหว เปนการย� นขึ้นมาเพ� อสราง

เง� อนไขบางอยาง และใหมีการอภิปรายใน                      

สภาและโจมตีบางส่ิงบางอยางเพ� อช้ีนําสัง 

คมไป และหากรางถูกตีตกไปก็คงไมมีผลตอ

การเคล� อนไหวทางการเมือง

ฉบับไอติมบูด

สีคุยไบเดน

ย้ําอยาล้ําเสนไตหวัน

อัครายันพิพาทเหมือง

ยังไมจบ

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ขึ้น  13  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 2

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9136

อิสรภาพแหงความคิด

นายพริษฐ วัชรสินธุ แกนนํากลุมรี-โซลูชั่น กลาวนําเสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช.... (ฉบับประชาชน) ตอที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา โดยมีนายปยบุตร แสงกนกกุล 

เลขาธิการคณะกาวหนา ผูรวมเสนอรางเขารวมชี้แจงดวย

5
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หนา...

รัฐบาลคว่ํารางรธน.
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

  

กู้ 2 หมื่น ล.

เพื่อทำ�กิจกรรมม็อบกลุ่มคนขับรถบรรทุก 

“TRUCK POWER SEASON” ด้วยก�ร

เปิดเพลงปลุกใจและบีบแตรรถพร้อมเพรียง

กัน บนถนนวิภ�วดีรังสิต บริเวณตรงข้�ม

กระทรวงพลังง�น เพื่ อแสดงออกเชิ ง

สัญลักษณ์ พร้อมยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง

ให้รัฐบ�ลแก้ไขปัญห�ร�ค�น้ำ�มันแพง ซึ่ง

บรรย�ก�ศเป็นไปอย่�งสงบ ขณะที่ก�ร

จร�จรบนถนนวิภ�วดีรังสิตติดขัดเป็นระยะๆ 

เนื่องจ�กกลุ่มรถบรรทุกใช้ช่องท�งก�รจร�จร

ในช่องท�งหลัก 1  ช่องท�งซ้�ย จอดเรียงกัน

เป็นแถวย�วตั้งแต่บริเวณห้�แยกล�ดพร้�ว

เป็นระยะท�งย�วกว่� 5 กิโลเมตร 

น�ยอภิช�ติกล่�วว่� ข้อเรียกร้องใน

หนังสือที่จะยื่นต่อน�ยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เช�ว์ รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.พลังง�น 

ยังคงเป็นข้อเรียกร้องต�มจุดยืนเดิม คือตรึง

ร�ค�น้ำ�มันดีเซลที่ 25 บ�ทต่อลิตร เป็นเวล� 

1 ปี ลดภ�ษีสรรพส�มิต, ใช้เงินกองทุนน้ำ�มัน

เชื้อเพลิงม�ดูแล ถอดส่วนผสมน้ำ�มันป�ล์ม

ออกจ�กน้ำ�มันดีเซล ส่วนกรณีท่ีไม่ได้รวมตัว

เคลื่อนขบวนไปกระทรวงก�รคลังนั้น เพร�ะ

เห็นว่�กระทรวงพลังง�นตั้งขึ้นม�เพ่ือดูแล

ร�ค�พลังง�น ควรบริห�รจัดก�รด้วยตัวเอง

ได้ ไม่ควรโยนเผือกไปให้คนอื่นรับผิดชอบ ถ้�

ทำ�ไม่ได้ควรยุบกระทรวงพลังง�นไปเลย 

“จะขีดเส้น 15 วัน ภ�ยในวันที่ 1 

ธ.ค.นี้ จะต้องมีคว�มชัดเจนจ�กรัฐบ�ล ห�ก

ยังไม่ชัดและยังไม่มีก�รเปิดโต๊ะเจรจ� จะยก

ระดับก�รเคลื่อนไหวในม�ตรก�รต่อไป คือให้

รถบรรทุกจะเติมน้ำ�มัน 20 ลิตร แล้วขับรถ

เข้�กรุงเทพฯ  ห�กน้ำ�มันหมดตรงไหนจอด

ตรงนั้น และห�กรัฐมนตรีพลังง�นไม่ส�ม�รถ

แก้ไขปัญห�น้ีได้ก็ควรที่จะล�ออกไป โดยจะ

มีก�รยกระดับขับไล่รัฐมนตรีอย่�งแน่นอน 

และจะเป็นก�รเคลื่อนไหวก่อนจะยกระดับ

ในม�ตรก�รขั้นสุดท้�ย คือ ปรับร�ค�ภ�ค

ก�รขนส่งขึ้น 10% มีผลวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ซึ่ง

ม�ตรก�รนี้จะส่งผลกระทบกับร�ค�สินค้�

อุปโภคบริโภคด้วย” น�ยอภิช�ติระบุ

ต่อม�เวล� 13.00 น. น�ยสมบูรณ์ 

หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังง�น เป็น

ตัวแทนรับหนังสือ โดยระบุว่� หลังจ�กนี้จะ

นำ�ข้อเสนอต่อน�ยสุพัฒนพงษ์ เพื่อพิจ�รณ�

ห�รือร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ยืนยัน

ว่�ที่ผ่�นม�กระทรวงพลังง�นไม่ได้นิ่งนอนใจ 

เข้�ใจคว�มเดือดร้อนของประช�ชนและผู้

ประกอบก�รที่เกิดขึ้น 

จ�กน้ันผู้ประกอบก�รรถบรรทุกทยอย

สล�ยตัวกันในเวล� 14.00 น. ที่ โรงแรม

โซฟิเทล กระบี่ โภคีธร� กอล์ฟ แอนด์ สป� 

รีสอร์ท จ.กระบี่  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม กล่�ว

ภ�ยหลังก�รประชุมคณะรัฐมนตรีอย่�งเป็น

ท�งก�รนอกสถ�นที่ (ครม.สัญจร) ว่� ยืนยัน

แล้วว่�เร�ต้องรักษ�ให้ได้ในร�ค� 30 บ�ท

ต่อลิตรก่อน เพร�ะขน�ดตรึงแค่ร�ค� 30 

บ�ท ใช้เงินอุดหนุนไปประม�ณเดือนละ 

3,000 ล้�นบ�ท กองทุนน้ำ�มันอยู่ในสภ�พที่

ติดลบแล้ว ทั้งนี้ ครม.ได้อนุมัติเงินกู้เพื่อนำ�งบ

ประม�ณม�ใช้จ่�ยสำ�รองไว้ในช่วง 4 เดือน

ข้�งหน้� อย่�งไรก็ต�ม ห�กร�ค�น้ำ�มันมีก�ร

ปรับลดลง ทุกอย่�งจะดีขึ้น ทุกอย่�งจะกลับ

คืนเข้�สู่สภ�วะปกติ

ผู้สื่อข่�วถ�มถึงก�รท่ีผู้ประกอบก�รขน                                        

ส่งนำ�รถบรรทุกม�เคลื่อนไหวบนถนนส�ยหลัก

และม�ชุมนุมที่บริเวณหน�้กระทรวงพลังง�น 

น�ยกฯ กล่�วว่� เท่�ที่ ได้รับร�ยง�นเป็น

คว�มเคลื่อนไหวของสม�คมรถบรรทุก ซึ่งใน

ประเทศไทยมีหล�ยสม�คม ยอมรับว่�มีคน

จำ�นวนม�กได้รับคว�มเดือดร้อน ซึ่งรัฐบ�ล

ต้องดูแลทุกคน จึงจำ�เป็นต้องดูให้ละเอียด

ถี่ถ้วน ขอร้องว่�อย่�ใช้แรงกดดันเลย ขอ

ให้เห็นใจประเทศช�ติบ้�งในเวล�นี้ ซึ่งวัน

เดียวกันน้ีได้มอบหม�ยให้กระทรวงคมน�คม

ไปจัดก�รขนส่งท�งรถไฟ จะเอ�รถ บขส. 

ขนส่งสินค้�เพิ่มเติม และถ้�มีคว�มจำ�เป็น

ทห�รพร้อมที่จะสนับสนุนให้ด้วย

น�ยกฯ กล่�วว่� ในส่วนของโครงสร้�ง

มีหล�ยส่วนด้วยกัน ซึ่งในส่วนของภ�ษีกลับ

ม�เป็นร�ยได้ของประเทศ ส่วนเรื่องค่�ก�ร

ตล�ดจำ�เป็นต้องมี ดังนั้นห�กให้ลดลงทั้งหมด

แล้วร�ยได้ของประเทศจะม�จ�กตรงไหน 

ต้องช่วยกันคิดตรงนี้ ตนได้มอบหม�ยให้

กระทรวงพลังง�นไปพิจ�รณ�อยู่ว่�จะทำ�

อะไรได้บ้�ง 

น�ยสุพัฒนพงษ์เปิดเผยว่� หลังจ�กที่

ประชุม  ครม.สัญจรอนุมัติขย�ยวงเงินกู้เพื่อ

ก�รอุดหนุนกองทุนน้ำ�มัน วงเงิน 3 หมื่นล้�น

บ�ท จ�กเดิมกำ�หนดไว้ 2 หมื่นล้�นบ�ท โดย

กองทุนจะกู้จ�กสถ�บันก�รเงินเพื่อตรึงร�ค�

น้ำ�มันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บ�ท ซึ่งเงิน

กู้ที่อนุมัติกรอบไว้ 3 หมื่นล้�นบ�ท ส�ม�รถกู้

ได้ทันที 2 หมื่นล้�นบ�ท ซึ่งเงินจำ�นวนนี้จะ

ส�ม�รถตรึงร�ค�น้ำ�มันดีเซลได้ประม�ณ 4 

เดือน หลังจ�กนั้นจะพิจ�รณ�อีกครั้งว่�จะ

ดำ�เนินก�รอย่�งไร 

น.ส.รัชด� ธน�ดิเรก รองโฆษกประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี แถลงว่� ครม.เห็นชอบ

ก�รขออนุมัติกู้ยืมเงินของสำ�นักง�นกองทุน

น้ำ�มันเช้ือเพลิง (สกนช.) เพื่อเสริมสภ�พคล่อง

ของกองทุนน้ำ�มันเช้ือเพลิง รักษ�เสถียรภ�พ

ระดับร�ค�น้ำ�มันเช้ือเพลิงในประเทศให้อยู่ใน

ระดับท่ีเหม�ะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อก�รดำ� 

รงชีพของประช�ชน ดังน้ี 1.อนุมัติหลักก�ร                                                                        

ร่�งพระร�ชกฤษฎีก� (พ.ร.ฎ.) เปล่ียนแปลง

กรอบวงเงินกู้เพ่ือรักษ�เสถียรภ�พระดับ

ร�ค�น้ำ�มันเช้ือเพลิงในประเทศ พ.ศ.. . . . 

โดยเปล่ียนแปลงกรอบวงเงินกู้เพ่ือรักษ�

เสถียรภ�พระดับร�ค�น้ำ�มันเช้ือเพลิงใน

ประเทศ เป็นจำ�นวนไม่เกิน 30,000 ล้�นบ�ท 

ซ่ึงปัจจุบันกำ�หนดไว้ 20,000 ล้�นบ�ท

2.เห็นชอบร่�งหลักเกณฑ์ก�รกู้เงิน 

ของสำ�นักง�นกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง โดย

กำ�หนดให้ สกนช.จะต้องเสนอเหตุผลคว�ม

จำ�เป็นในก�รกู้เงิน ร�ยละเอียดก�รกู้เงิน 

(แผนก�รกู้เงิน แผนก�รใช้จ่�ยเงินกู้ และ

แผนก�รชำ�ระหนี้) ต่อคณะกรรมก�รบริห�ร

กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงเพื่อให้คว�มเห็นชอบ

ก่อนนำ�เสนอ ครม.เพื่ออนุมัติต่อไป ทั้งนี้ 

ก�รกู้ยืมเงินของ สกนช.ถือเป็นก�รก่อหนี้

ส�ธ�รณะ สกนช.จะต้องพิจ�รณ�ดำ�เนิน

ก�รต�มกฎหม�ย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3.อนุมัติก�รกู้ยืมเงิน โดยให้เป็นไปต�มคว�ม

เห็นของกระทรวงก�รคลัง โดยให้ สกนช.

ดำ�เนินก�รกู้เฉพ�ะวงเงิน 20,000 ล้�นบ�ท 

ต�มกรอบของกฎหม�ยกองทุนน้ำ�มันเชื้อ

เพลิงที่มีอยู่ และจะดำ�เนินก�รกู้เงินเพิ่มเติม

วงเงิน 10,000 ล้�นบ�ท ได้ต่อเมื่อร่�ง พ.ร.ฎ. 

มีผลบังคับใช้แล้ว โดยแผนก�รเบิกจ่�ยเงิน

กู้ที่ สกนช.ประม�ณก�รไว้จะเริ่มเบิกเงินกู้

ประม�ณเดือน มิ.ย.2565.

ไม่กลายพันธุ์

สำ�หรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเชื้อสูงสุด 

ได้แก่ กทม. 854 ร�ย, สงขล� 458 ร�ย, 

เชียงใหม่ 349 ร�ย, ปัตต�นี 323 ร�ย,  

นครศรีธรรมร�ช 260 ร�ย, นร�ธิว�ส 205 

ร�ย, สุร�ษฎร์ธ�นี 189 ร�ย,  สมุทรปร�ก�ร 

165 ร�ย, ชลบุรี 162 ร�ย, ตรัง 162 ร�ย

ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม แถลงตอน

หนึ่งหลังประชุม ครม.สัญจร จ.กระบี่ ว่�

เป็นเรื่องที่น่�ยินดีที่ ได้รับทร�บคว�มคืบหน้�

ในเรื่องก�รเปิดประเทศและมีแนวโน้มไปใน

ท�งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ก�รสั่งจองห้อง ก�รท่อง

เที่ยวก็มีม�กขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้สั่งให้มีก�รปรับ

วิธีก�รตรวจสอบต่�งๆ ที่สน�มบิน โดยให้

ลดเวล�ลงให้ม�กท่ีสุด โดยเฉพ�ะในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของเร� เพื่อประหยัดเวล�

และได้รับทร�บว่�ช�วต่�งประเทศมีคว�มพึง

พอใจ ซึ่งตนได้ติดต�มเรื่องเหล่�นี้เป็นระยะๆ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่�วว่� สำ�หรับก�ร

จัดง�นลอยกระทง ได้สั่งก�รให้ระมัดระวัง

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ให้ได้ม�ก

ที่สุด เรื่องก�รเปิดสถ�นที่ต่�งๆ ตนต้องรับ

ฟังคว�มคิดเห็นท�งด้�นส�ธ�รณสุขจ�กหมอ 

วันนี้ขอเตือนไว้ก่อนสำ�หรับคนที่ฝ่�ฝืนอยู่ 

ทำ�ให้ทุกอย่�งเป็นไปได้ย�ก ทำ�ให้ไม่เป็นไป

ต�มกรอบเวล� ต้องช่วยกัน วันนี้มีก�รจับกุม

ดำ�เนินคดีอยู่หล�ยที่ สถ�นประกอบก�รกล�ง

คืน ท่องเที่ยว ไม่มีม�ตรก�รอะไรเลย มั่วสุม 

วันหน้�เกิดอะไรขึ้นม�อีกรัฐบ�ลก็มีปัญห�อีก

“จ�กที่ฟังเสียงประช�ชน ทุกคนก็

พอใจและยินดีที่จะปฏิบัติต�มม�ตรก�รของ

รัฐ ถ้�ทุกคนพร้อมยินดีร่วมมือกันก็จบ เมื่อ

วันที่ 15 พ.ย.ได้ไปพบกับผู้ประกอบก�รระดับ

ล่�ง เข�ก็พอใจ ผู้ประกอบก�รเรือท่องเที่ยว

เข�ก็พอใจ ซึ่งผมก็ต้องม�ดูแลสนับสนุนเข�

ตรงนี้อีก ทั้งเรื่องก�รขนส่ง บริก�ร ทุกคน

ต้องปรับตัวเองจะได้ฟื้นสักที หล�ยปีม�แล้ว

ที่เร�ลำ�บ�กกัน” พล.อ.ประยุทธ์กล่�ว

ถ�มถึงก�รจัดห�วัคซีนป้องกันโควิด-

19 เพิ่มเติม น�ยกฯ กล่�วว่� ปีหน้�จัดซื้อมี

ก�รลงน�มสัญญ�ไปแล้วกว่� 60 ล้�นโดส 

ก่อน และคิดว่�ปีหน้�ที่เร�จำ�เป็นต้องรอ

สถ�นก�รณ์นิดหนึ่ง เพร�ะมีก�รผลิตวัคซีน

ชนิดใหม่ขึ้นม�อีกแล้วก�รวิจัยและพัฒน�

ขึ้นม�ใหม่ จะเห็นว่�หล�ยประเทศมีแบบพ่น

จมูกก็มี ก็ต้องติดต�มกัน มีโอก�สตรงไหน

เร�ก็ทำ�ตรงนั้น ที่ผ่�นม�เร�ก็ดำ�เนินก�ร

ม�จนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่�เร�ทำ�ได้ดีถ้�เปรียบ

เทียบกับงบประม�ณในเรื่องของก�รเยียวย�

ประช�ชน  

“ขอย้ำ�อีกคร้ังหน่ึง ประเทศไทยเป็น

อันดับ 2 ในเอเปกท่ีดูแลประช�ชนได้ดีท่ีสุด

รองจ�กชิลี ท้ังหมด 21 ประเทศ ซ่ึงรวมท้ัง

ประเทศมห�อำ�น�จด้วย เร�ใช้งบประม�ณ

ไปถึง 25% ของจีดีพีในก�รดูแลเยียวย�ตรง

น้ี เพร�ะเร�เป็นห่วงประช�ชนจริงๆ” น�ยกฯ 

กล่�ว

โควิดไม่กลายพันธุ์เอาอยู่

วันเดียวกัน น.ส.รัชด� ธน�ดิเรก รอง

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี แถลงผล

ก�รประชุม ครม.สัญจรว่� ครม.อนุมัติวงเงิน 

20,000 ล้�นบ�ท จ�กวงเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ 

เยียวย�และชดเชยให้แก่ประช�ชนทุกส�ข�

อ�ชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019  ให้สำ�นักง�น

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.)  ใน

โครงก�รค่�บริก�รส�ธ�รณสุขภ�ยใต้ระบบ

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (โครงก�รฯ) ปี 

2564 รอบที่ 5 เพื่อเป็นค่�ชดเชยค่�ใช้จ่�ย

ให้กับสถ�นพย�บ�ลรัฐและเอกชน รวมถึง

ผู้ ให้บริก�รส�ธ�รณสุขทั่วประเทศที่เกิดขึ้น

จ�กก�รให้บริก�รส�ธ�รณสุข อ�ทิ ค่�บริก�ร

ตรวจคัดกรอง ค่�บริก�รรักษ�พย�บ�ล ค่�

บริก�รฉีดวัคซีน และค่�ตรวจวินิจฉัยและ

รักษ�ภ�วะลิ่มเลือดอุดตันจ�กก�รรับวัคซีน

โควิด-19 (Vaccine-induced Immune 

Thrombotic Thrombocytopenia : VITT)

“กรอบวงเงินที่อนุมัติให้ สปสช.เพื่อนำ�

ไปใช้จ�่ยในโครงก�รส�ธ�รณสุขภ�ยใต้ระบบ

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ จะช่วยแก้ไข

ปัญห�ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 

2019 และแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจและสังคม” 

น.ส.รัชด�กล่�ว

ถ�มถึงก�รเยียวย�สถ�นประกอบก�ร 

ผับ บ�ร์ ค�ร�โอเกะ หลังเลื่อนเปิดกิจก�ร

ไปถึงวันที่ 16 ม.ค.65 รองโฆษกประจำ�สำ�นัก

น�ยกฯ กล่�วว่� ที่ผ่�นม�เคยให้หลักก�ร

ไว้ว่�จะให้ผับ บ�ร์ ค�ร�โอเกะ และสถ�น

บันเทิงเปิดกิจก�รวันที่ 1 ธ.ค.64 ส่วนนั้น

ไม่ใช่ก�รรับป�ก แต่เป็นเพียงข้อพิจ�รณ�ว่�

ห�กสถ�นก�รณ์ทุกอย่�งเหม�ะสม วันที่ 1 

ธ.ค. ก็มีโอก�สให้เปิดกิจก�รได้ แต่เมื่อ ศบค.

ประชุมแล้วคิดว่�ก�รให้เปิดวันที่ 16 ม.ค.จะ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อภ�พรวม 

“น�ยกฯ ยืนยันจะดูแลภ�คส่วนต่�งๆ 

ที่ ได้รับผลกระทบ ห�กทุกอย่�งพร้อมก็คงมี

คำ�ตอบม�ให้ ได้ม�กกว่�นี้ แต่สถ�นก�รณ์

ขณะนี้ก็ยืนยันไปต�มนี้ก่อน ส่วนภ�คส่วน

อื่นที่ ได้รับคว�มเดือดร้อนท�งรัฐบ�ลจะรีบ

เข้�ไปดำ�เนินก�รคลี่คล�ยสถ�นก�รณ์” รอง

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�ว 

ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) นพ.สม

ศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมก�รแพทย์ กล่�ว

ถึงคว�มคืบหน้�ก�รบริห�รจัดก�รเตียงโค

วิด-19 ว่�ขณะนี้สถ�นก�รณ์ โควิด-19 ดี

ขึ้น อัตร�ก�รต�ยลดลง โดยส่วนใหญ่ของ

ก�รพบผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ภ�คเหนือและใต้ 

ส่วน กทม.และปริมณฑลลดลง ทำ�ให้ฮอสพิ

เทลของโรงพย�บ�ลรัฐทยอยปิดตัวลง เหลือ

แต่ของโรงพย�บ�ลเอกชนไว้ ในส่วนของโรง

พย�บ�ลสน�มเลิดสินที่เพิ่งเปิดตัว ตั้งใจไว้

รองรับผู้ป่วยสีเหลือง แต่ขณะนี้ก็มีรับผู้ป่วย

เข้�ม�เหมือนกัน ส่วนใหญ่เป็นต่�งด้�ว ซึ่ง

ก�รดำ�เนินง�นใน กทม.และปริมณฑลไม่น่�

ห่วง เพร�ะมีก�รจับคู่กันระหว่�งโรงพย�บ�ล

เอกชนกับโรงเรียนแพทย์ ส่วนในต่�งจังหวัด

ก็มีก�รนำ�ทรัพย�กรหรือบุคล�กรท�งก�ร

แพทย์เข้�ไปช่วยเติมในส่วนที่ข�ด 

“ห�กไม่มีก�รกล�ยพันธุ์ ของเชื้ อ

โควิด เชื่อว่�ก�รอยู่กับโควิดจ�กนี้น่�จะ

รับมือได้ เพียงแต่ขอให้ 1.ทุกคนรับวัคซีน 

2.คนทำ�ง�นต้องมีก�รตรวจด้วย ATK และคง

ม�ตรก�รครอบจักรว�ลในก�รป้องกันตนเอง

เอ�ไว้อย่�งสม่ำ�เสมอและเคร่งครัด ก็จะทำ�ให้

ปลอดภัย” นพ.สมศักดิ์กล่�ว

ถ�มถึงคว�มคืบหน้�ย�โมลนูพิร�เวียร์ 

อธิบดีกรมก�รแพทย์กล่�วว่� ขณะนี้สัญญ�

ก�รจัดซ้ือดังกล่�วถูกส่งให้กรมบัญชีกล�ง

พิจ�รณ�ม� 3-4 วัน ห�กกรมบัญชีกล�ง

พิจ�รณ�เสร็จสิ้นก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รสั่งซื้อ

ได้ทันที และย�คงม�ถึงในปีหน้� ส่วนย�

แพกซ์ โลวิดขณะนี้ร่�งสัญญ�จะซื้อจะข�ยทั้ง

ร�ค�และจำ�นวนเสร็จสิ้นแล้ว 

จ.เชียงใหม่ น�ยประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้

ว่�ฯ เชียงใหม่ เป็นประธ�นก�รประชุมคณะ

กรรมก�รอำ�นวยก�รเพ่ือเปิดเมืองเชียงใหม่

รับนักท่องเท่ียว ต�มโครงก�ร CHARMING 

Chiang Mai ซ่ึงว�งแนวท�งไว้ 2 ประเภท คือ 

Test and Go และ Sandbox กรณีเป็นนัก                                                            

ท่องเท่ียวช�วไทยและนักท่องเท่ียวจ�ก 63 

ประเทศกลุ่มเส่ียงต่ำ� จะใช้วิธี Test and Go ซ่ึง

เมื่อม�ถึงเชียงใหม่ ต้องเดินท�งตรงไปโรงแรม

ท่ีผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�น SHA+ และมีโรง

พย�บ�ลคู่ปฏิบัติก�รต�มท่ีได้ลงทะเบียนไว้ใน

ระบบ Thailand Pass เพื่อทำ�ก�รตรวจห�เช้ือ

และพักรอผลตรวจก�รตรวจ ห�กไม่พบเช้ือจึง

จะส�ม�รถออกไปเท่ียวได้ทุกแห่ง 

สำ�หรับนักท่องเที่ยวที่เดินท�งม�จ�ก

ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจ�ก 63 ประเทศ 

จะต้องทำ�ก�รตรวจห�เชื้อในวันแรกที่ม�ถึง 

และภ�ยใน 7 วันแรก จะส�ม�รถท่องเที่ยว

ได้เฉพ�ะสถ�นที่ที่กำ�หนดไว้ ใน 4 อำ�เภอ

นำ�ร่อง ประกอบด้วย อำ�เภอแม่แตง อำ�เภอ

แม่ริม อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ และอำ�เภอ

ดอยเต่�เท่�นั้น 

นอกจ�กน้ี จังหวัดเชียงใหม่ยังได้เตรียม

แผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกรณีมีก�รระบ�ดของ

โรคในกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีอ�จจะเกิดข้ึน ท้ัง

เรื่องสถ�นพย�บ�ล ก�รกักกันโรค และก�ร

รักษ�ส่งต่อกรณีฉุกเฉินไว้แล้ว ท้ังน้ี จะได้นำ�ไป

เสนอขอคว�มเห็นชอบต่อคณะกรรมก�รโรค

ติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมก�รศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์ก�ร

แพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. เพื่อพิจ�รณ�ต่อไป

จ.สงขล� น�ยเจษฏ� จิตรัตน์ ผู้ว่�ฯ

สงขล� กล่�วว่� จังหวัดได้เตรียมคว�มพร้อม

ก�รเปิดประเทศของ จ.สงขล�และพื้นที่ท่อง

เที่ยวระยะ 2 ต�มม�ตรก�ร Covid Free 

Setting นำ�ร่อง 3 อำ�เภอ มี อ.เมืองห�ดใหญ่ 

และ อ.สะเด� ขณะนี้ ได้ดำ�เนินก�รเตรียม

คว�มพร้อม 6 ประเด็น โดยเฉพ�ะต้องฉีด

วัคซีนให้ได้ม�กกว่�ร้อยละ 75 ของทุกกลุ่ม

ประช�กร. 
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3บทความ-ในประเทศ

ดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตำารวจไซเบอร์ จับคนร้าย อายุ 33 ปี การ

ศึกษาดี จบวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ดันแฮ็กเว็บไซต์ศาล

รัฐธรรมนูญ ได้ที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานราชการรัฐอื่นๆ ที่มีความล่อแหลมคงกังวลเบาๆ ว่า

จะมีแฮกเกอร์มาป่วนหน่วยงานตัวเองหรือไม่  

ล่าสุด พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ใน

ฐานะเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม 

และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร 

ออกมาเตือน รัฐสภา ให้ระวัง

เพราะช่วงที่ผ่านมามีการแฮ็ก

เข้าเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลของหน่วย

งานราชการมากขึ้น ที่สำาคัญคือ บาง

ส่วนเป็นความลับ มีผลต่อความมั่นคง

ที่หน่วยงานราชการจะต้องรักษา

ความปลอดภัยให้ดีที่สุด

เพ่มาร์ช บอกว่า รัฐสภาเป็น

หน่วยงานสำาคัญของประเทศ มีข้อมูล

ที่สำาคัญและเป็นความลับมากมายที่

ต้องรักษาอย่างดีที่สุด จึงถึงเวลาแล้วที่

รัฐสภาควรยกระดับให้ความสำาคัญกับ

เรื่อง Cyber Security รวมถึงระบบการ

เก็บข้อมูล Data Recovery ที่จะช่วยป้องกันและสามารถกู้ข้อมูลคืนมา

 นอกจากนี้ยังเสนอให้ทำา Penetration Test เป็นประจำาอย่าง

น้อยทุกปี เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพประจำาปี เพื่อให้รู้ว่าความ

มั่นคงปลอดภัยระบบไซเบอร์ของหน่วยงานตอนนี้มีอะไรที่มีความ

เสี่ยงบ้าง ควรจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร

“จะได้นำ�เรื่องนี้เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของคณะ กมธ.ดีอีเอส  เพื่อ

ที่จะได้นำ�ข้อมูลด้�นต่�งๆ ม�ร่วมกันพิจ�รณ�ให้รอบด้�น  ก่อนที่

จะนำ�เสนอต่อท่�นประธ�นสภ� น�ยชวน หลีกภัย ต่อไป เพื่อเร่ง

ในก�รเตรียมพร้อมทั้งระบบป้องกัน และระบบในก�รแก้ไขปัญห�

กรณีเกิดเหตุ”  

 เขาย้ำาว่า วันนี้ระบบการทำางานต่างๆ ของรัฐสภา โดยเฉพาะ

ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องมีการ อัปเกรดและอัปเดต ให้

เท่าทันโลกอนาคต เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือภัยคุกคามใหม่ๆ 

หากลงมือทำาตั้งแต่ตอนนี้จะช่วยให้การดำาเนินงานของรัฐสภาเป็นไป

ด้วยความมั่นคงปลอดภัย

ส.ส.มาร์ชลองเช็กข้อมูลก่อนได้นะ สเปกงานไอซีทีของรัฐสภา

ของเขาล้ำาจะตาย ตั้งงบสูงขนาดนั้นคงจะมีระบบป้องกันการแฮ็ก

แล้วแหละ อิอิ.

มินน่ีเมาธ์

‘Cyber Security’

สุ

‘ในถนน’ ถึงใน ‘รัฐสภา’

ห็นจำานวนตัวเลข ผู้ติดเช้ือ โควิด-19 ของบ้านเรา...

ตามคำาแถลงของ ศบค. ในแต่ละวัน น่าจะค่อยๆ ลด

ลงไปตามลำาดับ จากที่เคยพุ่งๆ ไปเป็นหมื่นๆ หลังๆ 

นี้น่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 5 พัน 6 พัน หรือลดลงไป

เกือบครึ่ง จริง-ไม่จริง...ตามนั้น หรือไม่ อย่างไร ก็แล้วแต่

จะว่ากันไป แต่อย่างน้อย...ก็น่าจะพอช่วยให้เกิดความโล่ง

อก-โล่งใจอยู่พอสมควร...


ส่วนตัวเลขผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว หรือมาทำา

อะไรต่อมิอะไรในประเทศไทย ถ้าว่ากันตามตัวเลขสถิติ

อีกนั่นแหละ  เห็นว่าตั้งแต่ 1-14 พ.ย. หรือนับตั้งแต่ เปิด

ประเทศ มีผู้เดินทางเข้ามาตามท่าอากาศยานต่างๆ ไป

แล้วประมาณ 50,074  ราย แต่สามารถตรวจพบการติด

เชื้อเพียงแค่ 56 รายเท่านั้นเอง หรือแค่ 0.11 เปอร์เซ็นต์ 

ถ้าพยายาม ทำาใจ ให้เชื่อๆ บรรดาตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เข้า

ไว้ ก็น่าจะเปลี่ยนจากหายใจทางเหงือก หันมาหายใจทาง

ปาก กันได้มั่งแล้ว เพราะอะไรต่อมิอะไรนับจากนี้ มันน่า

จะพอคลี่ๆ คลายๆ ลงไปได้บ้าง  โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ-

ทองๆ เรื่อง รายได้ จากนักท่องเที่ยว ที่ถือเป็นรายได้หลัก

ของไทยแลนด์ แดนสยาม คงไม่ถึงกับ  กระเป๋าแบนแฟน

ทิ้ง มากมายเกินไปนัก...


แต่ก็นั่นแหละ...ถ้าหันไปมองตัวเลขจำานวนผู้ติดเชื้อ

ในระดับโลก ที่ปาเข้าไปถึง 200 กว่าล้านคน หวิดๆ จะ

ขึ้นถึง  300 ล้านคนในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกล เด๊ดสะมอเร่ย์ 

อิน เดอะ เท่งทึง ไปแล้วถึง 5 ล้านเกือบ 6 ล้านคน พอๆ 

กับจำานวนคนตายในสงครามระดับโลกแต่ละครั้ง อะไร

ประมาณนั้น อันนี้...ก็อด  อึ้ง-ทึ่ง-เสียว ขึ้นมาไม่ได้เหมือน

กัน โดยเฉพาะตัวเลขจำานวนผู้ติดเชื้อในยุโรป ในอเมริกา 

อันเป็นประเทศท่ีบรรดานักท่องเที่ยวเริ่มทยอยหลั่งไหล

เข้ามาในบ้านเรานับเป็นอันดับต้นๆ ในช่วงระหว่างนี้ เช่น 

แชมป์โรค อย่างคุณพ่ออเมริกา...เห็นว่ายังคงต้องติดเชื้อ

กันวันละ 7 หมื่น เกือบ 8  หมื่นคน ส่วนผู้ดีอังกฤษระดับ 

3 หมื่นปลายๆ หรือเกือบ 4  หมื่นคน ขณะรัสเซียที่ชอบมา

เพ่นพ่านอยู่แถวๆ พัทยาอย่างเป็นพิเศษ ก็ตามมาติดๆ คือ

ติดเชื้อวันละไม่น้อยกว่า 38,000  คน เยอรมันอีก 30,000 

กว่าคน...ฯลฯ...


คือโดยสรุปรวมความแล้ว...ท่านเชื้อไวรัสโควิด-19 

ท่านก็ยังไม่ได้หายไปไหน ไม่ได้คิดจะหัวตก ไม่ได้คิดจะ

เหี่ยวปลาย ลงไปเลยแม้แต่น้อย ปริมาณการติดเชื้อ การ

ตาย ก็ยังคงหนักหนา-สาหัสอยู่เช่นเดิม แม้ว่า ปริมาณ

การฉีดวัคซีน ของผู้คนในโลก จะเพิ่มขึ้นๆ ไปตามลำาดับ 

แต่ก็อย่างว่า...ถ้าหากฉีดแค่เพียงเข็มแรก ไม่ตามด้วยเข็ม

สอง เข็มสาม หรือจะต้องถึงเข็มที่เท่าไหร่ก็ยังมิอาจสรุปได้ 

ชนิดอาจต้องพรุนทั้งแขนเอาเลยก็ไม่แน่ ระดับ ภูมิคุ้มกัน 

ภายในร่างกาย หรือแม้แต่สิ่งที่เรียกๆ ว่า ภูมิคุ้มกันหมู่ ก็

เถอะ มันก็คงมิอาจปกป้อง คุ้มครอง การติดเชื้อ-แพร่เชื้อ 

กันได้มากมายซักเท่าไหร่นัก...


แต่ทำาไงได้...ภายใต้ความเจ็บปวด รวดร้าว ของการ 

อดตาย ความอึดอัด ขัดข้องใจ อันเนื่องมาจากการถูกคุม

เข้มเพื่อป้องกันการติดเชื้อ-แพร่เชื้อ ที่ปาเข้าไปเป็นปีๆ 

หวิดๆ จะสองปีเข้าไปแล้ว ไม่ว่าใครต่อใครก็เถอะ...ชัก

หนีไม่พ้นต้องเริ่มออกอาการ ตาย...เป็ง...ตาย ต้องหันมา

ผ่อนๆ คลายๆ  ต้องหันมาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับท่านเชื้อโค

วิด ต้องหันมาเปิดๆ แง้มๆ เปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ 

ชนิดอ้าซ่า-ไม่อ้าซ่า ก็แล้วแต่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

แล้วแต่จิตสำานึก ของรัฐบาลและผู้คนในประเทศนั้นๆ ที่

จะว่ากันไปตามสภาพ ตามมาตรฐานของใครก็ของมัน...


ดังนั้น...ระหว่างท่ีหันมาหายใจทางปาก ไม่ถึงกับ

ต้องหายใจทางเหงือกอีกต่อไป หรือระหว่างที่พอได้ปลอด

โปร่ง โล่งสบาย ขึ้นมาได้มั่ง ก็อย่าถึงกับต้องไปกระดี๊กระ

ด๊าอะไรกันมากมาย เพราะแม้ว่าจำานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ

ในบ้านเราทำาท่าว่าจะลดๆ ลงไปบ้าง หรือจำานวนนักท่อง

เที่ยวที่พบการติดเชื้อมีอยู่แค่ 0.11 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง 

แต่ถ้าหากดันเผลอ ดันการ์ดตกขึ้นมาเมื่อไหร่ โอกาสที่

จะหวนกลับไปสู่ความงอมๆ แงมๆ กันทั้งประเทศ ก็ใช่

ว่าจะไม่มีเอาซะเลย อีกทั้งการหวนกลับไป คุมเข้ม ด้วย

มาตรการต่างๆ ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย เพราะผู้ที่เคย

สัมผัส เสรีภาพ มาแล้วพอสมควร  มันคงไม่ยอมให้ใคร

มายัดเยียด เผด็จการ กันได้ง่ายๆ การแข็งข้อ การขืน การ

ฝืน มันจึงปรากฏให้เห็นในสังคมต่างๆ  ชนิดเล่นเอาแต่ละ

รัฐบาลปวดเศียร เวียนเกล้า กันไปมิใช่น้อย...


ยกเว้นแต่ เมืองจีน ที่อยู่ภายใต้ เผด็จการ

คอมมิวนิสต์ เขานั่นแหละ...ที่โอกาสจะขืน จะฝืน หรือ

จะแข็งข้อใดๆ ก็แล้วแต่ แทบเป็นไปไม่ได้ การดำาเนิน

มาตรการกำาจัดเชื้อโควิดให้เหลือเท่ากับ ศูนย์ หรือให้เป็น

ประเทศปลอดเชื้อโควิด ชนิดแค่พบผู้ติดเชื้อแค่ไม่กี่คน ไม่

กี่สิบรายเท่านั้นเอง แต่ถึงกับตัดสินใจปิดบ้าน ปิดเมือง ปิด

มณฑล คุมเข้มผู้คนนับเป็นล้านๆ ระดับ 10 ล้าน 20 ล้าน

เอาเลยก็ยังมี  จึงไม่ถึงกับก่อให้เกิดความปวดเศียร เวียน

เกล้า อะไรมากมายเกินไปนัก ส่วนจะส่งผลให้ปลอดเชื้อ

โควิด เชื้อโควิดเหลือเท่ากับศูนย์ โดยไม่กระทบกระเทือน

ต่อตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือไม่ อย่างไร

นั้น อันนั้น...คงต้องไปติดตามกันอีกที แต่ก็นั่นแหละ...สิ่ง

ที่อาจนำามาใช้เป็นบทเรียน เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ได้บ้าง ก็

น่าจะเป็นเรื่องของ ความเป็นเผด็จการ นั่นเอง ที่มันอาจ

ไม่ถึงกับเป็นอะไรที่เลวร้าย น่าเกลียด น่ากลัว ไปทุกเรื่อง 

ทุกกรณี โดยเฉพาะถ้าหากรู้จักใช้ให้เป็น ใช้ให้เหมาะกับ

สถาน-กาลเวลา และจังหวะ ในแต่ละเรื่อง แต่ละระยะ...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันน้ี จาก Abraham Lincoln... 

“Let  us have faith that right makes might, and in 

that faith let  us do our duty as we understand 

it. - ขอให้เราจงมีความเชื่อม่ัน-ศรัทธาว่า...ความถูกต้อง

ยุติธรรมคืออำานาจ และโดยความเชื่อม่ันเช่นน้ี ขอเราจง

ปฏิบัติหน้าท่ีของเรา ไปตามท่ีเราเข้าใจ...”



เชื้อโควิดกับประชาธิปไตยและเผด็จการ

พ.อ.เศรษฐพงค์

มะลิสุวรรณ

เ

ที่ยงวาน ๑๖ พฤศจิกามาทำางาน 

สงสัยทำาไม “ถนนวิภาวดีรังสิต” การจราจรจึงติดขัด

ผิดปกติ?

พรรคพวกบอก “วันหวยออกก็เป็นงี้แหละ”!

“เฮ้ย...จริงดิ” ผมว่า

เขาก็ย้ำาว่าจริง ตามร้านอาหารเงี้ย ตอนเที่ยงๆ แทบ

ไม่มีคน แต่พอหวยออกเสร็จ ตรึมเลย โซ...มากินแก้แค้น

หวยกิน

มันติดยาวจนรถราเบียดเสียดกันแน่นในเลนนอก ก็

สังเกตดูว่าเลนในทำาไมจึงติดหนับ ทั้งที่ตำารวจจราจรยืนหัว

โด่ โด่จริงๆ ด้วยทำาอะไรไม่ถูก

เพ่งสักพัก ก็...อ้อ เพราะเหตุนี้เอง

มันไม่ใช่ติดธรรมชาติ หากแต่มีขบวนการหนึ่้งจงใจ

ทำาให้ติด คือ “กลุ่มทุนรถบรรทุก”

เขาระดมรถบรรทุกชนิดต่างๆ วิ่งมาจอดเรียงๆ กัน 

“ยึดถนน” ตั้งแต่แยกเกษตรถึงแยกลาดพร้าว ตรงหน้า 

“กระทรวงพลังงาน” เรี่ยราดไปถึงแยกสุทธิสาร

ด้วยต้องการใช้ความเดือดร้อน “คนส่วนรวม” ที่ต้อง

ใช้ถนนวิภาฯ ไปบีบรัฐบาลให้ “ลดราคาดีเซล”

พรวดเดียว ๕ บาท ตามข้อเรียกร้อง!

จากที่รัฐตรึงราคามาตลอด ไม่เกินลิตรละ ๓๐ บาท 

ให้ลดลงไปเหลือ ลิตรละไม่เกิน ๒๕ บาท 

เมื่อรัฐบาลสนองตอบให้ไม่เป็นที่พอใจ

ก็เลยยกระดับบีบรัฐบาล ด้วยกิจกรรมเรียกว่า 

“Truck Power  Season II” ล้อมเมืองและผ่าเมือง เพื่อ

ประชาชนคนใช้น้ำามันแพง 

ตั้งชื่อซะโก้....

 แต่ถ้าบอกว่า “นี่คือการจับชาวบ้านเป็นตัวประกัน” 

จะตรงกับสิ่งที่ทำามากกว่า!

ถ้าสุจริต-จริงใจ แกนๆ ซัก ๔-๕ คน ไปหารือกับ

รัฐบาล ถกกันบนความรับผิดชอบต่อประโยชน์รวม จะ

ได้-ไม่ได้ หรือเต็มที่แล้ว ลดได้แค่ไหน ภายใต้กลไกตลาด

น้ำามันโลก ก็เอากันแค่นั้น

ก็จะน่ารัก......

สมเป็นนักธุรกิจที่เข้าใจคำาว่า “กำาไร-ขาดทุน” ที่

เป็นของคู่กัน อันธุรกิจการค้านั้น ส่วนหนึ่ง มันก็ขึ้นอยู่กับ

ภาวะตลาด

บางช่วงก็กำาไร อย่างตอนน้ำามันบาร์เรลละ ๒๕ 

เหรียญ ต้นทุนถูก ก็ได้กำาไรกันเงียบ แทบจะไม่ได้ลดราคา

ให้สินค้าด้วยซ้ำา

แต่ตอนนี้ จาก ๒๕-๓๕ เหรียญ ขึ้นไปบาร์เรลละกว่า 

๘๐ เหรียญ  ต้นทุนสูงขึ้น ทำาให้กำาไรลดลง แทนที่จะเข้าใจ

และบริหารธุรกิจตามเหตุปัจจัย

กลับโวย ตอนได้-เงียบ ตอนจะเสียบ้าง “น้ำามันแพง” 

โดยเฉพาะมาเลย์ เขาส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก ผลิต

ได้วันละกว่า  ๖ แสนบาร์เรล ในขณะที่ไทยเรา ผลิตได้วันละ 

๒ แสนกว่าบาร์เรล ส่งออกได้แค่วันละ ๓ หมื่นกว่าบาร์เรล

แต่ไทยด้วยประชากรร่วม ๗๐ ล้าน ใช้น้ำามันวันละกว่า

ล้านบาร์เรล  ขณะที่มาเลย์ ซึ่งผลิตได้มาก แต่มีคนแค่ ๓๐ 

กว่าล้าน ใช้แค่วันละ ๘  แสนบาร์เรล

เหลือกิน-เหลือใช้อย่างนั้น เมื่อสิบกว่าปีก่อน ที่น้ำามัน

โลกสูงถึงบาร์เรลละกว่า ๑๔๐ เหรียญสหรัฐฯ ยาวนานหลาย

ปี ทำาให้มาเลย์รวยล้นเหลือ 

ไม่ต้องพูดถึงน้ำามันมาเลย์ถูก พูดว่ามาเลย์ “ขายลิตร-เท

ทิ้งลิตร” ก็ยังกำาไร 

นอกจากไม่เก็บภาษีแล้ว เขายังเอารายได้จากที่ส่งออก

วันละราวๆ ๓  แสนบาร์เรลมาอุดหนุนราคาน้ำามันในประเทศ

ภาวะนั้น ไม่ต้องบริหารอะไร มันก็ใช่ไปทั้งหมด! 

แต่พอตลาดโลก “พรวดเดียว” จากบาร์เรลละกว่า ๑๔๐ 

เหรียญ เหลือบาร์เรลละ ๒๕-๓๕ เหรียญ 

เหมือนคนมีเงินใช้วันละ ๑๔๐ บาท จู่ๆ เหลือวันละ ๒๕ 

บาทติดกระเป๋า มันจะเป็นสภาพไหน?

คิดเอาละกัน ช่วง ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา มาเลย์ก็สภาพนั้น

จากริงกิตละ ๑๐ บาท วันนี้ รูดเหลือ ริงกิตละ ๗ บาท

กว่าเท่านั้น!

เห็นม้ัย การมีแล้วเอามาใช้กันถูกๆ นอกจากไม่สร้างสรรค์

ประโยชน์ในทางรวมแล้ว ยังเป็นตัวสร้างทัศนคติ “ติดยึด” ให้

เป็นโคลนร้ังล้อกลไกเศรษฐกิจประเทศ ยามตกหล่ม

ส่วนน้ำามันถูกที่พม่า ไม่ต้องพูดถึง..........

ที่เราพูดกันว่า “คนไทยต้องใช้น้ำามันถูก” นั้น จะเอา

อย่างนั้นได้เลย...ได้ทันที

แต่...

ต้องยอมรับนะว่า “สภาพประเทศ” จะเหมือนพม่า!

โครงสร้างคมนาคมพื้นฐานอย่างที่บ้านเรามีตอนนี้ ไม่

ต้องพูดถึง ถนนทั่วประเทศพม่า ไม่ต่างทางเกวียน 

ประปา-ไฟฟ้า-โทรศัพท์-โรงเรียน คุณภาพชีวิตทาง

สังคมและสุขภาพ ย้อนหลังไป ๕๐-๘๐ ปี บางพื้นที่ยังต้อง

จุดเทียน!

นี่คือบทสะท้อน.....

เมื่อไม่ “บริหาร-จัดการ” ด้านภาษีให้เป็นระบบ มีแล้ว

ก็กินเปล่า-ใช้เปล่าไปวันๆ ยามสะดุด จะเกิดปัญหา รัฐจะเอา

เงินที่ไหนไปพัฒนาประเทศ? 

และน้ำามันถูกที่ว่านั้น รู้มั้ย...น้ำามันมาเลย์กับที่พม่า 

“คนละเกรด” กับน้ำามันใช้ในประเทศไทย ซึ่ง “มาตรฐาน 

ยูโร 4”

ย้อนไปดูเรื่องรถบรรทุกปิดถนนบีบรัฐบาลกันต่อ

“นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง” ประธานสหพันธ์การขนส่ง

ทางบกแห่งประเทศไทย ดูทรงอำานาจมาก เขาบอกว่า

“สหพันธ์ฯ ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังกระทรวงพลังงาน 

จุดยืนเดิม ให้รัฐบาลตรึงราคาดีเซล ไม่ให้เกิน ๒๕ บาท/ลิตร 

เป็นเวลา ๑ ปี .............

สหพันธ์ฯ และเครือข่ายจะนำารถบรรทุก เติมน้ำามัน 

๒๐ ลิตรต่อคัน แล้ววิ่งไปจนกว่าน้ำามันหมด 

หมดตรงไหน ก็จอดตรงนั้น....

ทิ้งไว้ให้ไฟแนนซ์มายึดไปเอง เพราะทุกวันนี้ พวกเขา

แทบจะไปต่อไม่ไหวแล้ว ถ้าจะให้วิ่งต่อ ก็ต้องหาน้ำามัน ๒๕ 

บาท/ลิตร มาเติมให้

ถ้าไม่ได้ตามเรียกร้อง จำาเป็นต้องปรับขึ้นค่าขนส่ง 

๑๐% หรือมากกว่า ตั้งแต่ ๑ ธันวาเป็นต้นไป”

ก็เอาตามที่สบายใจเถิด พ่อคุณ...พ่อมหาจำาเริญ!

อยากทำาอะไร ก็ทำาเถอะ 

แต่ขอให้รู้ไว้นิด ถนนที่รถบรรทุกพวกคุณวิ่ง สะพาน

ที่รถบรรทุกพวกคุณข้าม ถนนที่รถบรรทุกพวกคุณจอด ไฟ

จราจรทุกแยก ไฟสองข้างทางทุกทิศ

สร้างจากเงินภาษีท่ีระบบรัฐเก็บไปจากรายได้ส่วน

ต่างๆ ของธุรกิจการค้าและเงินได้ของประชาชน 

รวมท้ังจาก “ภาษีน้ำามัน” ท่ีพวกคุณบังคับจะให้ลด

พรวดเดียว ลิตรละ ๕ บาท จากดีเซล นั่นด้วย

ถ้าไม่มีภาษี......

พวกคุณก็จะไม่มีธุรกิจรถบรรทุกรับจ้างขนส่งสินค้า 

เพราะไม่มีการลงทุน ไม่มีธุรกิจการค้า ไม่มีสินค้าให้ขน 

ทั้งไม่มีถนน ถึงมีก็สภาพทางเกวียนเหมือนพม่า 

ไม่มีสาธารณูปโภค  ไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดิน-บนดิน ไม่มีรถไฟ

ความเร็วสูง ไม่มีรถไฟทางคู่

เมื่อเป็นสภาพนั้น ต่อให้ดีเซลลิตรละ ๑ บาท นอกจาก

ไม่มีคุณค่าใดๆ กับสังคมชาติแล้ว 

ยังทำาให้ประเทศชาติ “ไม่มีอนาคต” อย่างที่เรามีขณะ

นี้ ซึ่งไทยในนวัตกรรม “สู่ศตวรรษที่ ๒๑” เจิดจ้า มองเห็น

อยู่ข้างหน้า 

เหมือนผลึกแก้วที่จับต้องได้ “สว่างใส” อยู่ในมือ!

นี่ ผมก็คุยไป หูก็ตะแคงฟังเขาอภิปรายร่างแก้ไข

รัฐธรรมนูญเพิ่มเติมของไอติม-ปิยบุตรที่รัฐสภาไป 

เห็นเขาเรียกว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ ล้ม-โละ-

เลิก-ล้าง รื้อระบอบประยุทธ์

แต่ผมว่าเรียก ฉบับ “ปฏิรูปแบบปฏิวัติ” ตามสูตรปิย

บุตรจะตรงตามเป้าประสงค์เขามากกว่า

ก็คงได้แค่สร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อกระจายแนวโค่น

ล้มสถาบันชนิด “ถอนราก-ถอนโคน” เป็นสเตปๆ ในรัฐสภา

ตามที่เขาต้องการเท่านั้น

ดูเขาโหวตขั้นรับหลักการวันนี้ (๑๗ พ.ย.) สนุกกว่า 

สุดของสุดท้าย ใครจะ “ราดิคัล” ใคร นั้น

ไคลแมกซ์ “กระชั้น” เข้ามาแล้วล่ะ!

โทษรัฐบาลเก็บภาษี!

ถ้ารถบรรทุกร้องให้ลดราคาดีเซลได้

เดี๋ยวรถเก๋ง รถกระบะ รถแท็กซี่ รถตู้ รถเมล์ รถทัวร์ 

รถตุ๊กๆ ก็ต้องมาร้องให้ลดราคาน้ำามันแต่ละชนิด และเอ็นจี

วี บ้าง

ต่อจากนั้น ก็ร้องให้ลดค่าโดยสารรถชนิดต่างๆ ลดราคา

สินค้า ลดค่าก๊าซหุงต้ม ลดราคาพืชผัก และ ฯลฯ

มันจะเป็นลูกโซ่ล้อกันไปหมด!

ที่อ้างน้ำามันมาเลย์ พม่า ถูกกว่าเมืองไทย อย่าหยิบปลาย

เหตุมาพูด โดยไม่ย้อนดูผลที่สืบเนื่องจากต้นเหตุ

พูดกันว่า “ประชาชนต้องได้ใช้น้ำามัน, ก๊าซ ราคาถูก 

เพราะขุดในบ้านเราเอง”

มันเป็นตรรกะ “เอาแต่ได้” ในการพูด 

ข้อเท็จจริง น้ำามันลิตรหนึ่ง ต้องผ่านกระบวนการที่ต้อง

ใช้ทั้งบุคลากร  ทั้งทุน ทั้งวิทยาการ ทั้งเทคโนโลยี ทั้งการกลั่น 

การผลิต การขนส่ง และอีกสารพัดการ เรียกว่ามหาศาล

ไม่ใช่ขุดมาปุ๊บ ก็เป็นเบนซิน-เป็นดีเซลได้เลยป๊ับ แล้วเอา

มาใช้กันสนุกสนานฟุ่มเฟือย ด้วยทัศนคติว่า “ของไทยมีเอง”

ในข้อเท็จจริงนั้น.....

กว่าจะเป็นน้ำามันมาตรฐานออกมาแต่ละชนิด มันต้อง

ผ่านกระบวนการซับซ้อนหลายขั้นตอน เกินจะอธิบายตรงนี้ 

ถ้าจะเอากันแค่ว่า “ขุดมาใช้กันถูกๆ”

แบบนั้น เลิกลงทุน ขุด-เจาะ-กลั่น ไปเลยดีกว่า ซื้อ

สำาเร็จรูปจากเขา สบายกว่า-ถูกกว่า

เพราะขุดขึ้่นมา นอกจากไม่เกิดประโยชน์ทางอนาคต

ยั่งยืนของประเทศแล้ว ยังทำาให้ประเทศสูญเปล่ากับการลงทุน

มหาศาล เพื่อเอามาใช้กันถูกๆ เป็นที่ตั้ง

น้ำามัน-ก๊าซของไทยเราน่ะ เทียบกับมาเลย์ บรูไน อิน

โดฯ แล้ว ของเรา “จิ๊บจ๊อย” มาก 

ซ้ำาที่ขุดได้ คุณภาพไม่สอดคล้องมาตรฐานที่จะใช้ใน

ประเทศ

เ



ยิ่งเม� อไดยินไดฟงเนื้อหาการอภิปรายทักทวงรางแกไข รธน.

ดังกลาว จาก ส.ว.รวมยี่สิบคนที่อภิปรายตลอดทั้งวัน   โดยเนน

ไปที่การอภิปรายทวงติงขอเสีย-จุดออนของรางแกไข รธน.ดัง

กลาว ทั้งเร� องผลเสียของขอเสนอใหฝายนิติบัญญัติประเทศไทย

ใชระบบสภาเดี่ยว ไมตองมีสภาพี่เลี้ยงอยางวุฒิสภาอีกตอไป-การ

ไมเห็นดวยกับโครงสรางและกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญและกรรมการองคกรอิสระ-การยกเลิกยุทธศาสตรชาติ-

การอภิปรายวาผูทําพิมพเขียวรางแกไข รธน.ดังกลาว มีความแคน

สวนตัวทางการเมืองกับกลุมองคกรที่ถูกเสนอให ลม-โละ-เลิก-ลาง 

เชน ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเคยถูกตัดสินคดียุบพรรคและโดนตัด

สิทธิการเมืองสิบป เปนตน 

หลังหลายคนเห็นทาที-การอภิปรายของ ส.ว. ในหองประชุม 

ตางจับสัญญาณการเมืองไปในทางเดียวกันวา โอกาส ส.ว.จะคว่ํา

รางแกไข รธน.ดังกลาวจึงมีสูง

จนดูแลว เร� องวา ส.ว.คนไหนจะงดออกเสียงหรือจะลงมติ

ไมรับหลักการ ไมน�าสนใจเทาไหรแลว แตที่น�าสนใจกวาคือ จะมี 

ส.ว.คนไหน ลงมติรับหลักการหรือไม ที่หากมีก็อาจทําให ส.ว.คนดัง

กลาว ถูกเพ� อน ส.ว.ดวยกันเองมีอาการตึงๆ เขาใสแน�นอน สวน

จะมีหรือไม และจะเปนใคร ก็ตองรอลุน หรือสุดทาย ส.ว.ทั้งหมด 
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด การประชุมคณะรัฐมนตรี

นอกสถานท่ี (ครม.สัญจร) ท่ีโรงแรมโซฟเทลกระบ่ี โภคีธรา 

กอลฟ แอนด สปารีสอรท จ.กระบ่ี พล.อ.ประยุทธ  จันทร

โอชา  นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  เปนประธาน ซ่ึง

เปนการประชุมคร้ังแรกหลังเปดประเทศ บรรยากาศคึกคัก นายกฯ 

มีความสุขท่ีเห็นบานเมืองเศรษฐกิจกลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง คนไป

มาหาสูซ่ึงกันและกันได เม� อถามถึงการชุมนุมทางการเมือง นายกฯ          

ระบุวา “นายกฯ มีอยางเดียวคือการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงตองใช

อยางระมัดระวัง ใหเปนไปตามข้ันตอนและเปนไปตามกฎหมาย

ท่ีมีอยูทุกประการ ซ่ึงตองดูวาจุดประสงคการสรางความวุนวาย

น้ันเพ� ออะไร และคนไทยยอมรับได

หรือไม ถายอมรับไมไดสังคมก็ตองตัก

เตือนกัน ผมเนนยํ้าคําวาสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ตองคงอยู

คูกับไทยตลอดไป” เม� อยึดกฎหมาย

เปนธงนําในการแกปญหาความขัด

แยงทางความคิด แตอีกฝายมองวา

กฎหมายไมยุติธรรม ความขัดแยงก็จะ

ยังยืดเย้ือเร้ือรังตอไป ...• 

หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

วาการกระทําของ นายอานนท นําภา, 

นายภาณุพงศ จาดนอก, น.ส.ปนัสยา                                                             

สิทธิจิรวัฒนกุล เปนการลมลางการปกครองฯ บรรดากองเชียร

ท้ังนักวิชาการ-นักการเมือง ฟนธงวาจะเปนการสุมไฟ เกิด

กลียุค สงครามกลางเมือง แตการชุมนุมเม� อวันท่ี 14 พ.ย. มีผู

ชุมนุมเพียงกวา 1 พันคน การปรับยุทธศาสตร “ตอตานระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย” กองเชียรก็

ช� นชมวาเปนการยกระดับเพดานการ

ตอสู แตเปนการส� อสารท่ีเขาใจอยูแค

ในกลุมตัวเอง ซ่ึงเปนการถดถอยของ

ขบวนมากกวา ท่ี สน.ทุงมหาเมฆ ศูนย

รวมประชาชนปกปองสถาบัน (ศปปส.) 

เขาแจงความเอาผิดการชุมนุมเม� อวันท่ี 

14 พ.ย. ท่ีหนาสถานทูตเยอรมนี และ

หากมีการชุมนุมแบบเดิมอีกก็จะโดน

แจงเอาผิดไมรูจบ บรรดาแกนนําและ

กองเชียรจึงตองพิจารณาตัวเองวาจะ

ย้ือระยะไดแคไหน ถายังเช� อวา “ตายสิบเกิดแสน” ทําไมผูชุมนุม 

รอยหรอลงทุกวัน? ...• 

“กลุมเจริญ Porn” นําโดย นายอรรถพล ไขทอง หรือ เบล 

ขอบสนาม พรอมดวย นายธนัตถ ธนากิจอํานวย หรือ ไฮโซลูก

นัท รวมท้ัง ไขเน�า ดาวดัง onlyfans เขาย� นหนังสือถึงประธาน

สภาผูแทนราษฎร เพ� อขอย� นเร� องริเร่ิมเสนอราง พ.ร.บ.แกไขเพ่ิม

เติมประมวลกฎหมายอาญา... โดย 

“ตองการแกไขกฎหมายมาตรา 287 

วาดวยเร� องส� อลามกอนาจาร มองวา 

หนังโปท่ีมีเน้ือหาสวยงาม สนุกสนาน 

เปนเร� องบันเทิง ควรจะไดรับการเปด

กวางใหมีเสรีภาพในการแสดงออกได” 

น่ีคือการใชเสรีภาพท่ีเลยเถิด สวนทาง

กับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

เชนเดียวกับการเรียกรองปฏิรูปสถาบัน

ดวยวิธีการท่ีกาวราว หยาบคาย ลอง

นึกภาพดูถามีเยาวชนหาเงินแบบ “ไข

เน�า” กับ “แฟนหนุม” มีเพศสัมพันธ โชวใน onlyfans สังคมไทย

จะเละเทะขนาดไหน! ...•

การประชุมรัฐสภา พิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม 

ท่ี นายพริษฐ วัชรสินธุ และประชาชนเขาช� อ 1.3 แสนคน เปนผู

เสนอ โดยมี 4 ขอ 1.ยกเลิก ส.ว.ใหเหลือสภาผูแทนราษฎรเพียงสภา

เดียว 2.ยกเลิกยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศ 

3.แกไขท่ีมาการตรวจสอบถวงดุลศาลและองคกรอิสระ และ 

4.ลบลางผลพวงรัฐประหาร 2557 หลัง นายปยบุตร  แสงกนกกุล 

ช้ีแจง นายกิตติศักด์ิ รัตนวราหะ ส.ว. ตอบโตวา “คนท่ีกําลังอภิปราย

ไมสมควรจะมาช้ีแจงหรือเสนออะไร

ตอรัฐสภา เพราะเปนคนเนรคุณ

แผนดิน ตองการลมสถาบัน” นายวัน

ชัย สอนสิริ ส.ว. มองวา “เปนขอเสนอ

ท่ีเต็มไปดวยโลภะ โทสะ โมหะ” ขณะท่ี 

นายคํานูณ สิทธิสมาน ส.ว. อภิปราย

วา “มุงแกแตรัฐประหาร แตไมดูสาเหตุ

การรัฐประหารท่ีบางคร้ังเปนพฤติกรรม

ของรัฐบาล หรือนักการเมืองในสภา 

บางคร้ังเปนการรวมศูนยอํานาจไวท่ี

พรรคการเมือง การแกปญหาดานเดียว 

ส่ิงท่ีจะไดมาอาจไดระบบเผด็จการในสภาผูแทนราษฎร” ...•

สรุปแลวตางฝายตางยืนยันในจุดยืน ขอเสนอของฝายท่ี

ตองการปฏิรูปสถาบันและแกไขรัฐธรรมนูญก็คงไมคาดหวังวาจะทํา

สําเร็จในเร็ววันน้ี แตหวังตอสูทางความคิดใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ในระยะยาว ตองจับตาหลังการเลือกต้ัง ส.ส.คร้ังหนา หากฝง พรรค

เพ� อไทย-กาวไกล และพรรคแนวรวมชนะการเลือกต้ัง แลวจัดต้ัง

รัฐบาลไดสําเร็จ หรือถูกสกัดไมใหเปนรัฐบาล ถึงตอนน้ันจะเกิด

วิกฤตอีกคร้ังและจะรุนแรงกวาเดิม! ...•

ปยบุตร แสงกนกกุล

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา 

ธนัตถ ธนากิจอํานวย

นพุธที่ 17 พ.ย.นี้ ที่ประชุมรวมรัฐสภาจะลงมติวาระ

แรกวาจะ รับหลักการ-ไมรับหลักการ รางแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ ฉบับภาคประชาชน หลังที่ประชุมรวมรัฐสภา 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีการอภิปราย

ถกเถียง-ดีเบต-เห็นดวย-คัดคาน เนื้อหาในรางแกไขรัฐธรรมนูญ

ฉบับดังกลาวตลอดทั้งวันอังคารที่ 16 พ.ย.ที่ผานมา 

ซึ่งบางชวงบางตอนของการอภิปรายที่มีทั้งสนับสนุนและ

คัดคานรางแกไข รธน.ดังกลาว ก็เปนไปตามความคาดหมาย ที่

มีสมาชิกรัฐสภาบางสวนโดยเฉพาะ ส.ว. อยางนาย กิตติศักดิ์ 

รัตนวราหะ ที่มีการปะทะฝปาก-เชือดเฉือนคารมกับแกนนํากลุม

รีโซลูชั่น ที่เปนแกนนําในการเคล� อนไหวลารายช� อประชาชน 

อยาง ปยบุตร แสงกนกกุล แกนนําคณะกาวหนา-อดีตเลขาธิการ

พรรคอนาคตใหม อยางดุเดือด-เผ็ดรอน จนเกิดวิวาทะทําเอา

หองประชุมรัฐสภารอนระอุ ไมวาจะเปน เนรคุณแผนดิน-ลมลาง

สถาบันฯ-ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข 

ที่ก็ไมผิดความคาดหมายอยูแลว ที่จะเห็นซีนดังกลาว เพราะ

รูกันดีวา แนวทางการเมืองของแกนนํากลุมรีโซลูชั่น อยาง ปย

บุตร-พริษฐ วัชรสินธุ หรือไอติม และชลธิชา แจงเร็ว อยูคนละขั้ว

กับกลุม ส.ว.ชุดปจจุบันและพรรครวมรัฐบาลโดยเฉพาะพลังประชา

รัฐอยูแลว จึงเลี่ยงไมไดที่จะตองการเชือดเฉือนคารมจนทําใหการ

ประชุมรวมรัฐสภา เร� องการแกไข รธน.รอบนี้ มีสีสัน เขมขน และ

อัดแน�นดวยขอมูล ความเห็นเชิงรัฐศาสตร-นิติศาสตร ที่น�าสนใจ

ในหลายแงมุม 

อยางไรก็ตาม มีการประเมินกันตั้งแตกอนที่จะมีการประชุม

รวมรัฐสภาเม� อวันอังคารที่ผานมาแลววา โอกาสที่รางแกไข รธน.

ดังกลาว ที่มีเนื้อหา

ลม-โละ-เลิก-ลางระบอบประยุทธ

และโครงสรางอํานาจตางๆ เชน วุฒิสภา-ศาลรัฐธรรมนูญ-

องคกรอิสระ ไมน�าจะไปไกลเกินกวาแคไดเสนอตอที่ประชุมรวม

รัฐสภาในวาระแรก เพราะดวยเนื้อหาในรางแกไข รธน.หลาย

ประเด็น โดยเฉพาะที่พุงเปาตรงไปที่การเสนอใหประเทศไทยใช

ระบบ สภาเดี่ยว คือมีแตสภาผูแทนราษฎร ไมตองมีวุฒิสภา ที่ก็

คือการ ลมกระดานสภาสูง ทั้งหมด ทําให ส.ว.ชุดปจจุบันตองพน

สภาพ ไมมีสถานะเปน ส.ว.ผูทรงเกียรติอีกตอไป 

จึงเปนเร� องที่หลายฝายแมแตคนในกลุมรีโซลูชั่นก็รูดีวา 

ทําให โอกาสที่จะเกิดแรงตานในกลุม ส.ว.ยอมมีสูง เพราะ ส.ว.คง

ไมโหวตรับรางแกไข รธน.ที่ทําใหตัวเองพนสภาพไป  ดังนั้น ดวย

เง� อนไขของการแกไข รธน.ที่นอกจากจะตองไดเสียงเห็นชอบเกิน

กึ่งหนึ่งจากสมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติหนาที่อยูแลว ในเสียงเห็นชอบ

ดังกลาว ยังตองไดเสียง ส.ว.ลงมติดวยไมนอยกวา 1 ใน 3 หรือ

ประมาณ 84 เสียง จึงเปนเร� องที่ยากในการเข็นใหไดไปตอในวาระ

สองและวาระสาม 

จะไมมีใครแตกแถวเลยสักคน

เดียว ใหรอดูการขานช� อลงมติ

รายบุคคลกันตอไป   

แมกอนเริ่มประชุมปย

บุตรและคณะจะไปแถลงขาว

ดักทาง ส.ว.ไวกอนแลววา 

ควรเปดใจกวางลงมติรับหลัก

การรางแกไข รธน.ดังกลาว 

“สําหรับ ส.ว. เขาใจ

ดีวาอาจเปนเร� องยากลําบาก

ที่จะโหวตเห็นชอบในชั้นรับ

หลักการได แตเช� อวาคงมี 

ส.ว.ที่ตระหนักถึงประโยชน

ประเทศชาติ ประชาชนเปน

หลัก และ ส.ว.ดํารงตําแหน�ง

อยางไมถูกตองชอบธรรม

มานานแลว บางคนเปนมา

ตั้งแตรัฐประหาร 2549 ถา 

ส.ว.ตองการมีบทบาททางการเมืองตอไป เรามีสนามทางการ

เมืองหลายสนาม รวมถึงการดํารงตําแหน�งในองคกรตางๆ ใน

อนาคต ในเม� อที่มาของคุณไมชอบธรรม 

ส.ว.ตองเสียสละลงมติยุบ ส.ว.ทิ้งไป เขามาสูระบบปกติ 

อยาปลอยให ส.ว.แบบนี้ดํารงอยูตอไป หลายคนบอกวายาก แต

ตนยังหวัง ถาประชาชนชวยกันสงเสียง อยางนอย ส.ว.ตอง

ฟง ใหสมกับที่รัฐธรรมนูญเขียนไววา ส.ว.เปนหนึ่งในผูแทนของ

ปวงชนชาวไทย” แกนนํากลุมรีโซลูชั่น ปยบุตรแถลงไวนอกหอง

ประชุมรัฐสภา 

เชนเดียวกันกับตองจับตาดูวา ทาทีของพรรครวมรัฐบาล จะ

มีการลงมติในรางแกไข รธน.ฉบับนี้อยางไร หลังพรรครวมฝาย

คานผนึกกําลังแน�น ประกาศจะลงมติรับหลักการรางแกไข รธน.ดัง

กลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

โดยในสวนของบางพรรคเชน พลังประชารัฐ มีการคาด

หมายกันวา เสียงน�าจะออกมาในทางเดียวกัน ไมน�ามีแตกแถว 

หลังแกนนําออกมาทักทวงไมเห็นดวยกับขอเสนอในรางแกไข รธน.

หลายคน แมจะพบวามี ส.ส.พลังประชารัฐบางคนเชน วีระกร คํา

ประกอบ ส.ส.นครสวรรค อภิปรายในเชิงสนับสนุนใหมีการรื้อ-

ทบทวนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรางที่เสนอมา แตไมเห็น

ดวยกับระบบสภาเดี่ยว และการยกเลิกมาตรา 279 ที่นิรโทษกรรม

คณะ คสช.

ผลการลงมติออกเสียงของสมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส.-ส.ว.ใน

วันที่ 17 พ.ย. จะออกมาแบบไหน จะมีใครลงมติแบบเซอร ไพรส

หรือไม เปนเร� องน�าสนใจ แมแวดวงการเมืองจะประเมินวา เสน

ทางรางแกไข รธน.ฉบับดังกลาวอาจฝาดานสกัดลําบาก. 

แซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

17 พ.ย.โหวตรางแกไข รธน.

หลังจบแมตชเดือด ปยบุตรVSส.ว.

วั

สถานีตอไปกลุม Re-Solution 

ในเงากํากับ‘ปยบุตร-พรรคกาวไกล’ 

ลังการลงมติวาระแรกรางแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมฉบับ

ประชาชนรวมหน่ึงแสนสามหม� นคนรวมกันลงช� อแกไข

รัฐธรรมนูญ ท่ีรัฐสภานัดลงมติวันพุธท่ี 17 พ.ย.ผานพนไป

แลว ทามกลางการคาดหมายทางการเมืองวา รางแกไข รธน.ดัง

กลาว อาจจบแคท่ีการเสนอในวาระแรก ไมไดไปตอในวาระสอง

และวาระสาม 

ส่ิงท่ีน�าสนใจตอไปก็คือ การเคล� อนไหวของ กลุม Re-

Solution ท่ีออกมาเปนเจาภาพในการทําแคมเปญรณรงคให

ประชาชนเขาช� อกันเสนอแกไขรัฐธรรมนูญ จนไดรายช� อมารวม

กวาหน่ึงแสนคน ท่ีก็ตองถือวาไมธรรมดา แลวการเคล� อนไหวของ

กลุม Re-Solution หลังจากน้ี ท้ังในเร� องการเมือง-กฎหมาย-การ

แกไขรัฐธรรมนูญ-ประเด็นเชิงสังคม ท่ีจะเคล� อนไหวนอกรัฐสภา 

จะมีการขยับอะไรตอไปหรือไม ก็ตองรอดูกันตอไป 

เพราะจะเห็นไดวา กลุม Re-Solution เปนการรวมตัว

ของ 4 กลุมหลักท่ีมีแนวทางการเคล� อนไหวไปในทางเดียวกัน คือ 

คณะกาวหนา-พรรคกาวไกล-กลุมรัฐธรรมนูญกาวหนา Conlab 

ท่ีมี พริษฐ วัชรสินธุ หรือไอติม เปนผูกอต้ังกลุม และโครงการ

อินเทอรเน็ตเพ� อกฎหมายประชาชน (iLaw) ท่ีเร่ิมคิกออฟเร� องแรก

ในเร� องการเคล� อนไหวใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ

กอนหนาน้ี พริษฐ วัชรสินธุ หรือไอติม ผูกอต้ังกลุม

รัฐธรรมนูญกาวหนา-แกนนํากลุม Re-Solution เคยบอกไวตอน

ชวงเร่ิมรณรงคเร� องน้ีชวงเดือนเมษายนปน้ีวา หากสุดทาย การ

เคล� อนไหวเพ� อแกไข รธน. ถาไมสามารถร้ือระบอบประยุทธได 

เขามองวา เปนเร� องท่ีกังวล โดยปจจุบันหากมองภาพรวม ตน

วาตอนน้ีเราอยูในเกมชักเยอ ในมุมหน่ึงเรามีประชาชนท่ีต� นตัว

ตองการเห็นประชาธิปไตย ตองการเห็นระบอบท่ีเปนธรรม เปน 

กลางกับทุกฝาย แตอีกมุมหน่ึงเรามีระบอบ มีระบบท่ีมีความ

ลาหลัง มีความถดถอยในความเปนประชาธิปไตย หรือระบอบ

ประยุทธท่ีเปนองคาพยพท่ีไมพรอมสรางกติกาท่ีเปนธรรมกับทุก

ฝาย และพยายามฉุดร้ังเราไวขางหลัง

การตอสูจึงเหมือนกับการชักเยอคือ มีสังคมท่ีกาวหนาข้ึน

เร� อยๆ ขับเคล� อนโดยคนรุนใหมท่ีมีความต� นตัวทางการเมืองสูง กับ

ระบบท่ีมันลาหลังและถดถอย ซ่ึงถดถอยไปมากกวา 20 ป เพราะ

หากเทียบรัฐธรรมนูญ 2560 กับรัฐธรรมนูญ 2540 ผานมา 20 ป 

แตประชาธิปไตยเราถดถอยลง มันก็เลยดึงกันอยู เลยเกิดสภาวะ

ตึงเครียดข้ึน

“ส่ิงท่ีผมอยากแชรก็คือ ฝายท่ีเปนเจาของระบบท่ีลาหลัง เขา

อาจมองวาเขาไดเปรียบอยู เขามีแรงมากกวา ยังไงเขาก็ชนะ มี

กองทัพในมือ มีกฎหมายในมือ แตอยาลืมวาสายลมแหงการ

เปล่ียนแปลงมันพัดไปในทิศทางเดียว และสังคมจะมีความกาวหนา

ข้ึนเร� อยๆ เทคโนโลยีทําใหประชาชนคนรุนใหมเขาถึงขอมูลขาวสาร

ไดกวางขวางข้ึน มันก็มีแตสังคมจะกาวหนาข้ึนเร� อยๆ แตถาระบบ

ตรงน้ี ระบอบประยุทธไมประนีประนอม ไมมีความพรอมท่ีจะเดิน

มาพรอมกับสังคม สักวันหน่ึงเชือกน้ีมันจะขาด แลวผมก็มองวาการ

ท่ีเชือกมันขาดมันอาจหมายถึงการท่ีการปะทะทางความคิดจะกลาย

มาเปนการปะทะบนทองถนนท่ีเกิดความรุนแรง ซ่ึงผมก็หวังวาคง

ไมมีใครอยากจะเห็น หรือหากเชือกมันขาดคนท่ีจะถูกท้ิงไวขางหลังก็

คือตัวเจาของระบบท่ีมันลาหลัง” พริษฐ วัชรสินธุ แกนนํากลุม Re-

Solution บอกไวกอนหนาน้ี 

ขณะท่ี ธิษะณา ชุณหะวัณ หน่ึงในแกนนํากลุม Re-solution 

ท่ีมาจากกลุมรัฐธรรมนูญกาวหนา-CONLAB เชนกัน โดยเธอเปน

ทายาทการเมืองซอยราชครู รุนท่ี 4 โดยเปนบุตรสาวของไกรศักด์ิ 

ชุณหะวัณ และหลานสาว พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายก

รัฐมนตรี ท่ีมีขาววาเลือกต้ังรอบหนา จะลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคกาวไกล โดยเธอเคยบอกไวตอนท่ีเร่ิมออกมาเคล� อนไหวการ

เมืองใหมๆ  ในการรณรงคใหประชาชนรวมกันลงช� อเสนอแกไข รธน.

ฉบับ “ลม-โละ-เลิก-ลาง” วา ตอนท่ีมีการรณรงค ประชาชนท่ีมา

รวมลงช� อคร้ังน้ีก็มีทุกกลุม ก็มีคนกลุมท่ีอาจจะเรียกวา “รอยัล

ลิสต” ก็ได คือใสเส้ือแสดงสัญลักษณเก่ียวกับสถาบันพระมหา

กษัตริย ก็มารวมลงช� อ โดยเขาถามกอนวา “การแกไขรัฐธรรมนูญ

คร้ังน้ีมีการแตะหมวด 1 และหมวด 2 ดวยหรือไม” โดยเราก็บอก

เขาไปตามตรงวาการเสนอคร้ังน้ีไมไดแตะหมวด 1 หมวด 2 โดย

คนท่ีมารวมลงช� อเขาก็ทราบดีในประเด็นตางๆ ท่ีเสนอ เชน เร� อง

ของสมาชิกวุฒิสภาท่ีพลเอกประยุทธเสนอแตงต้ังแลว ส.ว.ก็มา

โหวตเลือกพลเอกประยุทธ

เปนนายกฯ เราพูดแคน้ี ทุก

คนก็เขาใจ บางคนเซ็นเลย

ดวยซํ้า คือแคพูดวาเสนอ

แกไขรัฐธรรมนูญเพ� อยกเลิก 

ส.ว. เขาก็เซ็นช� อแลว 

ประชาชนรูเร� องรัฐธรรมนูญ

ดีกวาท่ีคิด  

ธิษะณา ยอมรับ

ต้ังแตตอนชวงมีการรณรงค

ใหประชาชนรวมกันลงช� อ

เสนอแกไข รธน.วา สวนตัว

ก็ไมไดคาดหวังมากวารางดัง

กลาวจะผานความเห็นชอบ 

เพราะพูดกันตามตรง อยาง

ตอนท่ีรางแกไขรัฐธรรมนูญ

ฉบับไอลอว ก็มี ส.ว.ลง

มติสนับสนุน รางแกไข

รัฐธรรมนูญท่ีเสนอใหมีการตัดอํานาจของ ส.ว.ในการโหวตนายกฯ 

ก็มี ส.ว.ลงมติปดสวิตชตัวเอง 60 คน แตในการประชุมรัฐสภา

เพ� อพิจารณารางแกไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 13 ราง ท่ีมีท้ังของ

พลังประชารัฐ เพ� อไทย พรรครวมรัฐบาล โดยบางรางมีการเสนอ

ใหตัดอํานาจ ส.ว.โหวตนายกฯ ก็ปรากฏวามี ส.ว.ลงมติใหมีการปด

สวิตชอํานาจดังกลาวเหลือแคกวา 30 คน

“คิดวารางแกไขรัฐธรรมนูญไมน�าจะไดผานการพิจารณา

เขาไปวาระสอง แตเราจะไมยอมแพจนกวาจะไดรัฐธรรมนูญฉบับ

ท่ีมาจากประชาชน เราก็จะรณรงคตอไปเร� อยๆ เพราะมันก็จะเปน

แรงผลักดันใหกับมวลชนในการตอสูเพ� อท่ีจะไดรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน 

ยุทธวิธีในการเคล� อนไหวมันทําไดหลายแบบ โดยเฉพาะใน

สมัยน้ีท่ีสามารถทําไดผานสังคมออนไลน ทําไดผานการรณรงค

เขาช� อ สามารถทําไดผานบนทองถนน การเดินขบวนบนทอง

ถนน มันทําไดทุกอยาง มีหลายวิธีมากในการเคล� อนไหวและการ

ทําแคมเปญ คิดวาทุกยุทธวิธีสําคัญเทาๆ กัน โดยไมวาจะเปน

ประชาชนในสาขาอาชีพใด ก็สามารถรวมเคล� อนไหวทางการเมือง

ไดท้ังส้ิน และคิดวามวลชนก็พรอมท่ีจะขับเคล� อนไปดวย” ธิษะณา 

หน่ึงในกลุมรีโซลูช่ัน บอกทิศทางการเคล� อนไหวของกลุมไวกอน

หนาน้ี  

หลังจากการโหวตรางแกไข รธน.ดังกลาว ผานพนไปใน

วันพุธท่ี 17 พ.ย. กลุมรีโซลูช่ันท่ีตองยอมรับวาคนท่ีมีบทบาท

มากท่ีสุดก็คือ ปยบุตร จากคณะกาวหนา รวมถึงมีพรรคกาว

ไกลคอยแบ็กอัพให จะขยับเร� องไหนตอไปในโหมดการเมืองนอก

รัฐสภา หลายฝายคงจับตาดูอยู. 

กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ 

ระบบสภาเด่ียว เปนระบบการปกครองท่ีมีองคนิติบัญญัติ

หรือรัฐสภาแหงเดียว ประเทศท่ีใชระบบสภาเดียวสวนใหญเปน

ประเทศเล็กและเปนรัฐท่ีมีความเปนหน่ึงเดียวกัน จึงไมเห็นความ

จําเปนท่ีจะตองมีสภาสูง อยางไรก็ตาม ระหวางการอภิปราย

รัฐสภาเพ� อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไข

เพ่ิมเติม ท่ีเสนอโดย นายพริษฐ วัชรสินธุ และคณะ ระบุวาหลาย

ประเทศเปล่ียนมาใชระบบดังกลาวเพ่ิมข้ึนจากในอดีต ขณะท่ี

สมาชิกรัฐสภาบางสวนอภิปรายวาประเทศตนแบบประชาธิปไตย

หลายประเทศก็ยังไมไดมีการนํามาใช.

สภาเดี่ยว

ห



ารลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อสัปดาห์ก่อน

ของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ถูกมอง

ว่าเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

กลายๆ

เพราะนอกจากจะมี ส.ส.นครสวรรค์ของพรรคพลัง

ประชารัฐอย่าง นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐ 

บาล (วิปรัฐบาล) นายภิญโญ นิโรจน์, นายวีระกร คำา

ประกอบ และนายสัญญา นิลสุพรรณ ปรากฏอยู่ข้างกาย

พลเอกประวิตรแล้ว 

กลับยังปรากฏภาพนายทายาท เกียรติชูศักดิ์ ส.ส. 

นครสวรรค์ พรรคเพื่อไทย ยืนขนาบข้างพลเอกประวิตร 

กลมกลืนกับเหล่าบรรดา ส.ส.                                   

นครสวรรค์ของพรรคพลัง

ประชารัฐทั้ง 4 คนด้วย

สอดคล้องกับกระแส

ข่าวก่อนหน้านี้ว่า ในการ

เลือกต้ังคร้ังหน้า นายทายาท

จะย้ายมาลงสมัคร ส.ส.ใน

นามพรรคพลังประชารัฐ

สำ าหรับนายทายาท 

หรือที่ชาว อ.ตาคลี จ.นคร 

สวรรค์  รู้จักกันในนาม “กำา 

นันต้น” เป็นอดีตกำานัน ต.หัว

หวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 

เข้าสู่เวทีการเมืองระดับท้องถิ่นก่อน โดยได้รับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อปี 

2547

ต่อมาในปี 2554 กำานันต้นเข้าสู่การเมืองระดับชาติ                                                                             

โดยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 อ.ตาคลี และ อ.ตาก 

ฟ้า ในสังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 

สมัยแรก

นายทายาทยังมีความสนิทสนมกับ พันตำารวจโท

บรรยิน ตั้งภากรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

พาณิชย์ ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และนาย

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นาย

ทายาทลงสมัคร ส.ส. ป้องกันแชมป์ในสังกัดพรรคเพื่อไทย

อีกครั้ง และเอาชนะนายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ อดีต ส.ส. 

พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นคู่แข่งกันมาตลอดได้เป็นครั้ง

ที่สอง โดยนายทายาทได้ 34,367 คะแนน ส่วนนายพีระ

เดชได้ไป 26,192  คะแนน

นายทายาทเข้าสู่พรรคพลังประชารัฐ ทางสายร้อย

เอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ และนายหิมาลัย ผิวพรรณ หรือเสธ.หิ

ปัจจุบัน นายทายาทอายุ 55 ปี เป็นลูกชายของนาย

สมบัติ กับนางทรงศรี เกียรติชูศักดิ์ โดยมีพี่น้อง 2 คน จบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำา 

นวยศิลป์ พระนคร และปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง.

อาจจะมีการสูญเสียบ้างเมื่อฝ่ายปฏิวัติพ่ายแพ้ เพราะแม้แต่

การปฏิวัติ ๒๔๗๕ ก็ไม่มีการสูญเสีย เพราะ ร.๗ ทรงประกาศ

สละราชสมบัติ เพราะไม่ต้องการให้มีการต่อสู้ระหว่างคณะ

ราษฎร ๗๕ กับกลุ่มปกป้องสถาบัน แม้แต่การรัฐประหารล่าสุด 

๒๕๕๗ ที่ลุงตู่ยึดอำานาจก็ไม่มีการสูญเสีย แต่นายกะปิบูดเป็น

ใครมาจากไหน ออกมายุยงสนับสนุนปลุกระดมให้มีการปฏิรูป

สถาบันฯ ด้วยการปฏิวัติอย่างถอนรากถอนโคน

ถ้าคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่สมควรปก 

ครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ก็สมควรใช้วิธีอื่นเช่นสอบถามสำารวจความเห็นของประ 

ชาชนทั้งประเทศ ว่าต้องการปกครองด้วยระบอบใด 

ซึ่งถ้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเป็นอย่างอื่น ก็จึงดำาเนินการในรัฐสภา โดยอ้างความ

ประสงค์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการการปกครองแบบ

อื่น มิใช่ใช้วิธีใต้ดินทำาลายสถาบัน ปลุกปั่นเยาวชนที่ยังไม่มี

ความรอบคอบ โดยใช้ผู้นำาทางจิตวิญญาณหลอกลวงเยาวชน

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินจากการตอบสนองของ

ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีต่อการปลุกระดมของกะปิบูดแล้ว พบ

ว่าคนไทยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปเป็นอย่าง

อื่น แต่ต้องการให้มีการปฏิรูปการเมือง กำาจัดทุจริตคอร์รัปชัน 

กำาจัดการใช้อำานาจเกินขอบเขตของกฎหมาย  กำาจัดอิทธิพล 

กำาจัดอภิสิทธิ์ของนักการเมืองและไฮโซ เช่นกรณีใช้รถตำารวจ

นำาหน้าคนดัง ลดหนี้สินประเทศ ใช้ระบบเศรษฐกิจพอดีและ

พอเพียงในการบริหารประเทศ งบประมาณแผ่นดินจะต้องจัด                                                                          

อย่างสมดุล มิใช่ใช้การกู้เงินมาจัดทำางบประมาณ ลดเงินตำาแหน่ง

ของข้าราชการและนักการเมือง.

ทะเล

 

เจตนาท่ีแท้จริงของม็อบสามกีบคือ ให้เป็นแบบปฏิวัติฝร่ัง 

เศส คนพวกนี้ถึงได้ยุแยง ให้ข้อมูลเท็จ สร้างสถานการณ์เพื่อ

นำาไปสู่ความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา ปากบอกไม่ต้องการให้เกิด

ความขัดแย้ง แต่พฤติกรรมกลับพยายามลากทุกอย่างเข้าไปสู่

หายนะทั้งสิ้น ติดคุกเพราะ ม.๑๑๒ ก็อ้างว่าถูกปิดปากทั้งที่ใช้

เสรีภาพตามประชาธิปไตย แต่ข้อเท็จจริงเป็นการใช้เสรีภาพ

5บทความ

าไป “ไอติม” ก็น่ารักดีนะ

ไม่ยอมพูดถึง แสนกว่าคน ที่ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ในห้องประชุมรัฐ 

สภาวานนี้  (๑๖ พฤศจิกายน)

เพื่อจะบอกว่า อีกฝ่ายก็ไม่ควรอ้าง ๑๖ ล้านเสียง ท่ีเป็นเสียง

ส่วนใหญ่ ร่วมกันผ่านประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับ  ๒๕๖๐  

ถ้าจะวัดก็ให้ไปวัดกันตอนร่างรัฐธรรมนูญของไอติมผ่าน

สภา แล้วลงประชามติ 

จะได้เสมอกัน

อยากบอก “ไอติม” ว่า ก็แฟร์ดีครับ 

เพราะ แสนกว่า กับ ๑๖ ล้าน ตอนนี้มันอ้างเกทับกันไม่

ได้อยู่แล้ว

และอยากจะบอก “ไอติม” ว่า ปริมาณอาจตัดสินทุกอย่าง

ทุกเรื่องบนโลกน้ีไม่ได้ ฉะน้ันอย่าได้กังวลเรื่อง ๑๖ ล้านเสียงไปเลย 

ทุกเสียงยังอยู่ปกติสุขดีอยู่ และยังพอใจในรัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบัน

แต่...ไอติม ควรไปดูโน้น.....ข้อเท็จจริง ที่เป็นจริง และที่

อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง นั่นต่างหาก คือสิ่งที่ควรคำานึงถึง

ให้มาก 

มันก็เหมือนการรบ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะหมด 

แต่ร่างรัฐธรรมนูญของ “ไอติม” ที่ กุนซือปิยบุตร แสง

กนกกุล คัดท้ายให้ รู้แค่ ไอติม กับ ปิยบุตร โดยไม่สนใจ  “เขา” 

แล้วจะรบชนะได้อย่างไร

ก็เว้นเสียแต่ว่า ไม่ได้มีเจตนาแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่แรก 

มีเป้าหมายอื่นมากกว่า

ครับ...ก็เห็นชัดๆ ว่า การยัดร่างรัฐธรรมนูญที่เกาะขาประ 

ชาชน ๑๕๐,๙๒๑ คน เข้ารัฐสภา ทำาเพื่อสร้างเงื่อนไขทางการ

เมืองชัดๆ

เป็นความอัปยศของพรรคเพื่อไทย เพ่ิงดีใจเป็นกระด่ีได้น้ำา 

สามารถแก้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ใช้ระบบเลือกตั้งบัตร ๒ ใบไป

หยกๆ 

มาวันน้ีบอกจะรับร่างรัฐธรรมนูญไอติมบูด ท่ีเสนอให้กลับ

มาใช้เป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียว กับ ส.ส. ๓๕๐ เขต คำานวณ 

ส.ส.แบบปัดเศษ เจตนาสร้างเงื่อนไขทางการเมืองชัดๆ

แต่ก็เห็นว่าตั้งไว้เพื่อต่อรอง 

ฉบับไอติมบูด

ถ้ารับร่างแก้ไข ก็ให้แก้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง ๒ ใบก็ได้ 

ดูเหมือนไม่เป็นปัญหา 

แต่นี่คือปัญหาใหญ่ 

“ไอติม” ฟังนะ เพราะเมื่อกลับไปดู “เหตุผล” ของร่างแก้ไข

รัฐธรรมนูญ พบว่าเจตนารมณ์สภาเดี่ยวนั้น ได้เพิ่มบทบาทและ

กลไกให้สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน ใน

การตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

สรุปคือ เมื่อไม่มี ส.ว. ก็ยัดดาบคมกริบใส่มือฝ่ายค้าน ไว้

เชือดรัฐบาล

แต่...ไม่ทราบว่า “ไอติม” ลืมสิ่งที่คิดมาจากบ้านหรือเปล่าว่า 

ระบบเลือกตั้งที่แตกต่าง จะทำาให้ผลของการเลือกตั้งแตกต่างออก

ไปด้วย 

จำาได้หรือเปล่าบัตร ๒ ใบ สร้างเผด็จการรัฐสภาโดยระบอบ

ทักษิณ เพราะควบรวมซื้อ ส.ส.ยกพรรค 

ต่อให้เพ่ิมกลไกให้สภา คือฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลได้มีประ                                                                                   

สิทธิภาพขึ้น มันจะไปทำาอะไรได้ หากสภาผู้แทนราษฎร เป็นเผด็จ 

การรัฐสภาเพราะระบบเลือกตั้งที่เอื้อให้เป็นเช่นนั้นไปเสียแล้ว 

แก้รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ซื้อผักชีที่ตลาดสด คิดอยากจะต่อราคา

ก็ต่อ โดยไม่สนใจภาพรวมว่าจะเสียหายหรือไม่ 

ครับ...นี่คือปัญหาเรื่องวิธีคิด  

รัฐธรรมนูญมันผูกโยงกันไปหมด อยากได้เสียงโหวต จนละท้ิง

โครงสร้างที่อุตส่าห์คิดมาอย่างดีแล้ว คิดว่าถ่วงดุลดีแล้ว  แทนที่จะ

ได้รัฐธรรมนูญท่ีดีตามท่ีคิดไว้ กลับได้รัฐธรรมนูญท่ีจะสร้างปัญหาเพ่ิม 

เกิดรัฐสภาบ้าจี้เอาตาม “ไอติม” ใครจะรับผิดชอบ 

ท่ีสำาคัญประชาชน ๑๕๐,๙๒๑ คน เข้าใจเรื่องน้ีลึกซ้ึงหรือเปล่า 

เรื่อง ส.ว.ก็เช่นกัน 

ก็ตามสโลแกนแก้ไขรัฐธรรมนูญ “ล้ม โละ เลิก ล้าง” มันคือ

ท่าทีไม่เป็นมิตร พร้อมแตกหัก 

คนเสนอพร้อมท้ารบ 

คนรับ จะให้นั่งพับเพียบอย่างนั้นหรือ? 

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ควรได้ชื่อว่าเป็นฉบับเปิดศึกกับ

วุฒิสภาด้วยซ้ำา 

แต่เอาล่ะเมื่ออยากได้สภาเดี่ยวแล้วคิดว่า มันคือแก้วสารพัด

นึก สามารถแก้ปัญหาการสืบทอดอำานาจของ คสช.ได้ 

ก็ลองไปดูความจริงกัน 

อดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วงที่ใช้ระบบสภาเดี่ยว เกือบทั้งหมดเป็น

ช่วงหลังการรัฐประหาร แล้วมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ก่อน

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว 

ด้วยเหตุผลหลักในการแต่งตั้งสมาชิกสภาประเภทนี้ เพื่อการ

สนับสนุนฝ่ายที่เข้าใช้อำานาจปกครองในช่วงเวลาดังกล่าว

ส่วนช่วงที่ใช้ระบบสภาคู่ ส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาปกติ 

สภาที่สองหรือวุฒิสภา สมาชิกมาจากการแต่งตั้งได้แก่ วุฒิ 

สภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๙๐, รัฐธรรมนูญ ๒๔๙๒, รัฐธรรมนูญ 

๒๕๑๑, รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗, รัฐธรรมนูญ ๒๕๒๑, รัฐธรรมนูญ ๒๕๒๔ 

และรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

โดยรัฐธรรมนูญกำาหนดให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชน

ชาวไทยเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง คือ “พฤฒสภา” ตามรัฐธรรม 

นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๔๘๙ มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม 

ครั้งแรกที่มีวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทางตรง คือรัฐธรรม 

นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยมีการปรับเพิ่ม

บทบาทอำานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาให้มากยิ่งกว่าวุฒิสภายุค

ใด ๆ ก่อนหน้านี้

แต่ถูกวิจารณ์หนักว่า เป็นสภาผัวเมีย

บทบาทอำานาจหน้าที่ของวุฒิสภา ในฐานะเป็นสภาสอง ถก

เถียงกันมานานโขแล้ว 

โดยสรุปได้ว่า เป็นช่วงเวลาท่ีสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงเกือบท้ังหมด

มาจากการแต่งตั้ง โดยการเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรีนั้น มีบท 

บาทหลักที่โดดเด่นคือการเป็น “สภาตรายาง” “สภากลั่นกรอง” 

หรือ “สภาพี่เลี้ยง”

มาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ 

บทบาทใหม่ของวุฒิสภา ที่กล่าวถึงกันมากคือ “สภาตรวจสอบ” 

ทั้งตรวจสอบสภาผู้แทนราษฎร รวมไปถึงตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

และองค์กรผู้ใช้อำานาจรัฐอื่น ท้ังศาล และองค์กรตรวจสอบอิสระ

ต่างๆ ด้วย

ส.ว.เลือกตั้งมีผลงานพอควร แต่บางส่วนนอกคอก ตั้งมุ้ง

รับใช้พรรคการเมือง รับเงินเดือนจากนักการเมืองฝั่งรัฐบาล 

เพราะการเลือกต้ังในไทยยังมีปัญหาแทบทุกระดับ ตัวแทน

ของประชาชนมิได้ทำาเพื่อประชาชน แต่หาประโยชน์เพื่อตัวเอง

เป็นหลัก 

จริงอยู่ การจัดโครงสร้างระบบรัฐสภา ในรูปแบบที่เรียก

ว่า “สภาคู่” ที่เหมาะสม ลงตัวนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย และแทบไม่

เคยเกิดขึ้นในอดีต 

แต่ก็มิได้เป็นเหตุให้ต้องใช้สภาเด่ียว ท่ีจะมีปัญหาเรื่องการ

ควบคุม ถ่วงดุล จนสภาผู้แทนฯ กลายเป็นสภาคณาธิปไตยตาม

มาในภายหลัง 

การอ้างว่าต่างประเทศทยอยยกเลิกสภาคู่ ใช้สภาเดี่ยวกัน

เยอะแล้ว ก็มีคำาถามว่า สภาเดี่ยวคือ สภาผู้แทนราษฎรของไทย 

สามารถไว้ใจในเรื่องการใช้อำานาจได้แค่ไหน 

สภาผู้แทนฯ คิดจะฏิรูปตัวเองแล้วหรือยัง 

ซื้อเสียง โกงเลือกตั้ง มันน้อยลงไปแล้วหรือยัง 

สภาผู้แทนฯ เองก็ควรมีคำาตอบให้ประชาชนเช่นกัน แต่ก็

ไม่เห็น ส.ส.หน้าไหนพูดถึง

และ “ไอติม” อย่าลืมนะครับ วุฒิสภาชุดปัจจุบัน เป็นแค่

ชุดขัดตาทัพตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ เหลือเวลาอีก  ๒ 

ปีกว่าก็จะสิ้นวาระลง แล้วกลับไปใช้บทบัญญัติปกติ 

คือ วุฒิสภา ที่ประกอบด้วยสมาชิกจำานวนสองร้อยคน มา                                                              

จากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประ 

สบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำางานหรือ

เคยทำางานด้านต่างๆ  ที่หลากหลายของสังคม 

คสช.ไม่เกี่ยวแล้ว

ถึงวันนั้น “ไอติม” อยากเป็น ส.ว.ก็ไปสมัครได้.

ที่นี่ สีมาอโศก

งานศพ สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์

ความดี ทวีคูณ โลกขานไข

ญาติมิตร มากมี จากที่ ไกล

ธรรมหลากจากใจพระจันทร์

ความดีไม่มี โทษสิดีแท้

พ่อแม่ ครูบา อาจารย์มั่น

ฝากธรรม ยิ่งใหญ่ ยืนยัน

คนหูผึ่ง ตะลึงงัน ตะวันงาม

ปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้าง แต่ร้ายแรงกว่าล้มล้าง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้บรรดาสามกีบและองค์กรนักศึกษาต่างพากันออก

มาประกาศว่า บัญญัติ ๑๐ ประการของธรรมศาสตร์ ไม่ทน    

ที่นางสาวรุ้งประกาศบนเวทีธรรมศาสตร์รังสิต ว่าเป็นความ

ต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ มิใช่ล้มล้างสถาบัน

กษัตริย์ 

แต่ข้อเท็จจริงแล้วเป็นการสร้างความเสียหายให้สถาบัน

กษัตริย์ยิ่งกว่าการล้มล้างสถาบันกษัตริย์เสียอีก บทบัญญัติ  ๑๐                                                                             

ประการ ข้อที่ ๑ ของกลุ่มธรรมศาสตร์ไม่ทน ที่อ้างว่าต้องการ

ปฏิรูปมิใช่ล้มล้างนั้นบัญญัติไว้ว่า ล้มเลิกมาตรา ๖ ของรัฐธรรม 

นูญที่บัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องร้องกษัตริย์มิได้ เพิ่มบทบัญญัติให้

สภาสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ ได้

นั่นก็หมายความว่า จากที่ห้ามมิให้มีการฟ้องร้องสถาบัน

กษัตริย์ เปลี่ยนเป็นประชาชนสามารถฟ้องร้องสถาบันกษัตริย์

ได้ แล้วสภาซึ่งก็หมายถึง “สภาผู้แทนราษฎร” สามารถพิจาร 

ณาความผิดของสถาบันกษัตริย์ได้ ซ่ึงเท่ากับสถาบันกษัตริย์ต้อง

อยู่ภายใต้อำานาจของผู้แทนราษฎร ซึ่งร้ายแรงกว่าไม่มีสถาบัน

กษัตริย์เสียอีก 

เพราะสถาบันกษัตริย์จะมีสภาพเหมือน “กระโถนท้อง                                                                         

พระโรง” เพราะบทบัญญัติ ๑๐ ประการ ข้อ ๙ ระบุว่า “สืบ 

หาความจริงเก่ียวกับการสังหาร เข่นฆ่าราษฎรท่ีวิพากษ์วิจารณ์

สถาบันกษัตริย์ หรือมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันฯ” ซึ่งก็หมาย 

ความว่าคณะปฏิรูปสถาบันฯ ตั้งธงไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสถาบัน

กษัตริย์มีส่วนพัวพัน

ทั้งมาตรา ๑ และมาตรา ๙ ของการปฏิรูปสถาบัน

กษัตริย์นั้นต้องการทำาลาย ต้องการย่ำายีสถาบันฯ โดยใช้สภาผู้

แทนราษฎรเป็นเครื่องมือ และประเด็นที่สำาคัญของบัญญัติ ๑๐ 

ประการของคณะปฏิรูปนั้น เป็นการให้อำานาจแก่สภาผู้แทน

ราษฎรเกินขอบเขต ทั้งเรื่องนิรโทษกรรมและพิจารณาความ

ผิดของสถาบันฯ เพราะอำานาจนั้นต้องเป็นของตุลาการ  การ

ออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็เป็นการล่วงละเมิดอำานาจตุลาการ

ดังนั้น การเล่นลิ้นเล่นคำาของคณะราษฎร ๖๓ เพื่อต้อง 

การย่ำายีสถาบันกษัตริย์ และริบอำานาจนั้นมาเป็นของตัวเอง  

อ้างอิงคำาพูดของกะปิบูดที่มีพฤติกรรมเป็น “ศาสดาทางจิตวิญ 

ญาณของพวกชังชาติล้มเจ้า” ที่กล่าวว่าจะต้องมีการปฏิรูปโดย

ใช้วิธีการปฏิวัติแบบ Radical (ถอนรากถอนโคน) โดยมีปฏิวัติ

ฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ วานนี้กลุ่มอุบลปลดแอกนำากิโยตินจำาลอง

ออกมาประกาศเจตนาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ก็อาจจะต้องเตือน

ว่ากิโยตินจำาลองนั้นจะแปรสภาพเป็นบูมเมอแรงย้อนกลับมา

ตัดหัวตัวเอง

ประเทศไทยไม่เคยมีการปฏิวัติแบบถอนรากถอนโคน  

จ่อซบพลังประชารัฐ

เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่เคยโทษตัวเองว่ามีพฤติกรรมเลว

ทราม เอาแต่โทษกฎหมายว่าไม่เป็นสากล 

บอกได้เลยครับคิดจะล้มล้างสถาบันนั้นไม่ง่าย เพราะมี                                                                        

ประชาชนคนไทยให้ความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์จำานวน

มหาศาล มากกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ไร้รากไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่า. 

คนต่างด้าว

เรียน บรรณาธิการ นสพ.ไทยโพสต์

ใครก็เห็นว่านายกฯ ตู่ชอบแจกเงิน มันก็ดีถ้าแจกให้มัน

ถูกเวลา ถูกจุด และสถานที่แจก อย่างแจกให้คนไทยที่มีรายได้

ต่ำาแถวบริเวณสามจังหวัดตอนใต้สุด เวลานี้ต้องมีการเปิดโลก

ไร้พรมแดน แต่คนต่างด้าวก็ไม่ไปอยู่แถวสามจังหวัดภาคใต้ 

คนต่างด้าวมาจากประเทศด้อยพัฒนาพวกเมียนมา และ

ไทใหญ่ ไทยมูเซอ และพวกกัมพูชา และบังกลาเทศ โรฮีนจา 

แม้ว ม้ง กะเหรี่ยง ว้า หลั่งไหลมาอยู่ใน กทม.มากกว่าคนไทย

แท้ที่เป็นคนท้องถิ่นเดิม มันเป็นประชากรแฝง 

คนต่างด้าวชอบอยู่ใน กทม.เพราะมีคนมากหน้าหลายตา 

ไม่มีการคุมกำาเนิดบุตรเหมือนดังคนไทย นายกฯ ตู่แกยังไม่ตื่น

จากภวังค์ ไม่ต้องไปกั้นแล้วเหมือนวัวหายแล้วคิดล้อมคอก

** เงินห้าหมื่นบาทที่แจกไปควรหยุดแจก เอาไปแจก

เฉพาะคนสามจังหวัดใต้สุดเสมือนแจกค่าที่อยู่อาศัยระยะยาว 

ปานกลางไปเลย แจกหนักเลย **

นับถือ

คนไทยเดิม

 

คนต่างด้าวเขามาหางานทำาครับ จึงต้องเข้ามาอยู่ในเมือง

ใหญ่ของไทย ส่วน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีตำาแหน่งงาน

ให้เขาทำา 

ปัจจุบันเรามีความจำาเป็นต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อน

บ้าน เพราะงานบางอย่างคนไทยไม่ทำาแล้ว มันก็มีทั้งข้อดีข้อ

เสียครับ คนต่างด้าวเข้ามาทำางานมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของไทย แต่รัฐต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

สังคมตามมา สองอย่างนี้ต้องไปด้วยกัน ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไม่ได้เด็ดขาด.

อยากกินๆๆๆ

 * มองแอปเปิลเพลินไปใจอยากหม่ำา

ไม่รู้ทำาอย่างไรได้กินหนอ

คงต้องยืนชะเง้อไปใจเฝ้ารอ

ขอ ขอ ขอ แค่หล่นสักผลหนึ่ง

เพี้ยง หล่นเหอะ อยากกินจัง

นักกลอนหน้าต่าง

ทายาท เกียรติชูศักดิ์
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ศาลนัดสอบคำาให้การอดีต ผกก.โจ้พวก 19 พ.ย.

กรุงเทพฯ • วันที่ 16 พ.ย.64 นายโชคชัย อ่างแก้ว ทนายความของอดีต ผกก.

โจ้เปิดเผยว่า ขณะนี้รับทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่ามีการยื่นฟ้องเท่านั้น ยังไม่เห็น

คำาฟ้องฉบับเต็ม ดังนั้นต้องไปนำาคำาฟ้องซึ่งศาลจะให้จำาเลยทุกคนมาศึกษาก่อนว่า 

อัยการโจทก์ฟ้องมีข้อหาอะไรบ้าง พฤติการณ์แห่งคดีเป็นอย่างไร โดยวันที่ 19 พ.ย.นี้ 

เวลา 09.00 น. ศาลอาญาคดีทุจริตฯ จะเบิกตัวจำาเลยท้ังหมดจากเรือนจำาพิเศษ

กรุงเทพมหานครมาสอบคำาให้การ โดยศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องให้จำาเลยฟัง แล้ว

สอบถามว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ   ซึ่งในชั้นสอบสวนจำาเลยทั้งหมดให้การ

ปฏิเสธทุกข้อหา อย่างไรก็ตาม ในชั้นศาลก็ต้องมาพิจารณากันอีกครั้งว่า อัยการโจทก์

ยื่นฟ้องฐานความผิดอะไรบ้าง ขอดูรายละเอียดและพฤติการณ์การกระทำาในฟ้องเป็น

อย่างไร ส่วนเรื่องการประกันตัวอดีต ผกก.โจ้ ขณะนี้กำาลังปรึกษากับญาติอยู่ อาจจะ

ยื่นขอประกันตัววันที่ 19 พ.ย.นี้เลย หรือจะเป็นวันอื่น โดยเบื้องต้นเตรียมหลักทรัพย์

มูลค่ากว่าล้านบาทไว้เป็นหลักประกัน รวมท้ังอดีต ผกก.โจ้ก็จะเขียนคำาร้องช้ีแจง 

แสดงเหตุผลประกอบให้ศาลพิจารณาเพื่อมีคำาสั่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล ส่วน

จำาเลยคนอื่นๆ ยังไม่ทราบว่าจะยื่นขอประกันตัวหรือไม่ โดยตนได้ปรึกษาหารือกับ

ทนายความของจำาเลยอื่นๆ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อเท็จจริงและรูปคดีมาโดยตลอด

เข้าภูเก็ตต้องมีผลฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิดใน 7 วัน

ภูเก็ต • วันที่ 16 พ.ย.64 นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

เปิดเผยว่า มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตยังคงเหมือนเดิม คือผู้เดินทางเข้ามาทุก

ช่องทาง ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามที่ สธ.กำาหนด หรือได้

รับวัคซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน  จำานวน 1 เข็มมาแล้วอย่างน้อย 14 วัน หรือ

ผู้มีอายุต่ำากว่า 18 ปีที่ได้รับวัคซีนชนิดไฟเซอร์จำานวน 1 เข็มมาแล้วอย่างน้อย 14 วัน 

หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการ

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ ATK ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถาน

พยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ และสามารถนำาชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐานการรับรอง

จาก อย.ไปตรวจกับสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการหรือ รพ.สต. แล้วนำาผลยืนยัน

เป็นลบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน ให้ดาวน์ โหลดแอป

พลิเคชันหมอพร้อมและแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ในส่วนนักเรียนนักศึกษาภายใน

จังหวัดภูเก็ตที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ไม่ต้องแสดงบัตรประจำาตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

เมื่อเดินทางผ่านเข้าออกภูเก็ต กล่าวโดยสรุปคือผู้เดินทางเข้ามาต้องมีหลักฐานฉีดวัคซีน

ครบโดส ถ้าไม่มีหลักฐานฉีดวัคซีนต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ภายใน 7  วัน.

ตรัง • ขบวนการมอดไม้เหิม ลอบตัดไม้

พะยูงในที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์ ภายในป่า

พะยูงใหญ่ที่สุดของประเทศ กำานันเสี่ยงตาย

เข้าบุกจับคนร้ายได้คาหนังคาเขา 2 ราย หลัง

เคยถูกลอบตัดมาแล้วกว่า 10 ครั้ง เตรียมนำา

ส่งประเทศเพื่อนบ้าน ตีมูลค่าหากขนย้ายไป

จำาหน่ายได้กว่า 270 ล้านบาท

วันที่ 16 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

นายวณิชย์ บัวประเสริฐ หัวหน้าสำานักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ.สงขลา นาย

สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธาน

สภาผู้แทนราษฎร นายตะฝน ยะฝา กำานัน 

ต.บางหมาก นำาสื่อมวลชนพร้อมด้วยกำาลัง

ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หรือ

แปลงป่าพะยูง ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระ

มหากษัตริย์ ม.5  ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 

ริมถนนสายตรัง-กันตัง หลังขบวนการมอด

ไม้เข้าลักลอบตัดต้นพะยูงอายุประมาณ 80-

90  ปี ขนาดประมาณ 2 คนโอบ หรือเส้นผ่า

ศูนย์กลางประมาณ  80-90 ซม. สูงประมาณ 

40 ม. จำานวน 3 ต้น ภายในผืนป่าจำานวน  

14 ไร่ 2 งาน ที่มีไม้พะยูงอยู่ประมาณ 44 ต้น 

โดยพบไม้พะยูงถูกตัดเป็นตอ ลำาต้นยังอยู่บน

พื้นดิน โดยทั้ง 3 ต้น อยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร  

ห่างจากถนนเพียงแค่ 20 เมตรเท่านั้น 

ส่วนคนร้ายคือ นายนายสุวิทย์ จับ

ปรั่ง หรือโท้ย อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 187 ม.

3 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  

นายจิตติ จันทราวิภาต อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 99 

ถ.มิตรไมตรี ต.ดินแดง เขตดินแดง กทม. และ

อีก 1 รายสามารถหลบหนีไปได้ ซึ่งกำาลังฝ่าย

ปกครองและตำารวจชุมชนจับได้คาหนังคาเขา

พร้อมของกลาง 1.เครื่องเลื่อยยนต์ดัดแปลง 

จับลอบตัดไม้ป่าพระมหากษัตริย์

นำาส่งประเทศเพื่อนบ้านมูลค่า270ล้าน

เก็บเสียง 1 เครื่อง 2.ไม้พะยูง 3 ต้น 3.โทรศัพท์ 

1 เครื่อง 4.มีดพกพร้อมซอง 1 เล่ม เมื่อวัน

ที่ 13 พ.ย. เวลาประมาณ 17.00 น.ที่ผ่านมา

นายตะฝนกล่าวว่า วันเกิดเหตุได้รับ

แจ้งจากชาวบ้านว่าได้ยินเสียงเลื่อยยนต์ จึง

นำากำาลังผู้ช่วยและตำารวจสายตรวจชุมชน

รวม 4 นายเสี่ยงตายเข้าตรวจสอบ มาถึงพบ

คนร้ายกำาลังเลื่อยต้นพะยูงต้นสุดท้ายล้มลง

พอดี จากนั้นคนร้ายได้วิ่งหนีแต่สามารถจับ

ได้ 2 คน อีก 1 คนหลบหนีไปได้ จังหวะนั้น

คนร้ายพยายามใช้มีดพกแทง ตนจึงใช้ปืนยิง

ขู่ไปก่อนจะเกิดการต่อสู้ขัดขืนกัน 

สำาหรับผืนป่าแห่งนี้ถูกขบวนการมอด

ไม้เข้าลักลอบตัดมาแล้วกว่า 10 คร้ัง ตัด

ต้นพะยูงไปแล้ว 14 ต้น และเมื่อปี 2559-

2560 เคยมีผู้มาเสนอผลประโยชน์ ให้ตน

ปิดหูปิดตา เพื่อให้เปิดทางตัดไม้พะยูงแปลง

นี้ โดยเสนอให้ต้นละ 1.5 แสนบาท แต่ตน

ปฏิเสธไป ทำาให้หลังจากนั้นถูกคนร้ายใช้ปืน

ยิงข่มขู่ถล่มบ้านมาแล้วด้วย เชื่อมั่นว่าการ

ลักลอบตัดทุกครั้งเป็นรายเดิมซึ่งมีนายทุนผู้

มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง

ขณะที่นายสมบูรณ์กล่าวว่า ทราบว่า

ป่าไม้แห่งน้ีถูกปลูกขึ้นตั้งแต่ปี 2485 สมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือประมาณ 80 ปี

ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นำาเมล็ด

พันธุ์หรือต้นกล้ามาปลูก ขณะเดียวกันยัง

ได้ไปปลูกไว้ที่ควนตำาหนักจันทร์ อ.กันตังอีก

กว่า 80 ต้น ถือว่าเป็นป่าพะยูงที่ใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทย วันนี้เมื่อเราสูญเสียไปอีก 4 ต้น

ก็เสียใจเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนเราสูญ

เสียญาติผู้ใหญ่ไป และต้องขอขอบคุณกำานัน

ท่ีพยายามรักษาทรัพยากรส่วนน้ีและต่อสู้

ปกป้องมาด้วยชีวิต 

ตนอยากฝากถึงคนที่เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตัว อย่างน้อยก็ให้คิดว่ารักษาไว้ให้ลูก

หลาน ที่ผ่านมาผืนป่าแห่งน้ี ได้จัดกิจกรรม

หลายภาคส่วน ท้ังการบวชป่าเพื่อรักษา

ไว้ ให้เป็นสมบัติของโลก โดยหลังจากเกิด

เหตุท่านชวน หลีกภัย ได้สั่งการและกำาชับ

มายัง พล.ต.ต.สันทัด วินสน ผบก.ภ.จว.ตรัง 

ให้ติดตามเรื่องนี้และดำาเนินคดีให้ถึงที่สุด

เพราะครั้งท่ีผ่านมากำานันได้จับกุมคนร้าย

ไว้ได้ แต่กลับไม่สามารถดำาเนินคดีได้หลัง

ส่งตัวให้ตำารวจแล้ว 

สำาหรับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระ

มหากษัตริย์ จ.สงขลา มีพื้นที่ป่าในความรับ

ผิดชอบที่ ต.บางหมาก อ.กันตัง จำานวนหลาย

แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 5,200 ไร่ ส่วน

แปลงที่เกิดเหตุมีเนื้อที่ทั้งหมด 14 ไร่ 2 งาน 

และมีไม้พะยูงทั้งหมด  44 ต้น แต่ช่วงที่ผ่าน

มาถูกคนร้ายพยายามลอบตัดมาแล้วหลาย

ครั้ง เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ติดกับถนนตรัง-

กันตัง ทำาให้ง่ายต่อการลักลอบเข้าไป อีกทั้ง

ไม้พะยูงก็มีราคารับซื้อสูงมากถึงกิโลกรัมละ 

30,000 บาท เพราะเป็นที่ต้องการของนายทุน

จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม้จำานวน 3 ต้นที่

ถูกลักลอบตัดในครั้งนี้หนักต้นละประมาณ 3 

ตัน หรือ 3,000 กิโลกรัม  หากสามารถเคลื่อน

ย้ายนำาออกไปจำาหน่ายถึงมือนายทุนได้ จะมี

มูลค่าประมาณ 270,000,000 บาท.

เชียงใหม่ • ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

เชียงใหม่เร่ิมยิ้มออก หลังเปิดเมืองพร้อม

อากาศหนาวทำานักท่องเที่ยวเพ่ิมจากหลัก  

10 ขึ้นเกือบหลักพัน บางแห่งห้องพักเกือบ

เต็มทุกวันช่วงวันหยุด ขณะที่ราชการประชุม

ติดตามแผนกระตุ้นท่องเที่ยว   Charming 

Chiang Mai เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่  16  พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า จากสภาพอากาศหนาวเย็นที่เร่ิมต้นฤดู

และโครงการของรัฐบาลที่ส่งเสริมกระตุ้น

ทั้ง คนละคร่ึง, เราเที่ยวด้วยกัน และทัวร์

เที่ยวไทย มีเครื่องหมายการันตี SHA และ 

SHAPlus เปิดเมืองท่องเที่ยวผ่อนคลาย 

มาตรการ  มีการฉีดวัคซีนครอบคลุม มากขึ้น 

ทำาให้นักท่องเที่ยวกล้าเดินทางเข้ามามากขึ้น 

จังหวัด เชียงใหม่ คาดการณ์ ว่าจากนี้ ไปจนถึง

สิ้นปีจะกลับมาคึกคักอีกคร้ัง แต่พฤติกรรม

การท่องเที่ยวคนไทยได้เปลี่ยนไปตามแบบ

ยุค  New  Normal 

ทั้งนี้ บรรยากาศ หลังเร่ิมเปิดเมือง

ต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 ต.ค.64 และเปิด

รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 พ.ย.64  ประกอบ

กับสภาพอากาศ ที่เร่ิมหนาวเย็นลง ทำาให้ผู้

ประกอบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตามแหล่ง

ท่องเที่ยวธรรมชาติอำาเภอต่างๆ ยิ้มออก 

น.ส.อารัญญา ทะรินทร์ เจ้าของ

สถานที่ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ  Jungle De 

Cafe ทั้ง 3 สาขา กึ้ดช้าง อ.แม่แตง  สาขา

ม่อนแจ่ม โป่งแยง ซิปไลน์ แอนด์ จังเกิ้ล  

โคสเตอร์ อ.แม่ริม และสาขาบ้านถวาย  

โต้งนา คอทเทจ รีสอร์ท อ.หางดง  สาขาย่อย

พัทลุง • ชาวนาใต้รอลุ้นราคาข้าวเดือน 

ม.ค.-ก.พ.65 ชี้ผลกระทบราคาตกจาก

อินเดียทุ่มตลาดต่ำากว่า 30-40 เหรียญ 

“พัทลุง” ผวาปี 65 พื้นที่ทำานาจาก 120,000 

ไร่ เหลือ 90,000  ไร่  

นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายก

กิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่ม

ชาวนาภาคใต้ เปิดเผยว่า สถานการณ์

ข้าวราคาตกต่ำาลงมาถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์

ในขณะนี้ ข้าวเปลือก กข.ราคาเหลืออยู่

ท่ี 7,600-7,800 บาท/ตัน ปัจจัยสำาคัญ

มาจากกลไกตลาดโลก คือ 1.ข้าวจาก 

ประเทศอินเดียทำาการทุ่มตลาด โดยราคา

ถูกกว่า 30-40 เหรียญ/ตัน 2.ค่าระวาง

เรือขนส่งขยับขึ้นมาประมาณ 3 เท่าตัว 

3.ข้าวไทยประสบกับภาวะฝนตก น้ำาท่วม

เสียหาย 

“สำาหรับสถานการณ์ชาวนาภาคใต้

จากราคาข้าวตกต่ำา ไม่ได้รับผลกระทบ 

เนื่องจากนาปรังเก็บเกี่ยวหมดแล้ว และที่

ผ่านมายังได้ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประมาณ 

9,800 บาท/ตัน” 

นายสุทธิพรกล่าวอีกว่า สำาหรับ

สถานการณ์ต่อไปต้องรอลุ้นว่าจะมีผลกระ

ทบต่อข้าวและชาวนาทางภาคใต้หรือไม่

ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ที่ข้าว

สายพันธุ์พื้นเมืองจะออกสู่ตลาด เช่น ข้าว

เฉี้ยง, ข้าวสังข์หยด, ข้าวเล็บนก ฯลฯ ซึ่ง

ข้าวสายพันธ์ุพื้นเมืองจะราคาดีกว่าข้าว

ขาวพันธุ์ กข.อยู่แล้ว ซึ่งจะออกในปีหน้า

ตั้งแต่มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565  ประมาณ 

50,000 ตัน ภาพรวม 3 จังหวัด พัทลุง, 

สงขลา, นครศรีธรรมราช   

สำาหรับสถานการณ์ โรงสีข้าวนั้นได้

รับผลกระทบหนักขาดทุนมาถึง 3 ฤดูกาล

มาเกือบประมาณ 2 ปี คือโรงสีข้าวได้รับ

ซื้อข้าวมาด้วยราคาที่สูง แต่เมื่อขายออก

กลับขายได้ราคาท่ีต่ำา บางฤดูกาลซื้อมา

ประมาณ 9,800 บาท/ตัน แต่พอขายออก

ได้ราคา 8,700 บาท/ตัน ต้องขาดทุนกว่า 

1,000 ตัน  หากมีสต๊อกประมาณ 300 ตัน

จะขาดทุนประมาณกว่า  300,000 บาท ซึ่ง

โรงสีประสบภาวะขาดทุนมาแล้วประมาณ 

3  ฤดูกาล 

ด้านนายสุทธิพรกล่าวด้วยว่า สำาหรับ

ข้าว จ.พัทลุง ไม่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำาลงในขณะนี้ 

มีเพียงผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 

ที่ทำาให้การส่งออกไปยังต่างประเทศและ

ภายในประเทศค่อนข้างมีอุปสรรค  

แต่สำาหรับข้าวพื้นเมืองตั้งแต่ข้าว

สังข์หยดพัทลุง, ข้าวไรซ์เบอร์รี, ข้าว

เหนียวดำา, ข้าวเฉี้ยง, ข้าวเล็บนก ไม่มี

ผลกระทบ โดยข้าวสังข์หยดพัทลุงขณะ

น้ีราคาเคลื่อนไหวที่ 22,000 บาท/ตัน 

ข้าวเฉี้ยงราคา 9,000-10,000 บาท/ตัน 

และข้าวเล็บนกราคาใกล้เคียงกัน ส่วน

ข้าวขาว กข.55 ประมาณ  8,000-9,000 

บาท/ตัน 

นายสุทธิพรกล่าวอีกว่า สำาหรับพื้นที่

ทำานา จ.พัทลุง ภาพรวมประมาณ 120,000 

ไร่ โดยข้าวนาปีจะเก็บเกี่ยวประมาณกุมภา 

พันธ์ 2565 โดยหว่านเมล็ดเมื่อเดือน

กันยายนที่ผ่านมา  

“น่าหวั่นวิตกมากในขณะนี้ว่า พื้นที่

ทำานาใน จ.พัทลุงจะทยอยหันไปปลูกปาล์ม

น้ำามันในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากมีราคา

ที่ดี โดยเฉพาะในปี 2565 มีแนวโน้มว่านา

ข้าวจะเหลืออยู่ประมาณ 90,000 ไร่” นาย

สุทธิพรกล่าว.

กรุงเทพฯ • “ราชทัณฑ์” เฝ้าระวังผู้ต้อง

ขังประเภทคดีสะเทือนขวัญที่เป็นภัยต่อ

สังคม พร้อมแยกคุมขัง-บำาบัดด้วยนิติ

จิตเวชศาสตร์เฉพาะ เพื่อการพัฒนา

แก้ไขพฤตินิสัยอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 นายอายุตม์ 

สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

ถึงการดำาเนินการพิจารณากลั่นกรอง

ผู้เข้าข่ายเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ต้อง

เฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือน

ขวัญ หรือเป็นภัยต่อสังคม (Watch List)  

ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

รมว.ยุติธรรม ที่จะจำาแนกผู้ต้องขังที่มี

พฤติการณ์กระทำาผิดรุนแรง โหดร้าย

ทารุณ มีลักษณะร้าย มีแนวโน้มหรือ

ความเสี่ยงที่จะกระทำาผิดร้ายแรงซ้ำา 

ออกจากผู้กระทำาผิดโดยพลั้งพลาดหรือ

ไม่ใช่อาชญากรโดยสันดาน เพื่อให้

สามารถดำาเนินการดูแลและควบคุมผู้

ต้องขังกลุ่มดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ 

นายอายุตม์กล่าวว่า ปัจจุบันพบ

ว่ามีผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 

196 ราย โดยพิจารณาคัดกรองจากหลัก

เกณฑ์ที่กำาหนดตามมาตราในประมวล

กฎหมายอาญาและลักษณะความผิด 

7 กลุ่ม เช่น ฆ่าเด็กหรือข่มขืนเด็ก ฆ่า

ข่มขืน ฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรโรคจิต 

เป็นต้น อีกทั้งพิจารณาจากพฤติการณ์

แห่งคดี สาเหตุแห่งการกระทำาความผิด  

ประวัติการกระทำาความผิด ภาวะแห่ง

จิต พฤติการณ์ขณะต้องโทษ และแบบ

ประเมินด้านการจำาแนกลักษณะผู้ต้อง

ขังมาประกอบการพิจารณา

นายอายุตม์กล่าวเพิ่มเติมว่า 

การดำาเนินการแยกผู้ต้องขังดังกล่าว

ออกจากผู้ต้องขังทั่วไปจะเกิดผลดี 

หลายประการ  นอกจากจะทำาให้กรม

ราชทัณฑ์สามารถควบคุมและดูแลผู้

ต้องขังกลุ่มดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมตามกระบวนการต่างๆ 

ตั้งแต่การแยกคุมขังยังเรือนจำาความ

มั่นคงสูงสุด ที่มีแดนความมั่นคงสูง 

สุด หรือ Supermax ไปจนกระทั่งการ

แก้ไข บำาบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติ

นิสัยด้วยโปรแกรมเฉพาะทาง พร้อม

ประสานความร่วมมือกับสถาบันกัลยาณ์

ราชนครินทร์ หรือนักจิตวิทยาเพื่อ

ตรวจวินิจฉัย บำาบัดรักษา และฟื้นฟู

สุขภาพจิตตามแนวทางเฉพาะด้าน

นิติจิตเวชศาสตร์  นอกจากนั้นยังเกิด

ประโยชน์ต่อสังคมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ

การสร้างความปลอดภัยและเชื่อม่ันต่อ

ประชาชน ว่ากลุ่มคนดังกล่าวจะได้รับ

การควบคุม แก้ไข บำาบัดฟื้นฟูอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อม

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใน

การกลับตนเป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคม 

และไม่หวนกลับไปกระทำาผิดซ้ำาอีก.

ราชทัณฑ์แยกขัง

นักโทษเด็ดขาด

คดีสะเทือนขวัญ

พัทลุงผวานาข้าวหายกลายเป็นสวนปาล์มน้ำามัน

เชียงใหม่เร่ิมย้ิมออกหลังเปิดเมือง

นทท.เพิ่มแห่ไปสัมผัสอากาศหนาว

ย่านนิมมานเหมินทร์ กล่าวว่า หลังเชียงใหม่

เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

ประกอบกับสภาพอากาศท่ีเริ่มจะหนาว

เย็น ทำาให้มีนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยร้อย 

ละ 99 มาจากภาคต่างๆ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ 

ได้ โทร.มาสอบถามจองห้องพัก 1-2 วัน 

แล้วเดินทางเข้ามาท้ังแบบครอบครัวเล็ก

และใหญ่ หรือกลุ่มเพื่อน คู่รัก แต่เป็นหมู่

คณะใหญ่ยังไม่มี ซึ่งเป็นพฤติกรรมการท่อง

เที่ยวที่เปลี่ยนไปแบบ  New  Normal  โดยจะ

เที่ยว เป็น กลุ่มเล็กๆ ดูแลป้องกันตนเองและ

ครอบครัว เช่นเดียวกับในจังหวัดเชียงใหม่

มีการฉีดวัคซีนมากขึ้น ทำาให้นักท่องเที่ยว

มั่นใจที่จะเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  

ท้ังน้ี ม่อนแจ่มจากท่ีเงียบแทบไม่มี

นักท่องเที่ยว ตอนน้ีสถานที่ท่องเที่ยว สาขา

ม่อนแจ่มและสาขาบ้านถวาย หางดง  ได้

เครื่องหมาย SHA และ SHAPlus ส่วนสาขา

แม่แตงได้ SHAPlus แล้ว นักท่องเที่ยวมี

ความมั่นใจเพราะพนักงานทุกคนได้รับการ

ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 100% เข้ามาใช้บริการ

มากขึ้นจากหลัก 10 คน เริ่มเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ

พันคนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่สำาคัญได้

กลับมาจ้างงานเกือบ 100% อีกครั้ง  นอกจาก

นี้เป็นที่สังเกตว่า  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของภาครัฐต่างๆ  ทั้งคนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วย

กัน และทัวร์เที่ยวไทย  ได้เข้ามาช่วยเสริม

การใช้จ่ายมากขึ้น นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า

มาเกือบ 100% ก็ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ปฏิบัติ

ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก 

100% เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สแกน

ไทยชนะ หรือผู้เข้ามาพักจะลง CM-CHANA 

ถือเป็น สัญญาณ ที่ ดี มาก คาดว่าช่วงสิ้นปีจะ

คึกคักมากขึ้น แต่ต้องดูว่าสถานการณ์  โควิด

จะแย่ขึ้นหรือไม่เพราะถือเป็นปัจจัยสำาคัญ

มาก เวลานี้

ส่วนท่ีศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงใหม่ เป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการอำานวย

การเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว 

ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai โดย

มีนายรัฐพล นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่ ที่

กำากับ ดูแล โครงการ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน

ราชการและตัวแทนผู้ประกอบการ องค์การ

ภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมสรุปผลรายงานว่า จาก

การเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่โดยเครื่อง

บินโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1-13 พ.ย. มีเที่ยว

บินในประเทศวันละ 37 เที่ยวบิน สะสมแล้ว 

421 เที่ยวบิน นักท่องเที่ยวรวม 47,998 คน 

เที่ยวบินระหว่างประเทศ 2  เที่ยวบิน นักท่อง

เที่ยว 210 คน เข้าสู่ระบบ Test&Go ที่จังหวัด

ลำาพูน ซึ่งผลการตรวจหาเช้ือนักท่องเที่ยว

จากต่างประเทศยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด 

สำาหรับข้อมูลเที่ยวบินตรงต่างประเทศนอก

เหนือจาก 63 ประเทศ ยังไม่มีการเดินทาง

เข้ามาในระยะนี้ แต่หลายแห่งเริ่มสนใจ โดย

เฉพาะ เกาหลี ใต้ที่มีการจองเข้ามาต่อเนื่อง 

อีก  ถือเป็นสัญญาณ ที่ดีมากในความเชื่อ มั่น.
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7บทความ

เศรษฐกิจจีนหายใจรดตนคอมะกัน

ม� อวานผมเขียนถึงการสถาปนา สี จิ้นผิง เปน 

“ผูนําตลอดกาล” ของจีนในยุคนี้

วันนี้มีเหตุผลสนับสนุนวาทําไมเขาจึงถูกเชิดชูใน

ฐานะ “ผูสรางความมหัศจรรย” ใหกับจีนที่กําลังวิ่งขึ้นไป

ยืนเคียงบาเคียงไหลของสหรัฐฯ

ปกกิ่งกําลังหายใจรดตนคอวอชิงตันในเกือบทุกมิติ

ตัวเลขลาสุดยืนยันวา วันนี้เศรษฐกิจภาพรวมของ

จีนเติบใหญจากที่เคยอยูที่ 50% ถึงระดับ 70% ของ

สหรัฐฯ แลว

หรือพูดอีกนัยหนึ่ง 9 ปที่ สี จิ้นผิง นั่งอยูในเกาอี้

ผูนําของจีนนั้น GDP ของประเทศขยายตัวถึงขั้นทาทาย

มหาอํานาจเบอร 1 ของโลกไดแลว

นั่นแปลวาชองวางของเศรษฐกิจของจีนกับสหรัฐฯ 

กําลังแคบลงเร� อยๆ 

ไมตองแปลกใจวาผูเชี่ยวชาญบางคายทํานายวา

จีนจะสามารถแซงหนาสหรัฐฯ ภายในทศวรรษนี้ดวย

ซ้ําไป

คุณเปน โจ ไบเดน คุณก็ตองหนาว

คุณเปน โดนัลด ทรัมป ตอนนั่งทําเนียบขาว คุณก็

ตองทําทุกอยางเพ� อสกัดการเติบใหญของจีน

นักสถิติบอกวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

ของจีนเติบโตขึ้นประมาณ 70% ตั้งแตป 2555 ในรูป

สกุลเงินดอลลาร 

ปจจัยหลักคือ การบริโภคภายในภายใตการนําของ 

สี จิ้นผิง โดยมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ตั้งแตป 

2555 

ในชวงเวลาเดียวกันนั้นยอดขายปลีกสินคาอุปโภค

บริโภค ซึ่งรวมถึงยอดขายทางออฟไลนและออนไลน อยู

กาแฟดำ
เ

ที่ 31.8 ลานลานหยวน (4.97 ลานลาน) ในเดือนมกราคม-

ชวงเดือนกันยายน

เทากับเปนการเพิ่มขึ้น 110% จากชวง 9 เดือน

เดียวกันของป 2555

อีกดานหนึ่งการลงทุนในสินทรัพยถาวรของประเทศ 

หรือการลงทุนในงานสาธารณะ โรงงาน และสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ� นๆ เพิ่มขึ้น 55% ในชวงเดือนมกราคม-

ตุลาคม 

การสงออกเพิ่มขึ้นมากกวา 60% และการนําเขาเพิ่ม

เกือบ 50% เม� อเทียบกับชวง 10 เดือนเดียวกันของป 2555

สี จิ้นผิง ใหความสําคัญเปนพิเศษกับการยกระดับครัว

เรือนที่มีรายไดต่ําเพ� อระงับความยากจนอยางจริงจัง

เพ� อบรรลุเปาหมายของการสราง “สังคมที่เจริญ

รุงเรืองระดับปานกลาง” 

ปจจุบัน ชาวเมืองมีรายไดที่นํามาใชจายไดสูงกวา

คนในชนบท 160% ซึ่งลดลงจาก 190% ในป 2555

แตสังคมจีนก็ยังมีปญหาความเหล� อมล้ํา และหนี้สินที่

เพิ่มพูนขึ้น

แมในสังคมเมืองเองก็มีปญหาความไมเทาเทียมกัน

คอนขางรุนแรง

คอนโดมิเนียมในเมืองใหญๆ มีราคาคางวดสูงเปน 10 

เทาของรายไดของหลายคนที่จะพึงหาไดทั้งป

คนรวยในเมืองสามารถรับชวงสืบทอดทรัพยสินจาก

พอแม แตผูมาใหมจากเมืองเล็กๆ อาจตองทํางานทั้งชีวิตก็

ยังไมสามารถเก็บเงินซื้อบานหลังแรกไดดวยซ้ํา

การระบาดของโควิด-19 ก็มีสวนทําใหคนในเมืองหา

งานไดยากขึ้นกวาเดิม

รัฐบาลจีนคาดการณวาคนจีนราว 200 ลานคน 

ทํางานในระบบเศรษฐกิจแบบไมมีรายไดประจํา

คนรุนใหมกําลังหางานชั่วคราว เชน สงของออนไลน 

หรือรับจางทํางานเปนชิ้นๆ แบบรายวัน

นั่นเปนที่มาของการขาดความมั่นคง รวมไปถึงสภาพ

การทํางานที่ไรเสถียรภาพ

เปนที่มาของความขัดแยงในสังคมที่ซอนตัวอยูใน

หลายๆ ซอกมุมของสังคมเมือง

ภาระหนี้ของธุรกิจใหญนอยก็เพิ่มขึ้นอยางน�ากังวล

เชน กรณี Evergrande 

Group บริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพยที่กําลังกอใหเกิด

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 

ตามขอมูลของธนาคารเพ� อ

การชําระหนี้ระหวางประเทศ หนี้

สินของภาคเอกชน (ที่ยังไมรวม

ในภาคการเงิน) เพิ่มขึ้นประมาณ 

160% จากไตรมาสเดือนตุลาคม-

ธันวาคม ป 2555 เปน 35.68 

ลานลานดอลลาร สําหรับไตรมาส

มกราคม-มีนาคม 2564 

เม� อคํานวณหนี้สินที่กาว

กระโดดแซงหนาอัตราโตทาง

เศรษฐกิจ จะเห็นวาหนี้สินของ

ภาคเอกชนเทียบเทากับ 2.2 เทา

ของ GDP 

สี จิ้นผิง ใชคําขวัญใหม “ความเจริญรุงเรืองรวม

กัน” (Common prosperity) เพ� อตอกย้ําความสําคัญของ

การที่ภาคสวนที่ร่ํารวยตองชวยเหลือดานที่เสียเปรียบ

และตามไมทันความเปลี่ยนแปลง

แตงบประมาณทหารก็ไมไดหดตัวในชวงเวลา

เดียวกันแตอยางไร

วันนี้จีนกลายเปนมหาอํานาจทางการทหารระดับ

โลกภายใตการนําของสี จิ้นผิง

งบประมาณการปองกันประเทศไดเพิ่มขึ้นเปน 2 

เทา ตั้งแตป 2555 ไปอยูที่ 1.35 ลานลานหยวน ในป 

2564 

คลังแสงขีปนาวุธพิสัยกลางและระยะกลาง ซึ่ง

ปกกิ่งมองวาเปนอาวุธที่สามารถตั้งรับภัยคุกคามใดๆ จาก

สหรัฐฯ ไดขยายตัวประมาณ 70% เปน 216 ลูกในป 

2563

สําหรับ สี จิ้นผิง แลวการดูแลปากทองประชาชน

กับการสรางกําลังสูรบเพ� อใหศัตรูเกรงขามตองเดินหนาไป

พรอมๆ กัน.

รอบครัวที่เขมแข็งไปไดดีมีความสุขจะมีลักษณะ

คลายกันคือ มีความสามารถในการหารายได นํามา

สูความเปนอยูของคนในครอบครัวที่ดีขึ้นตอเน� อง 

ประโยชนจากรายไดมีการจัดสรรใหสมาชิกในครอบครัว

ทุกคนมีความเปนอยูที่ดีไมขาดเเคลน ภายในครอบครัวก็

สมานฉันทอยูกันดวยความรักความเขาใจชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน นอกจากนี้ครอบครัวก็พักอาศัยอยูในพื้นที่ปลอดภัย 

ไมมีมลภาวะ ลอมรอบดวยธรรมชาติและอากาศบริสุทธ 

ทําใหชีวิตน�าอยู คนในครอบครัวมีชีวิตที่มีคุณภาพ นี่คือ

ลักษณะของครอบครัวที่เติบโตดวยความสุขและยั่งยืน

เศรษฐกิจของประเทศก็เชนกัน เศรษฐกิจที่เติบโต

อยางยั่งยืนและคนในประเทศมีความสุข มีชีวิตที่มีคุณภาพ 

ก็ตองมีลักษณะคลายครอบครัวที่ยั่งยืนเชนกัน คือ มีความ

สามารถในการหารายได มีการแบงปนหรือมีการกระจาย

รายไดที่ดี ไมเหล� อมลํ้ามาก ประชาชนในประเทศมีความ

สมานฉันทไมแตกแยก และประเทศปลอดจากมลพิษและ

ภัยทางธรรมชาติที่จะทําใหประเทศไมน�าอยูหรืออยูไมได นี่

คือสี่มิติของการเติบโตที่ยั่งยืนที่ทุกประเทศแสวงหา เพ� อให

มาตรฐานความเปนอยูของคนในประเทศดีขึ้น ซึ่งก็คือเปา

หมายของการบริหารประเทศและนโยบายเศรษฐกิจ

ดังนั้นถาเราอยากเห็นเศรษฐกิจประเทศเรามีการ

เติบโตที่ตอเน� องและยั่งยืน ตองการเห็นมาตรฐานความเปน

อยูของคนในประเทศดีขึ้นและมีคุณภาพ เราก็ตองทําใหสี่

มิตินี้เกิดขึ้น ซึ่งสามารถทําได เพียงแตนโยบายเศรษฐกิจ

ตองใหความสําคัญกับมิติเหลานี้อยางจริงจัง เขาใจความ

ทาทายและขอจํากัดที่มีในบริบทของสังคมไทย และรวมกัน

ผลักดันเพ� อใหทั้งสี่มิตินี้เกิดขึ้น นี่คือประเด็นที่จะเขียนวันนี้

ในมิติความสามารถในการหารายไดในระดับประเทศ 

สิ่งที่สําคัญสุดคือความสามารถในการเเขงขัน ที่ประเทศ

สามารถผลิตสินคาตางๆ ไดอยางมีคุณภาพ เปนที่ตองการ

ของคนในประเทศและตลาดโลก และสามารถพัฒนา

คุณภาพสินคาใหดีตอเน� องเพ� อสรางรายไดใหกับประเทศ 

ซึ่งปจจัยตัดสินสําคัญคือคุณภาพของคนในประเทศ และ

ระบบที่จะตอยอดคุณภาพของคนไปสูนวัตกรรมและการใช

เทคโนโลยีที่จะสรางและเพิ่มความสามารถในการแขงขันให

กับประเทศ

ในแงนโยบาย ทั้งหมดนี้หมายถึง ประเทศมีระบบ

การศึกษาที่มีคุณภาพ มีภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่เอื้อและ

สรางแรงจูงใจใหเกิดการสรางสรรคที่ตอยอดความรูจาก

การศึกษาไปสูการพัฒนาทักษะแรงงานสมัยใหมใหกับภาค

การผลิต ตอยอดไปสูการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเพิ่มความ

สามารถในการผลิตและการแขงขันใหกับประเทศ สําหรับ

ประเทศเรา สิ่งที่ตองตระหนักคือ ความสามารถในการ

แขงขันของประเทศไดลดลงตอเน� อง แมประเทศมีศักยภาพ

ที่จะทําใหความสามารถในการแขงขันสูงขึ้นก็ตาม นี่คือ

ความทาทาย

มิติที่สองคือ การกระจายรายได เศรษฐกิจแมมีความ

สามารถในการหารายได แตจะเติบโตอยางยั่งยืนไมได ถา

ความเหล� อมลํ้าในประเทศมีมาก เพราะความเหล� อมลํ้าจะ

สรางแรงเสียดทานใหสังคมมีความเสี่ยง ที่ผานมาแนวคิด

ทางเศรษฐศาสตรเช� อวา การกระจายรายไดจะดีขึ้นพรอม

การเติบโตของเศรษฐกิจ เพราะกลไกการแขงขันในระบบ

เศรษฐกิจจะให โอกาสคนในประเทศไดประโยชนจากการ

เติบโต ทําใหชนชั้นกลางในประเทศขยายตัวและความ

ยากจนลดลง นอกจากนี้ระบบภาษีในอัตรากาวหนาก็จะชวย

ลดความเหล� อมลํ้า แตขอเท็จจริงคือ ความเหล� อมลํ้าแยลง

พรอมการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศเรามีความเหล� อม 

ลํ้าเปนอันดับตนๆ ของโลก แสดงวากลไกการแขงขันที่พูด

ถึงไมทํางาน ขณะที่การกระจายรายไดก็ถูกทําใหแยลงมาก

ขึ้นจากการใชอํานาจที่ไมถูกตอง เชน การทุจริตคอรรัปชัน

การลดความเหล� อมลํ้าจึงสําคัญตอความยั่งยืนของ

เศรษฐกิจ ลาสุดจีนก็ใหความสําคัญเร� องนี้ โดยมุงลด

พฤติกรรมฟุงเฟอของคนรํ่ารวยเพ� อลดแรงเสียดทานใน

สังคม กรณีของเราก็ตองลดความเหล� อมลํ้าเชนกัน โดย

มาตรการที่จะทําใหการสรางโอกาสที่มากับการเติบโตของ

เศรษฐกิจเกิดขึ้นจริงจัง คือ เศรษฐกิจมีการแขงขัน กลไก

ตลาดมีความเสรีไมถูกแทรกแซงโดยภาครัฐ ประชาชน

มีโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ งานที่ดี บริการ

สาธารณสุข เขาถึงสินเช� อ และระบบยุติธรรมที่เทาเทียม 

สิ่งเหลานี้สําคัญตอการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ และที่ตอง

ทํามากขึ้นคือระบบภาษี ใหภาษีมีบทบาทที่จะชวยลดความ

เหล� อมลํ้าไดจริงจัง

มิติที่สามคือ ความสมานฉันทในสังคม เพราะ

เศรษฐกิจจะเติบโตอยางยั่งยืนไมไดในสังคมที่แตกแยก

วุนวายและมีความไมแน�นอนสูง ซึ่งสาเหตุสําคัญของความ

ไมสมานฉันทก็คือความเหล� อมลํ้าที่มีมาก ไมเฉพาะในรายได 

แตในโอกาสและในการไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ตามกฎหมายในฐานะประชาชน ในทางเศรษฐศาสตร ความ

เหล� อมลํ้าที่มีมากนําไปสูแรงเสียดทานและความไมไววางใจ

ระหวางคนในสังคม เกิดเปนความเปราะบางและความไม

แน�นอน กระทบความเช� อมั่นการลงทุนและการเติบโตของ

เศรษฐกิจ และถาเศรษฐกิจไมโต การจางงานมีนอย ความ

เหล� อมลํ้าก็จะยิ่งมากขึ้น

ปฏิเสธไมไดวา ความสมานฉันทขณะนี้เปนความ

ทาทายสําคัญของบานเรา ซึ่งตองแกทั้งในประเด็นการทํา

ใหการกระจายรายไดดีขึ้นเพ� อลดความเหล� อมลํ้า แกเร� อง

ธรรมาภิบาลทั้งในภาครัฐและเอกชนเพ� อลดการใชอํานาจ

ที่ไมเปนธรรม และสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความเห็น

มากขึ้นระหวางคนตางรุนเพ� อใหเกิดการพูดคุยหารือดวย

เหตุและผล ในเร� องนี้อยากใหตระหนักวาความแตกตาง

ของความคิดระหวางคนตางวัยนั้นเปนปญหาทั่วโลก ความ

ทาทายในแตละสังคมคือทําอยางไรที่จะใชความแตกตางนี้

ใหเปนประโยชนตออนาคตและความยั่งยืนของประเทศ

มิติที่สี่คือ ความยั่งยืนในแงผลกระทบที่การ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจะมีผลรุนแรงตอความคงอยู

ของเศรษฐกิจและชีวิตของคนในประเทศ ลองนึกภาพถา

ประเทศไทยอากาศรอนมากเหมือนอยูกลางทะเลทรายทุก

วัน ไมมีนํ้าใช ปลูกอะไรไมได อะไรจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ

และชีวิตความเปนอยูของคนทั้งประเทศ นี่คือความสําคัญ

ของปญหาโลกรอนที่ลาสุดประเมินกันวา ถาไมทําอะไร ถา

ทั่วโลกยังใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง อุณหภูมิ

เฉลี่ยทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในระดับที่จะเปนภัยตอมนุษยชาติใน

อีกยี่สิบปขางหนา ซึ่งไมนานเลย ทําใหภาวะโลกรอนเปน

ความเปนความตายที่คนทั้งโลกตองเรงแกไข

ในเร� องนี้สิ่งที่ประเทศเราทําไดคือการเปนสวนรวม

ที่จะแกไขปญหาโลกรอนอยางจริงจัง แกไขโดยทําในบาน

เราใหเห็น คือเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่จะมีผล

ตอภาวะโลกรอนโดยเฉพาะการใชพลังงาน ทําทั้งในภาค

ราชการ ภาคธุรกิจ และประชาชน ทําทุกรูปแบบ เชน ไม

ตัดไมทําลายปา งดใชพลาสติก แยกขยะ ประหยัดนํ้า ลด

การใชนํ้ามัน ทั้งหมดก็เพ� อเปลี่ยนประเทศไปสูเศรษฐกิจที่

ใชคารบอนตํ่า ซึ่งสําคัญและจะมีความหมายมากตอความ

ยั่งยืนของเศรษฐกิจและประเทศในระยะยาว

นี่คือสี่มิติที่เปนงานที่ตองทําเพ� อการเติบโตของ

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน เปนหนาที่ของประชาชนที่ตองผลักดัน 

เปนหนาที่ของรัฐที่ตองคิดและทําจริงจัง

โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร 

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

สี่มิติของการเติบโตของเศรษฐกิจอยางยั่งยืน

ค



งต้องยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                                                                           

โควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้สร้างการเปลี่ยน 

แปลงไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของผู้คน 

ตลอดจนภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น จากการใช้ชีวิตแบบวิถีปกติสู่ชีวิตวิถีใหม่ มาจนถึง

เน็กซ์นอร์มอล และในปี 2565 ก็จะเข้าสู่ยุคนาวนอร์มอล ยุค

ที่ผู้คนต่างปรับตัวเข้าสู่ โลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ และต่าง

มองหาประสบการณ์แบบครบวงจร

แน่นอนว่า หากผู้ประกอบการไม่เตรียมพร้อมหรือปรับ

ตัวเพื่อรับมือ การดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคนาว

นอร์มอล (Now Normal) อาจเป็นเรื่องยาก โดยในช่วงที่ผ่าน

มา บริษัท พีเพิลสเคป จำากัด ในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

มีการจัดงานสัมมนาขึ้น จึงอยากมาสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการให้หาแนวทางการปรับตัวและ

ทรานส์ฟอร์มองค์กรอสังหาฯ สู่อนาคตได้อย่างทันท่วงที

นางธีริศรา พวงประโคน กรรมการผู้จัดการบริษัท พี

เพิลสเคป จำากัด ระบุว่า สถานการณ์ โควิด-19 ทำาให้ผู้คน

ใกล้ชิดกับ AI มากขึ้น หลายองค์กรนำาเรื่อง AI เข้ามาใช้ใน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำางาน มีการจ้างงานในรูปแบบ

พนักงานชั่วคราวมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบโครงสร้างองค์กรใน

ยุค Now Normal เปลี่ยนไป สู่โครงสร้างองค์กรแบบ HYBRID 

STRUCTURE ที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว สามารถปรับ

เปลี่ยนได้ตลอดเวลา

โครงสร้างองค์กรแบบไฮบริดสตรักเจอร์เป็นโครงสร้าง

ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์เรื่อง Digital Disruption ที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยเป็นการผสมผสานโครงสร้าง

แบบเดิม คือ นำาเรื่องของลำาดับขั้นในการบริหารจัดการรวม

เข้ากับการทำางานแบบไม่มีใครเป็นหัวหน้าใคร ทุกคนในทีม

สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ได้ตามความถนัดและความ

สามารถของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา รวมทั้ง

เรื่องการจ้างงาน จะเป็นพนักงานชั่วคราวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ในงานที่ต้องการความชำานาญเฉพาะทาง

นายอลงกต บุญมาสุข ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย และเลขาธิการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

มองว่า กิจกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยทั่วประเทศอาจหดตัวถึงกว่า 

30% เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระ

ทบต่อสภาพเศรษฐกิจและกำาลังซื้อของประชาชน แต่หากมอง

ภาพรวมของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย พบว่า ณ เดือนสิงหาคม 

2564 ยอดคงค้างสินเชื่อบ้านของธนาคารพานิชย์ไทยมีอัตรา

การเติบโต 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสิน

เชื่อบ้านระดับราคามากกว่า 3 ล้านบาทยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

สำาหรับในปี 2565 ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้ม

ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยหนุน อาทิ สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น เศรษฐกิจเริ่มกลับมาขับเคลื่อนอีก

ครั้ง ตลอดจนมาตรการผ่อนคลาย LTV ของ ธปท.สำาหรับที่อยู่

อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป จากเดิม 70-90% เป็น 100% ขณะที่

ในสัญญาซื้อหลังแรกยังคงเดิมอยู่ที่ 100% พร้อมให้เงินกู้เพิ่ม

อีก 10% เพื่อใช้ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ โดยมีผลบังคับใช้ถึง 31 

ธ.ค.2565 จะเป็นการช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้เป็น

อย่างดี

ทั้งนี้ คาดการณ์ได้ว่าตลาดสินเชื่อบ้านปี 2565 จะมี

อัตราการเติบโตประมาณ 0.3-0.7% แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่อง

ซัพพลายที่อยู่อาศัยรอขายสะสมกว่า 4 แสนหน่วย และการ

ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนยังอยู่ในภาวะเปราะ

บาง

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กล่าวว่า 

การแปลงสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล สามารถทำาธุรกรรม

ได้ตลอดเวลา ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และมีมูลค่าเท่ากับมูลค่า

ในโลกจริง ต่างจากธุรกรรมทางการเงินแบบเดิมที่ยังมีข้อ

จำากัดด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งในอนาคตอาจมีการผสาน

การทำางานร่วมกันระหว่าง Blockchain และ IoT ให้ผู้อยู่อาศัย

ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น

ในวงการอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีการนำาคอนโดฯ และ

อาคารมาแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ Fractional 

Ownership แบ่งกรรมสิทธิ์ห้องพักให้มีเจ้าของร่วมกันได้

หลายคน แล้วปันผลประโยชน์จากค่าเช่าตามสัดส่วนการ

ลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนเป็นเจ้าของห้องพักได้ โดยไม่ต้อง

จ่ายเต็มจำานวนมูลค่าสินทรัพย์นั้นๆ.

 าลังเป็นที่สนใจจริงๆ สำาหรับ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ หรือ 

WFX ที่กำาลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหุ้น ยกระดับองค์กรให้ก้าวหน้า และความ

สำาเร็จในครั้งนี้มาจากทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี 

รวมทั้งกลยุทธ์ที่ ได้วางแผนไว้เมื่อ 

3 ปีที่แล้ว ส่งผลให้ที่ผ่านมาบริษัท

มีผลการดำาเนินงานที่เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง งานนี้ ณัฐ วงศาสุทธิ

กุล บอสหนุ่มไฟแรงกระซิบว่า ที่

สำาเร็จได้เพราะมีสโลแกนส่วนตัว

ว่า “ลูกค้าคือเพื่อน บริการจริงใจ 

พร้อมให้คำาปรึกษา และเดินหน้า

ไปด้วยกัน” แค่นี้ก็เดินหน้าสู่ความ

สำาเร็จ.

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8

ถึงเวลาทรานส์ฟอร์มอสังหาฯ

สโลแกนส่วนตัว

เศรษฐกิจ

กำ

ค

รุ่งนภา สารพิน

ณัฐ วงศาสุทธิกุล

อัครายันพิพาทเหมืองยังไม่จบ
ลุยเจรจาต่อย้ำาทำาธุรกิจมีมาตรฐาน
ไทยโพสต์ • อัครายันการเจรจาข้อพิพาทเหมืองทองเพื่อประโยชน์

สูงสุดต่อประเทศไทย ลั่นยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายที่เป็นธรรม 

ดำาเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล เตือนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือน

นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประสานงาน

กิจการภายนอก บริษัท อัครา รี

ซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) เปิด

เผยว่า ตามที่มีข่าวการเจรจา

ระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท คิงส์                                  

เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ผู้

ถือหุ้นใหญ่บริษัท อัครา รีซอร์ส

เซส จำากัด (มหาชน) ในช่วงที่

ผ่านมานั้น ยืนยันว่าการดำาเนิน

งานของบริษัทไม่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของ

ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่ง

มีคำาพิพากษาศาลถึงที่สุดแล้ว

ยืนยัน และยังมีเอกสารวิชาการ

ที่จัดทำาโดยคณะบุคคลและหน่วย

งานที่เป็นกลางสนับสนุนความ

จริงนี้เป็นจำานวนมาก รวมทั้งการ

ยอมรับของประชาชนรอบเหมือง

ที่แท้จริงที่ต้องการให้บริษัทกลับ

มาเปิดดำาเนินการอีกครั้ง

“อัคราขอขอบคุณทุกท่าน

ท่ีมีความหวังดีและห่วงใยต่อประ                                                       

เทศ และบริษัทยินดีรับฟังความ                                                   

คิดเห็นเพื่อประโยชน์ของประ 

เทศและความเป็นธรรมต่อทุก

ภาคส่วน ประชาชนรอบเหมือง

ที่แท้จริงที่ ไม่หวั่นเกรงต่อคำาข่มขู่

ของกลุ่มผู้ ไม่หวังดีต่อประเทศ

และมีผลประโยชน์แอบแฝง โดย

ยังคงเชื่อมั่นในเจตนาดีตลอด

มาของบริษัท และยืนหยัดเดิน

หน้าร่วมกันเพื่อผลประโยชน์สูง                                                 

สุดของประเทศ แต่ทั้งนี้ยังคงมี                                                      

การให้ข้อมูลเท็จท่ีบิดเบือนเจตนา 

รมณ์ของการเจรจา ซึ่งบริษัท

จำาเป็นต้องชี้แจง เพื่อสร้างความ

เข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนผู้

สนใจ” นายเชิดศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้

ดำาเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ตระหนัก

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

มุ่งหวังเป็นส่วนสำาคัญในการ

สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ 

เพื่อประโยชน์ของชุมชนและ

ประเทศ ดังนั้นจึงขอให้มั่นใจว่า                                      

การเจรจากับรัฐบาลไทยอยู่บน

พื้นฐานการให้ความเคารพสิทธิ

ประโยชน์ของประชาชนและประ 

เทศ ไม่มีการรับหรือเรียกร้อง

ผลประโยชน์นอกเหนือกฎหมาย

หรือไม่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

1,644.01 จุด ก็ดูจะขยับขึ้นมาใกล้ระดับแนวต้านที่ 1,650 จุดมาก

ขึ้น เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำากันมา คือ การสร้างฐานใกล้ระดับแนวต้าน

เสียก่อน เมื่อพร้อมก็จะพุ่งผ่านไปทันที มองในช่วง 1-2 วันต่อจากนี้

คงจะมีการขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1,650 จุดได้ ซึ่งความจริงก็มีหลาก

หลายปัจจัยที่พร้อมกับการสนับสนุนให้ดัชนีผ่านแนวต้านนี้ ได้ ดูจาก

ผลประกอบการของธุรกิจต่างๆ ในตลาดที่มีผลกำาไรสูงขึ้น เป็นการ

บอกแนวโน้มในทางบวกได้มาก และจากการเปิดประเทศซึ่งได้รับ

การตอบรับที่ดี ธุรกิจต่างๆ กลับมาดำาเนินการได้มากตามปกติ จะ

เป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้มากแน่นอน จึงมองว่านักลงทุน

ต่างชาติจะไม่ไปไหน คงจะยังอยู่ลุ้นในตลาดต่อไป ทำาให้ตลาดยังมี

แนวโน้มสดใสและคึกคักได้อย่างต่อเนื่อง จึงยังเหมาะที่จะลุ้นและ

ลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เศรษฐกิจฟื้น 

ธุรกิจจะกลับมาเติบโตสูง จึงน่ามองที่ RICHY, ROJNA และ WHA 

กลุ่มพลังงานการที่ราคาน้ำามันยังยืนระดับสูงเหนือ 80 ดอลลาร์ 

ทำาให้ธุรกิจยังจะมีกำาไรดี น่ามองที่ ACE, CV และ BCP กลุ่มขนส่ง

ค่อนข้างมั่นใจได้มากว่าจะยังคงมีกำาไรสูงต่อเนื่อง เพราะการส่งออก

ยังเติบโตสูง จึงน่ามองที่ JWD, PSL และ RCL กลุ่มไอซีทีมีผลการ

ดำาเนินงานดีมีกำาไรสูง จึงน่ามองที่ AIT, ILINK และ FORTH หุ้น

รายตัวที่น่ามองมี SCC, DOHOME และ KTC เป็นต้น

ให้มองความผันผวนของตลาดเป็นจังหวะที่ดีในการเลือก

ลงทุน จะทำาให้ได้หุ้นต้นทุนต่ำา และจะได้ผลตอบแทนสูงในอนาคต.

ต่างชาติยังอยู่ลุ้นตลาด

ตามดูอย่างเผินๆ คงจะมองว่าตลาดไม่ไปไหน เหมือนจะเดิน

ย่ำาอยู่กับที่ เพราะเมื่ออ่อนตัวลงก็ยังไม่หลุดลงต่ำากว่า 1,600 จุด แต่

การแกว่งตัวขึ้นก็ยังขึ้นไม่ถึง 1,650 จุด จึงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ 

มาตลอด หากพิจารณากันให้ดีๆ จะพบว่า แม้ดัชนีจะเหมือนแกว่ง

ตัวอยู่ในกรอบความจริงกลับมีการขยับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ซึ่งนักเก็งกำาไรคงมองไม่ออกว่าเป็นการเดินหน้าอย่างช้าๆ ซึ่งวิธีการ

ก็ยังเป็นการหมุนเวียนสลับกันครองหุ้น มีซื้อและขายออกเป็นรอบๆ 

แต่ก็ค่อยๆ ยกฐานสูงขึ้น เนื่องจากมีการชะลอการลงทุนไประดับ

หนึ่ง ทำาให้การเคลื่อนไหวของดัชนีพลอยขยับได้ช้าไปด้วย ปัจจุบัน

หากดูวอลุ่มการซื้อขายของตลาดที่ดูคึกคัก จะต้องมีวอลุ่มมากกว่า 8 

หมื่นล้านบาทต่อวัน การที่ตลาดมีวอลุ่มซื้อขายแค่ 6 หมื่นล้านบาท 

จึงมีผลกับการเคลื่อนตัวของดัชนีได้ไม่มาก

แต่พบว่าการที่นักลงทุนต่างชาติชะลอการซื้อขายในช่วง

หลายวันที่ผ่านมาดูจะเป็นแค่การหยุดชั่วคราว มาวานนี้กลับเข้ามา

ซื้อหุ้นมากขึ้น โดยซื้อไป 2,400.96 ล้านบาท ก็มีผลทางจิตวิทยา

จูงใจให้นักลงทุนสถาบันและโบรกเกอร์ซื้อตามอีกกลุ่มละ 6-7 ร้อย

ล้านบาท ทำาให้ตลาดกลับมาคึกคักมากขึ้น วอลุ่มตลาดกลับมาหนา

ถึงระดับ 86,414 ล้านบาท ดัชนีก็บวกไปอีก 5.28 จุด มาปิดที่ระดับ 

‘บางกอกแอร์’อ่วม!Q3ขาดทุนยับ6พันล.
วิภาวดีรังสิต • บางกอกแอร์

เวย์ ไตรมาส 3/64 ขาดทุน 

6,987 ล้านบาท หลังหยุดบิน

ช่วงล็อกดาวน์ ผลประกอบการ 

9 เดือน มีรายได้ 3.4 พันล้าน

บาท ขายตั๋วโดยสารลดลง 88% 

เที่ยวบินลดลง 75%

นายพุฒิพงศ์ ปราสาท

ทองโอสถ กรรมการผู้อำานวย

การใหญ่ บริษัท การบินกรุง 

เทพ จำากัด (มหาชน) หรือบาง

กอกแอร์เวย์ เปิดเผยถึงผลการ                                      

ดำาเนินงานบริษัท ไตรมาสที่                                             

3/2564 บริษัทขาดทุนทางบัญชี                                     

จากการยกเลิกสัญญาเช่ากอง 

ทุนสนามบินสมุย 5,434.7 ล้าน

บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้น

เพียงครั้งเดียว และมีผลขาดทุน

จากการดำาเนินงาน 1,243.8 

ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุน

สุทธิ 6,987.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้รวม

อยู่ที่ 672.3 ล้านบาท ลดลงจาก

ช่วงเดียวกันของปี 2563 คิด

เป็น 25.3% เป็นผลจากการหยุด

การปฏิบัติการบินชั่วคราวตาม

ประกาศของสำานักงานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ 

กพท. ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค.

2564 และกลับมาทำาการบิน

อีกครั้งในเดือน ก.ย.2564 ใน

เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย, กรุง                   

เทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-สุโข                                  

ทัย, กรุงเทพฯ-ลำาปาง และกรุง 

เทพฯ-ภูเก็ต

สำาหรับผลการดำาเนินงาน

ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 

บริษัทมีรายได้ 3,472.4 ล้าน

บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของ

ปี 2563 คิดเป็น 57.5% ซึ่งเป็น

ผลมาจากรายได้บัตรโดยสาร

ของธุรกิจสายการบินและธุรกิจ

สนามบิน ลดลงจากปีก่อน 

88.3% และ 85.0% ตามลำาดับ 

โดยมีจำานวนเที่ยวบินลดลงจาก

ปีก่อน 75.9% และมีอัตราการ

ขนส่งผู้ โดยสารอยู่ที ่ 55.2% 

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 

6,083.2 ล้านบาท ลดลง 51.8% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน บริษัทมีผลขาดทุนจากการ

ดำาเนินงาน 2,587.4 ล้านบาท

นายพุฒิพงศ์ กล่ า วว่ า 

บริษัทได้วางแผนปฏิบัติการบิน 

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม

ทั้งเปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษ

ภายใต้โครงการพ้ืนท่ีนำาร่องเปิด

ประเทศ ได้แก่ โครงการภูเก็ต

แซนด์บ็อกซ์ และสมุยพลัสโม 

เดล เพื่อสนับสนุนภาคการท่อง

เที่ยวของประเทศไทย.

นายเชิดศักดิ์กล่าวว่า ใน                                          

การเจรจาไม่ได้มีการแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์ แต่เป็นการเจรจา

ตามสิทธิที่บริษัทและประเทศ

ชาติควรได้ตามกฎหมาย พร้อม

ปรับความเข้าใจในกระบวนการ

ดำาเนินงานให้มีประสิทธิผลตาม

กฎหมาย รวมถึงการเสริมสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ประชาชนรอบ                                                   

เหมืองในความปลอดภัยด้าน

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และประ 

โยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยว

เนื่องในท้องถิ่น อำาเภอ และ

จังหวัดใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอ

วิงวอนทุกฝ่ายให้ช่วยคัดกรอง

ข้อเท็จจริง ไม่นำาเสนอข้อมูลที่

ถูกบิดเบือนโดยกลุ่มผู้ ไม่หวังดี

ต่อประเทศและมีผลประโยชน์

แอบแฝง ที่พยายามสร้างความ

สับสน เช่น การอ้างเป็นภาค

ประชาชน ชึ่งไม่ได้สะท้อนความ                                              

จริงหรือความต้องการของประ 

ชาชนรอบเหมืองที่แท้จริง ทั้งนี้

เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่สน 

ใจเกิดความเข้าใจผิด.

เชิดศักดิ์ อรรถอารุณ

ผุด ‘ที่พักผู้สูงอายุ’ เมืองต้นแบบ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง เปิดเผยภาย

หลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ที่พัก

อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (senior complex) บน

พื้นที่ราชพัสดุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยร่วมกับคณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ใน

การพัฒนา “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามา-ธนารักษ์” ซึ่งเป็นที่พัก

อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ว่า ขณะนี้ยังมีห้องคง

เหลือจำานวน 407 ห้อง จากจำานวนห้องทั้งหมด 921 ห้อง 

หลังจากที่ได้มีการเปิดจองสิทธิ์ไปรอบใหม่แล้วเมื่อวันที่ 17 

ก.ค.-1 พ.ย.ที่ผ่านมา ใน 3 ระดับราคา ตั้งแต่ระดับราคา 1.82 

ล้านบาท มีห้องคงเหลือ 60 ห้อง ระดับราคา 1.99 ล้านบาท 

มีห้องคงเหลือ 207 ห้อง ระดับราคา 2.10 ล้านบาท 23 ห้อง 

จองเต็ม

ลอยกระทงเงินสะพัดต่ำาสุดในรอบ 10 ปี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการ 

ค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ

ธุรกิจ เปิดเผยว่า ผลสำารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงวัน 

ลอยกระทงพบว่า มูลค่าการใช้จ่ายวันลอยกระทงปีนี้อยู่ที่ 

9,147 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำาที่สุดในรอบ 10 ปี โดยปีที่

ต่ำาสุดคือ ปี 2554 ที่มีสถานการณ์น้ำาท่วมใหญ่ ส่วนอัตราการ

ขยายตัวของการใช้จ่ายปีนี้ติดลบที่ 3% ซึ่งเป็นตัวเลขอัตรา

การขยายตัวที่ต่ำาที่สุดในรอบ 5 ปี โดยมีปัจจัยหลักมาจาก

ความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19

FPI 9 เดือนแรกโกยกำาไรทะลัก

นายสมพล ธนาดำารงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.

ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ หรือ FPI เปิดเผยว่า ผลการดำาเนิน

งานของบริษัทในไตรมาส 3/64 มีรายได้รวม 537.2 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 70.5 ล้านบาท หรือ 15.1% เทียบงวดเดียวกันของปี

ก่อน มีรายได้รวม 466.7 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย

และบริการในไตรมาส 3/64 จำานวน 528.2 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 98.8 ล้านบาท หรือ 23.0% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน 

มั่นใจปี 64 รายได้ไม่ต่ำากว่า 2.1 พันล้านบาท

SABINA โอดรายได้ไตรมาส 3 วูบ

นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ซาบีน่า หรือ SABINA เปิดเผยว่า ผลประกอบการ

ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 รายได้รวม 547.2 ล้านบาท ลดลง 

13.6% จากไตรมาส 2 ของปีเดียวกัน และลดลง 32.9% เมื่อ

เทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 โดยกำาไรสุทธิอยู่ที่ 55.2 

ล้านบาท ลดลง 12% ซึ่งเป็นผลมาจากการล็อกดาวน์ระลอก

สองหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค ผุดถนนสีเขียว

นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บมจ.

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค หรือ PF เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือ

กับ 7 องค์กร สร้างถนนหอการค้าไทย ระยะทาง 4 กิโลเมตร 

เชื่อมระหว่าง ถ.ชัยพฤกษ์ และ ถ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง 

ให้เป็นถนนสีเขียว มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิต ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวที่มีการพัฒนาโครงการ

รวม 1,226 ไร่ ปัจจุบันเติบโตเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีโครงการ

ที่อยู่อาศัย สถาบันการศึกษา โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์การค้า

ชุมชน ธุรกิจร้านค้าต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งยังมีพื้นที่รอ

การพัฒนา และมีศักยภาพที่จะขยายตัวต่อเนื่องในอนาคต

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้

เอกาโกลบอลทุ่มงบหนุนวิจัยและพัฒนา

นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

เอกา โกลบอล จำากัด หรือ EKA GLOBAL เปิดเผยว่า บริษัท

ให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D โดยเตรียม

งบสำาหรับการดำาเนินการดังกล่าวไว้สูงกว่า 1-2% ของยอด

ขายรวม และล่าสุดเตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า 60-70 ล้าน

บาท เพื่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์

ใหม่ และใช้เป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ โดยอาคารดังกล่าวจะตั้ง

อยู่ภายในบริเวณเดียวกับโรงงาน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 อย่างไรก็ตามคาดว่า

ในปี 2564 นั้นจะมีรายได้ตามเป้า 1,200 ล้านบาท เติบโต 30-

35% ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์ตลาดอาหารพร้อมรับประทาน-

ฟู้ดเดลิเวอรี และตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมมีการเติบโต 

ประกอบกับได้ขยายกำาลังการผลิตกว่า 15% ไปแล้ว.

ทุ่มงบพลิกโฉมเดอะมอลล์ท่าพระ

ไทยโพสต์ • นายจักรกฤษณ์ 

กีรติโชคชัยกุล ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหารสายงานห้างสรรพ

สินค้า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 

จำากัด เปิดเผยว่า บริษัทได้

ทำาการปรับโฉม “เดอะมอลล์ 

ท่าพระ” สู่ “เดอะมอลล์ไลฟ์

สโตร์ ท่าพระ” นับเป็นการรีโน

เวทครั้งใหญ่ในรอบ 32 ปี หลัง

จากที่เปิดให้บริการครั้งแรกใน

ปี 2532 โดยทุ่มงบประมาณ 

3,000 ล้านบาท ปรับปรุงพื้นที่

รวมกว่า 1.5 แสนตารางเมตร                                                

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

รุ่นใหม่และทุกเจเนอเรชั่น มอง                                                     

ว่าจะเป็นแลนด์มาร์คศูนย์การ 

ค้ามิติใหม่ล่าสุดย่านฝั่งธนฯ ยก

ระดับย่านการค้าและเศรษฐกิจ

ของย่านฝั่งธนฯ หรือกรุงเทพฯ 

ฝั่งตะวันตกอีกด้วย

ทั้งนี้ เดอะมอลล์ไลฟ์

สโตร์ ท่าพระ มีจุดแข็งของ

ทำาเลที่มีเสน่ห์ของย่านเมือง

เก่า วัฒนธรรม วิถีชีวิตของ

คนในชุมชนย่านฝั่งธนฯ ผสม

ผสานกับการขยายตัวของเส้น                                     

ทางคมนาคม รถไฟฟ้าที่เชื่อม

ต่อ 2 ฝั่งเมือง ไม่ว่าจะเป็น

ย่านรัชดาภิเษก พระราม 3- 

ราชพฤกษ์ สาทร ถือเป็นทำาเลที่

ตั้งที่มีศักยภาพสูง มีประชากร

กว่า 1.2 ล้านคน 6 แสนครัว

เรือน กว่า 120 โครงการคอน

โดมีเนียม มีทั้งคนรุ่นใหม่ คน

ทำางาน ครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์

ทันสมัยจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ขณะเดียวกัน จากข้อมูล

บิ๊กดาต้ายังพบว่ามีลูกค้าที่มา

เดินในห้างฯ รวมทั้งฐานข้อมูล

จากสมาชิกบัตร M Card กว่า 

4.7 ล้านคน สมาชิกบัตร SCBM                 

กว่า 1 ล้านคน ทำาให้เข้าใจ

ลูกค้าอย่างลึกซึ้ง สามารถ

นำาข้อมูลที่ ได้นั้นมาวางคอน

เซ็ปต์การออกแบบศูนย์การค้า 

ตลอดจนการคัดสรรสินค้ า 

รวมทั้งกลยุทธ์สร้างการรับรู้ ให้

กับกลุ่มลูกค้าผ่านการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ทั้งออฟไลน์และ

ออนไลน์ครอบคลุมทุกสื่ออีก

ด้วย.
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

นั้นห้ามนำามือไปสัมผัสศีรษะ ตา จมูก ก่อนที่จะ

ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพราะขณะที่ไปลอย

กระทง เราอาจจะไปจับหรือไป

สัมผัสวัตถุที่ปนเปื้อน

เชื้อไวรัสโควิด-19 

จึงควรพกเจล

แอลกอฮอล์ไป

ด้วยทุกครั้ง เพื่อ

ทำาความสะอาด

มือก่อนหยิบจับสิ่ง

ต่างๆ ส่วนชุดที่ใส่

ไปงานลอยกระทง 

แนะนำาว่าเมื่อกลับถึง

บ้านควรถอดเสื้อผ้า

ชุดนั้น 

marrygun55@gmail.com

พื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย ดัง

นั้น การลอยกระทงอย่างปลอดภัย ก็

ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม 

เพราะอย่าลืมว่าสถานการณ์ โควิด-19 นั้น ยัง

อยู่กับเราไปอีกนาน และแม้ว่าบางจังหวัดจะ

มีการจัดงานลอยกระทงออนไลน์เพื่อป้องกัน

การแพร่เชื้อ รวมถึงอนุญาตให้ผู้ที่ลงทะเบียน

ผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อที่จะไปเข้าร่วม

งานจริง เพื่อลดความแออัดของการเข้าชม

งานลง แต่บางพื้นที่ก็จัดงานเพื่อเปิดโอกาส

ให้คนเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยภายใต้

วิถีนิวนอร์มอล อย่างการงดดื่มสุรา ห้ามจุด

โคมไฟ หรือแม้แต่การเว้นระยะห่างระหว่าง

กันของผู้เข้าชมงาน เพื่อเป็นการเซฟตัวเองให้

ลอยกระทงอย่างสนุกและปลอดภัย

พญ.ณัฐชญา ไมตรีเวช แพทย์ทาง

ลอยกระทงปลอดภัย..ปฏิบัติตามวิถี ใหม่

เลือกที่จัดกิจกรรมริมแม่น้ำาอากาศโปร่ง

เ

สมทบทุนมูลนิธิรามาฯ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำากัด บริจาคเงิน 456,337.50 

บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับมอบ

โดย มาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จ

พระเทพรัตน์ เมื่อวันก่อน

บริจาคเพื่อโรงพยาบาลสนาม 

ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด 

แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำากัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเป็นสักขี

พยานในการมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล

แหลมฉบัง จำานวนทั้งสิ้น 245,000 บาท โดยมี นพ.จิรศักดิ์ จิรากูลสวัสดิ์ รองผู้

อำานวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการจัดซื้อ

อุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  

โรดโชว์ครัวหอการค้าไทย 

อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์  ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับ วิศิษฐ์ ลิ้ม

ลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในโอกาส Roadshow “ครัวหอการค้าไทย รวมใจ

เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร” นำาอาหารกลางวันร่วมสมทบและมอบ

ของที่ระลึก เป็นกำาลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา “SCB ชวนกันทำาดี” ที่

ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำานักงานใหญ่ 

เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

วีระ นภาพฤกษ์ชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร

ไทย จำากัด พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วม

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน

โครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึง

พัฒนาทักษะของบุคลากรในโรงงาน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณาจารย์ร่วมด้วย

สมุดรี ไซเคิลเพื่อน้อง

เมื่อเร็วๆ อัจฉรา เจริญพร ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บมจ.

ทางยกระดับดอนเมือง เป็นตัวแทนบริษัท มอบสมุด Green Way ที่ได้รีไซเคิลจากใบเสร็จค่า

ผ่านทางให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยมี นาวิน 

แกละสมุทร ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่เป็นผู้รับมอบ ณ รร.บ้านฉู่ฉี่ จ.สมุทรสงคราม

ชวนประกวดคลิปวิดี โอ

ฟาร์มแกะฮักยู ลำาปาง ขอเชิญน้องๆ นักเรียน ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฟาร์มแกะฮักยูลำาปาง พื้นที่แห่งการเรียนรู้” ชิง

ทุนการศึกษา รวม 

10,000 บาท พร้อม

เกียรติบัตร จาก Hug 

You Lampang รางวัล

การประกวดแบ่งเป็น 

2 ประเภท ประกอบไป

ด้วย ประถมศึกษาตอน

ปลาย และมัธยมศึกษา

ตอนต้น โดยผู้ส่งผล

งานทุกคน จะได้รับ 

e-Certificated จาก

โครงการ เริ่มผลิตผล

งานตั้งแต่วันนี้ และ

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 

15 ธ.ค.64 ประกาศผล 

25 ธ.ค.64 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hugyousheepfarm.com/youtuber 

หรือ Facebook: Hug You ฟาร์มแกะฮักยู โทรศัพท์ 09-4946-1643 ถ้าพร้อม

แล้ว อย่ารอช้า คว้ากล้องสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลย

IODERMA (ไบโอเดอร์มา) ร่วม

กับ Shopee (ช้อปปี้) เปิดตัวครีม

ฟื้นบำารุง ปกป้องผิวแพ้ Sensibio 

Defensive (เซ็นซิบิ

โอ ดีเฟนซีฟ) ที่แรกใน

ประเทศไทย ในวันที่ 17-

19 พฤศจิกายน 2564 นี้ 

เซ็นซิบิโอ ดีเฟนซีฟ มี

คุณสมบัติตอบโจทย์ทุก

ความต้องการของผิวแพ้ 

เพราะมีคาร์ โนซีนและ

B

ระเทียมเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูล

อิสระ ที่มีศักยภาพซึ่งสามารถช่วย

ในกระบวนการในตับของคุณ 

และช่วยล้างสารพิษ ทั้งนี้ ความลับอยู่

ที่สารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในกระเทียม

อย่าง อัลลิซิน กรดอะมิโนอาร์จินีน และ

ซีลีเนียม รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้

สามารถช่วยในการทำาความสะอาดตับของ

คุณ เช่นเดียวกับน้ำามันมะกอก เนื่องจาก

มีไขมันชนิดดีต่อร่างกาย และอุดมไป

ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ได้จากพืชที่มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ การศึกษาล่าสุดได้เชื่อมโยงว่า การบริโภคน้ำามันมะกอกในมนุษย์ ก็พบ

การสะสมไขมันในตับน้อยลง และระดับเอนไซม์ตับที่มีสุขภาพดีขึ้น.

วิตามินอี ช่วยต้านอนุมูลอิสระ อันเป็น

สาเหตุของผิวแพ้ ระคายเคือง ช่วยปกป้อง

ผิวจากแสงแดด มลภาวะ สารเคมีทำาร้ายผิว 

ได้สูงถึงกว่า 75 นอกจากนี้ ยังมีเรด เสจ โพ

ลีฟีนอล ที่ช่วยปลอบประโลมผิว ทำาให้ผิว

สบาย คลายความระคายเคืองได้อย่างตรง

จุด พร้อมคืนความชุ่มชื้นให้ผิวยาวนานถึง 

12 ชั่วโมง.

 ต่ไหนแต่ไรมา เราบอกกล่าวเล่าสิบสืบต่อกันมา

ว่า เทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อ

ขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่เราได้ใช้ดื่มใช้กินใช้

อาบและสารพัดเพื่อการดำารงชีวิตตลอดปี

เวลาเปลี่ยน แม้ความเชื่อไม่เปลี่ยน แต่กิจกรรม

เนื่องในวันลอยกระทงก็ถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

อย่างน่าสนใจ 

ถ้ายึดตามวัฒนธรรมประเพณีแต่โบร่ำาโบราณ 

วันลอยกระทงปู่ย่าตายายก็จะถือกระทงที่เย็บเองด้วย

ใบตองประดับประดาด้วยดอกไม้สดและธูปเทียน ไป

ตามริมคลองริมบึง อธิษฐานจิตแล้วก็ปล่อยกระทงลง

น้ำา ถืออันเป็นเสร็จกิจ แต่ระยะหลัง..น่าจะมากกว่า 2 

ทศวรรษได้กระมัง เทศกาลลอยกระทงเปลี่ยนไป กลับ

กลายเป็นงานรื่นเริงที่หนุ่มสาวไปรวมตัวกันอัดแน่น

ตามลานวัด หรือสถานที่ต่างๆ ที่จัดงาน โดยส่วนใหญ่

ต้องอยู่ริมน้ำา นอกจากนั้นตามโรงแรมก็มีงานแบบนี้

เหมือนกัน โดยใช้สระน้ำาของโรงแรมเป็นที่ลอยกระทง 

เพราะสาระสำาคัญหรือไฮไลต์ของเทศกาลวันลอย

กระทง ถูกแปลงเป็นงานปาร์ตี้ กินเหล้าเฮฮา เต้นรำา

ทำาเพลงกันเต็มที่ 

ลอยกระทงวิถีของคนรุ่นใหม่ นอกจากงานจับคู่

หนุ่มสาว จนมักจะเห็นข่าวตามมาเป็นเงาทุกปีคือ การ

ออกตรวจโรงแรมม่านรูด ที่อาจจะทำาผิดกฎหมายให้เด็ก

ต่ำากว่า 18 ปีไปมั่วสุมกันแล้ว ก็กลายเป็นงานตลาดนัด 

งานอธิษฐานของคู่รัก หรือบอกรักกันมากกว่าที่จะคำานึง

ถึงวัตถุประสงค์ดั้งเดิม  

มาถึงวันนี้ วิถีนิวนอร์มอลอันเนื่องมาจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรเสียคงต้องระมัดระวัง

เรื่องการไปร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะ 

ส่วนใครที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า เปิดประเทศแล้ว

ทำาไมห้ามจัดวันลอยกระทงนั้น กรุณาทราบแล้วเปลี่ยน

ทัศนคติ “ด้อยค่า” บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองด้วยนะจ๊ะ 

เพราะถ้าอยากลอยกระทงจริงๆ สวมหน้ากาก เว้นระยะ

ห่างไว้ให้ดี ไม่มีใครห้ามหรอกนะ ที่สำาคัญน่าจะรู้สึกดี

งามเสียอีก ที่วิถีลอยกระทงกลับคืนสู่สามัญ เรียบง่าย 

รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษ. 

      

‘ป้าเอง’ 

ลอยกระทง..วิถีดั้งเดิม

แ

เลือกเวชศาสตร์ชะลอวัย ผู้บริหาร “ณัฐชญา 

คลินิก” (NATCHAYA CLINIC) ให้ข้อมูลว่า 

“ในสถานการณ์ที่โควิด-19 นั้นยังคงอยู่ ดัง

นั้น การไปอยู่รวมกันในที่แออัด ก็เท่ากับ

เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่เชื้อได้ 

หากเราต้องการที่จะไปงานลอยกระทง สิ่ง

สำาคัญที่สุดต้องใส่แมสก์ เพราะนั่นจะทำาให้

เราติดเชื้อโควิด-19 ได้น้อยลง หรือถ้าจะให้

ดีควรสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ที่ลืมไม่ได้

และอาบน้ำาทำาความสะอาดร่างกายและฟอก

สบู่ถูตัวให้สะอาด หรือรีบซักเสื้อผ้าชุดดังกล่าว

ทันที

ขณะที่การเตรียมตัวไปลอยกระทงอื่นๆ ก็

ขอให้ทำาเหมือนกับทุกวันที่เราใช้ชีวิตออกไปทำา

ธุระนอกบ้าน เพราะเชื้อไวรัสนั้นสามารถอยู่ได้

ทุกที่ เช่น การที่ได้รับการฉีดวัคซีน ถ้าออกไป

งานลอยกระทง โอกาสที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ก็

จะมีน้อยลง หรือบางคนที่ได้รับวัคซีนครบ และ

เมื่อได้รับไวรัสในปริมาณที่ไม่มาก ร่างกายก็จะ

กำาจัดเชื้อไวรัสร้ายออกไปได้เอง ตรงกันข้ามหาก

ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ก็แนะนำาว่าไม่ควร

ออกไปงานลอยกระทง ส่วนหลายพื้นที่ที่มีการ

จัดงานลอยกระทงแบบออนไลน์นั้น ถ้าจะ

ถามว่าอันไหนที่เสี่ยงต่อการติด

เชื้อโควิด-19 มากกว่ากัน ก็

ต้องบอกว่าการไปถึงที่ก็

มีโอกาสสูงในการรับเชื้อ

ไวรัส แต่ทั้งนี้หากเรา

เตรียมตัวระวังการติด

เชื้อเป็นอย่างดีตามที่

หมอแนะนำาไปข้างต้น 

ประกอบกับสถานที่

จัดงานเป็นริมแม่น้ำา 

ที่อากาศค่อนข้าง

โล่ง ก็จะสามารถ

ป้องกันการติด

เชื้อได้ทางหนึ่ง.

กระเทียมกับน้ำ�มันมะกอก

  ‘ของดีสำ�หรับตับ’

ก

พญ.ณัฐชญา ไมตรีเวช
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

ปรากฏการณ์ ‘ลูกหล้าอินเดอะซิตี้’

“ลูกหล้า” คือ ชื่อที่ดอยคำาใช้เรียกผลผลิตมะเขือเทศจากการเพาะปลูกอย่าง

ทะนุถนอมโดยเกษตรกรภาคอีสานของไทย สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดขายอันดับหนึ่งของ

ดอยคำา ลูกหล้าดอยคำาขอมาสร้างสีสันด้วยปรากฏการณ์ “ลูกหล้าอินเดอะซิตี้” กับการร่วม

มือสร้างสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่มกับ 10 ร้านดัง อย่าง After You, Audrey, Brown 

Café, HEY Coffee, Kay’s Boutique Breakfast, Ñam Ñam Pasta & Tapas, Peppina, 

Red Diamond, Spaghetti Factory และ Veganerie อย่าง After You แปลงโฉมนำาน้ำามะเขือ

เทศ 100% เป็นวัตถุดิบหลักเมนูมะเขือเทศพริกเกลือคากิโกริน้ำาแข็งไสปุยนุ่มละเอียด ท็อป

ปิ้งมะเขือเทศเชอร์รีอบแห้ง พร้อมผงพริกเกลือโรยเพิ่มรสชาติ ตั้งแต่วันนี้-15 ธ.ค.เท่านั้น

Audrey Cafe & Bistro สร้างเมนูสปาเกตตีเส้นเหนียวนุ่มผัดกับกระเทียมและ

พริกแห้งจนหอมเข้ากับความเข้มข้นของซอสสไปซีพิงค์จากน้ำามะเขือเทศ 99% เสิร์ฟ

พร้อมความหวานเด้งจากกุ้งแม่น้ำา สั่ง

คู่กับเครื่องดื่ม Tomato Splash เครื่อง

ดื่มซาบซ่าหวานอมเปรี้ยวมีส่วนผสมน้ำา

มะเขือเทศ 99% แทรกความสดชื่นจาก

น้ำาส้มยูซุ ตัดรสนุ่มด้วยกะทิที่ราดด้านบน 

ตั้งแต่วันนี้ 31 ม.ค.2565 ส่วนร้าน Brown  

Café ที่เชียงใหม่ เสนอเมนู Tomato 

Strawberry Tea with Tomato Bubble 

ดื่มความหอมหวานจากชาสตรอว์เบอร์รี 

เข้ากับรสเปรี้ยวนิดๆ น้ำามะเขือเทศ 99% 

ท็อปปิ้งมะเขือเทศเชอร์รีอบแห้ง เคี้ยว

เพลินกับไข่มุกมะเขือเทศไม่เหมือนใคร 

Kay’s Boutique Breakfast คาเฟ่

อาหารเช้าสุดเก๋ซ่อนตัวในซอยรางน้ำา 

เมนูแนะนำาจากลูกหล้า เริ่มด้วยเมนู Egg 

Benny with Tomato Hollandaise เสิร์ฟ

มาบนเบคอนกริลเนื้อสัมผัสกรุบกรอบ 

ท่ีวางบนมัฟฟินโฮมเมดราดด้วยซอส  

Hollandaise ส่วนผสมจากซอสมะเขือเทศ

ดอยคำา ตัดรสหวานอมเปรี้ยวด้วยมะเขือเทศเชอร์รีอบแห้ง เครื่องเคียงในจาน ตั้งแต่วัน

นี้-31 ม.ค.2565

คนรักพาสต้าเส้นสด แนะนำา Ñam Ñam Pasta & Tapas เริ่มจากเรียกน้ำาย่อย

ด้วย Tapas เมนูของว่างที่มีต้นกำาเนิดจากสเปน ในชื่อเมนู Fried Polenta with Tomato 

Jam and Coppa โดยนำา Polenta ชิ้นพอดีคำา ทอดจนเหลืองกรอบ ทาสลับชั้นด้วยแยม

และซอสสูตรพิเศษที่เชฟใช้ส่วนผสมเป็นน้ำามะเขือเทศ 100% และมะเขือเทศเชอร์รีอบ

แห้ง ได้รสเปรี้ยวอมหวานตัดด้วยรสเค็มมันของ Coppa Ham เป็นจานทานเล่นที่ลงตัว 

ต่อด้วยจานหลักอย่าง Pasta with Dried Tomato Sauce, Olive and Anchovy with Fish 

of The Day ใช้สปาเกตตีเส้นสดคลุกเคล้าซอสสูตรพิเศษปรุงจากน้ำามะเขือเทศ 100% 

ปั่นรวมกับมะกอกและแองโชวี ทานคู่กับปลาเนื้อขาว ตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค.2565 ส่วน 

Peppina ลูกหล้าโกอินเตอร์กับเมนู Pizza Quattro Pomodori ที่พิถีพิถันตั้งแต่แป้งโด

คุณภาพให้ได้พิซซ่าแป้งบางเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มหอมกรุ่นกลิ่นเตาถ่าน มี 4 หน้า 4 รสชาติ

จากมะเขือเทศหลายรูปแบบ ร้าน Veganerie เปิดโลกวีแกนกับเมนูสายพืชเข้าถึงคนรุ่น

ใหม่ใส่ใจสุขภาพ ขอแนะนำา Tomato Soup & Vegan Grilled Cheese Sandwiches ซุป

รสชาตินุ่มนวลจากน้ำามะเขือเทศ 100% ที่ปรุงรสน้อยที่สุด เสิร์ฟพร้อมแซนด์วิชชีสวี อีก

เมนู Antioxidant Bowl สลัดเคลย์คลุกเคล้าน้ำาสลัดบัลซามิก บีทรูทย่าง วอลนัต และ

เมล็ดฟักทอง ทานคู่กับเพสโต้สูตรพิเศษอย่างน้ำามะเขือเทศ 100% ปั่นผสมกับอัลมอนด์ 

ตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค.2565. 

ลับมาเปิดอีกครั้งพิพิธภัณฑ์ศิริราช 

แหล่งรวมความรู้ด้านการแพทย์

และทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้

ยาก ซึ่งเป็นมิวเซียมที่อยู่คู่ย่านบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานครมายาวนาน กับการจัดแสดง

สุดยอดผลงานชำาแหละเส้นประสาท อวัยวะของ

อาจารย์ใหญ่ และประวัติของพื้นที่ตั้งแต่สมัย

กรุงธนบุรี พร้อมกำาเนิด รพ.ศิริราช มาให้ชาว

ไทยและต่างประเทศได้ชมแบบใกล้ชิด

ในการกลับมาของพิพิธภัณฑ์ศิริราช 

มาพร้อมกับส่วนจัดแสดงใหม่ “พิพิธภัณฑ์

ศัลยศาสตร์ศิริราช” ภายในพิพิธภัณฑ์ศิริราช

พิมุข นำาเสนอเรื่องราวสู่จุดกำาเนิดวงการศัลย 

ศาสตร์ไทยที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี เนรมิต

ห้องผ่าตัดจำาลองมาให้สัมผัสบรรยากาศกันจริงๆ 

เปิดโลกเรียนรู้ โรคทางศัลยกรรมจากหลากสาขา

วิชาผ่านส่ิงแสดงของจริงท่ีหาชมได้ยาก เพื่อ

ร่วมฉลองเปิดเมือง ปลุกการท่องเที่ยวเรียนรู้

ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรให้มีชีวิต

ชีวามากขึ้น งานน้ีมีโปรโมชั่นพิเศษ “ตั๋วเดียว

เที่ยวทั่วพิพิธภัณฑ์ศิริราช” ไม่ว่าจะพิพิธภัณฑ์

พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์

สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา 

พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน พิพิธภัณฑ์

ศิริราชพิมุขสถาน หลังจากปิดให้บริการเพราะ

ต้อนรับเปิดกรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์ใหม่‘ศัลยศาสตร์ศิริราช’

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.-31 ต.ค.2564

สำาหรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราช นับเป็น

แหล่งรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์ และ

บันทึกประวัติศาสตร์สำาคัญควรค่าแค่การเรียน

รู้และส่งต่อ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วน

แรก นิทรรศการด้านการแพทย์ นำาเสนอสิ่งจัด

แสดงเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ทุกระบบ เช่น การ

เจริญเติบโตของทารกในครรภ์ แฝดชนิดต่างๆ 

ที่ไม่ควรพลาดคือ ผลงานชำาแหละเส้นประสาท

และหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย สุดยอดฝีมือ

หน่ึงเดียวในโลก นอกจากน้ียังพาท่านไปรู้จัก

โรคต่างๆ ที่คนไทยเป็นกันมาก เช่น โรคหัวใจ 

โรคมะเร็ง 

ส่วนที่สอง พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างขึ้นโดยใช้อาคารสถานี

รถไฟธนบุรี (เดิม) นำาเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่า

ยิ่ง ทั้งประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณปากคลอง

บางกอกน้อย-วังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบ

มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังแสดงประวัติของ

ศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทาง

รถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย นำาเสนอ

อย่างสนุกสนาน โดยใช้สื่อผสมอย่างทันสมัย 

โอกาสนี้ ศิริราชแนะนำาส่วนจัดแสดง

ใหม่ “พิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ศิริราช” เป็นจุด

กำาเนิดของการรักษา การเรียน และการวิจัย

ทางการผ่าตัดของประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 

ร้อยปี มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล เป็นศูนย์รวมหมอผ่าตัดระดับ

ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รับรักษาผู้ป่วยโรคซับ

ซ้อนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจำานวนมาก เพาะบ่ม

ศัลยแพทย์มามากกว่า 1,000 คน และปัจจุบัน

ศัลยศาสตร์ศิริราชประกอบด้วยสาขาวิชามาก

ที่สุดถึง 10 สาขา แวะมาชมสิ่งของจัดแสดงที่

น่าตื่นตาตื่นใจ 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้น

วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 

10.00-16.30 น. และเพื่อเป็นการขานรับนโยบาย

เปิดประเทศ ทางพิพิธภัณฑ์ศิริราชจัดโปรโมชัน

พิเศษ ลดอัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 80 บาท จาก 

150 บาท เด็กต่ำากว่า 18 ปี 25 บาท จาก 30 บาท 

ชาวต่างชาติ 200 บาท จาก 300 บาท หรือเข้า

ชมเป็นหมู่คณะ สอบถาม โทร. 0-2419-2617.

พิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ศิริราช ส่วนจัดแสดงใหม่ จำาลองห้องผ่าตัดให้ชม

ก

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน แหล่งเรียนรู้ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส มิวเซียมแห่งแรกในศิริราช ห้องกระดูก พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน

จัดแสดงตัวพยาธิของจริงที่พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา

ศึกษาธิการ • ‘สุภัทร’ สั่งองค์การค้าฯ 

กลับไปทำารายงานรายรับรายจ่ายใหม่ ชี้ลด

พนักงาน 961 คนไปเมื่อปีที่แล้ว ประหยัด

รายจ่ายเงินเดือนไปเดือนละ 40 ล้าน แต่

กลับเขียนแผนงบการเงินไม่ชัด เบรกขาย

สินค้าออนไลน์ มีต้นทุนไม่คุ้มค่การลงทุน

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตาม

ที่ตนได้มอบหมายให้นายอดุลย์ บุสสา  

ผู้อำานวยการองค์การค้าของสำานักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.องค์การค้า

ของ สกสค.) ไปดำาเนินการจัดทำาแผนบริหาร

จัดการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขององค์การค้า

ของ สกสค.นั้น เมื่อเร็วๆ นี้นายอดุลย์ได้เสนอ

แผนงานมาให้ตนพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่เป็น

ที่พอใจ เนื่องจากแผนงานที่นายอดุลย์เสนอ

มานั้นเป็นแผนงานที่ ไม่ได้สรุปข้อมูลการ

บริหารจัดการองค์การค้าของ สกสค.ที่ชัดเจน

ว่า ปรับลดหรือเพิ่มรายได้ไปแล้วจำานวนเท่า

ไหร่บ้าง เพราะแผนงานที่นำามาเสนอเป็น

แผนงานรูทีนทั่วไป เหมือนรวบรวมผลงานลูก

น้องมานำาเสนอ ซึ่งหากจะให้ตนประเมินตาม

แผนงานแบบนี้คงประเมินให้แค่ร้อยละ 30 

เท่านั้น ดังนั้นประเด็นที่อยากให้เขียนแผนนำา

เสนอมาให้ชัดเจนคือ คำาส่ังเลิกจ้างพนักงาน

องค์การค้าของ สกสค.ไปจำานวน 961 คน

เมื่อปีที่ผ่านมา ถือเป็นแผนงานที่ต้องการลด

รายจ่ายเพิ่มรายได้ เพราะไม่ต้องแบกภาระ

การจ่ายเงินเดือนพนักงานในส่วนนี้จำานวน 

40 ล้านบาทต่อเดือน แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็น

แผนงานในส่วนนี้ว่าเมื่อปรับลดบุคลากรลง

ไปแล้ว องค์การค้าของ สกสค.มีสภาพคล่อง

จากรายจ่ายส่วนนี้มากน้อยแค่ไหน

“ผมอยากให้องค์การค้าของ สกสค.ระบุ

แผนการเพิ่มรายได้ว่ามาจากช่องทางไหนบ้าง 

ซึ่งจะต้องทำามาอย่างละเอียด นอกจากนี้ในส่วน

ของแผนงานที่องค์การค้าของ สกสค.จะเปิด

ช่องทางขายของออนไลน์นั้น ผมอยากให้กลับ

ไปทบทวนว่าช่องทางการขายออนไลน์จะลงทุน

อย่างคุ้มค่าหรือไม่ เพราะแต่ละแพลตฟอร์มของ

การขายสินค้าออนไลน์จะมีการหักเปอร์เซ็นต์

จากการบริหารจัดการค่อนข้างสูง ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อ

การลงทุน และอาจส่งผลให้รายได้ขององค์การ

ค้าของ สกสค.ลดลงไปอีก” ปลัด ศธ.กล่าว.

ปลดพนักงานแล้ว-องค์การค้ายังมึนทำางบฯไม่ชัด

ศึกษาธิการ • ยูเนสโกพิจารณารับรอง 

“สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ-พระยาศรี

สุนทรโวหาร” เป็นบุคคลสำาคัญของโลก 

เสนอเข้าที่ประชุมปี 2566 ครบรอบ

ประสูติ 100 ปี ทรงมีคุณูปการต่อชาวไทย

หลายด้าน ทรงยึดมั่นในคุณค่ามนุษย์ ส่วน

พระยาศรีสุนทรโวหาร เป็นผู้บุกเบิก “แบบ

เรียนหลวง” และการศึกษาไทย

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่

ประเทศไทยได้ เสนอพระนามสมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยาง 

กูร) เป็นบุคคลสำาคัญของโลกอีกท่านหนึ่ง

ด้วย ต่อที่ประชุมยูเนสโก เนื่องจากในวัน

ท่ี 6 พฤษภาคม 2566 จะเป็นวาระครบ

รอบ 100 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้า 

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ประเทศไทยจึง

ได้เสนอพระนามให้ยู เนสโกพิจารณา

ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำาคัญของโลก 

เพราะพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจ

นานัปการด้วยพระปณิธานแนวแน่ที่จะ

ทำาประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทยและ

สังคมโลก ทั้งยังทรงยึดม่ันในคุณค่าของ

มนุษย์และศักยภาพของการพัฒนา จึง

ทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับด้าน

การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

การแพทย์และการสาธารณสุข ด้าน

สังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การ

สื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะและพสกนิกรชาว

ไทย โดยขณะนี้การประชุมสมัชชาใหญ่

ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การ

ยูเนสโก ได้พิจารณารับรองพระนามสมเด็จ

พระพ่ีนางฯ-พระยาศรีสุนทรโวหาร

‘ยูเนสโก’รับรองข้ึนบุคคลสำาคัญโลก
พระเจ้าพี่นางเธอฯ และพระยาศรีสุนทร

โวหาร เป็นบุคคลสำาคัญของโลกเรียบร้อย

แล้ว

สำาหรับ พระยาศรีสุนทรโวหาร 

นามเดิม น้อย ต้นสกุลอาจารยางกูร  

(5 กรกฎาคม พ.ศ.2365-16 ตุลาคม  

พ.ศ.2434) ได้รับสมญาว่าเป็นศาลฎีกา

ภาษาไทย เป็นผู้แต่งตำาราเรียนชุดแรก

ของไทย “แบบเรียนหลวง” ใช้สอนใน

โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ โดย

ท่านได้คิดแบบสอนอ่านหนังสือไทยรวม  

6 เล่ม ได้แก่ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร 

อักษรประโยค สังโยคพิธาน พิศาลการันต์ 

ไวพจน์พิจารณ์ (ไวพจน์พิจารณ์แต่งในปี 

พ.ศ.2425) รวมทั้งแบบเรียนอื่นๆ อีกหลาย

เล่ม เช่น อนันตวิภาค เขมรากษรมาลา 

(หนังสือขอม) นิติสารสาธก ปกรนำาพจนาตถ์  

โคลงฉันท์หลายเรื่อง ได้รับความไว้วาง

พระราชหฤทัยจากในหลวงรัชกาลที่ 5 

ให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรม

มหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2414 นอกจากนี้ท่าน

ยังเป็นแม่กองตรวจโคลงบรรยายประกอบ

รูปภาพเรื่อง “รามเกียรติ์” รอบระเบียง

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ

ครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 100 ปี

“ซ่ึงขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการเสนอ

ให้ Audrey Azoulay ผู้อำานวยการองค์การ

การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ ลงนาม ก่อนจะมีการ

ประกาศอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามใน

ส่วนของประเทศไทยก็จะเตรียมการเฉลิม

ฉลองเรื่องนี้ในวาระสำาคัญนี้ต่อไป” ปลัด 

ศธ.กล่าว
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

า..อุตส่าห์เตรียมกาย-เตรียมใจเสียเต็มที่!

แต่..ก็ดี ที่ผู้จัดงานได้ออกมาประกาศ “ยกเลิก” คอนเสิร์ต 

Big Mountain Music Festival 12 ที่กำาหนดไว้วันที่ 10-11 

ธันวา.ปลายปีนี้

ดี..เพราะจะได้ไม่ถูกครหา ว่าทำาให้ผืนป่าสะท้านสะเทือน 

สัตว์ป่าเดือดร้อนรำาคาญกับแสง สี เสียง ไม่เป็นอันหลับอันนอน

ดี..ที่ไม่ต้อง “เสี่ยง” แม้จะได้วางมาตรการป้องกันโควิด-19 

โดยผู้เข้างานจะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มก่อนอย่างน้อย 14 วัน 

หรือมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 7 วัน..

แต่นั่น ก็หาใช่ “ความปลอดภัย” 100% สำาหรับการชุมนุม

ของผู้คนนับพัน-นับหมื่น!

ฉะนั้น..นอกจากจะดีดังที่กล่าวแล้ว ผมก็ให้รู้สึก “ขอบคุณ” 

ผู้จัดงาน ที่ยอมเสียผลประโยชน์ตัดสินใจหยุดความสนุกสนาน-บัน 

เทิงไป 1 ปี เอาไว้หน้าหนาวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่!

ส่วนนู่น ดูท่าจะ “หยุด” ไม่ได้แล้ว เพราะจากข้อความที่

คุณแอน-จักรพงษ ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอลฯ โพสต์..

“ชัดเจนนะหมายถึงใคร!!! อ่านกันเอาเอง ที่ผ่านมา 5-6 

เดือน ทีมทนายแอนส่งจดหมายเตือนยังไม่ทำาอะไรแต่ตอนนี้พร้อม 

ยื่นฟ้อง 10 ล้านแล้ว

เพราะนับวันตัวมันยิ่งเลวขึ้นเรื่อยๆ ทำากับคนในวงการเยอะ

แยะมากมาย…จิตมันป่วย เห็นใครดีกว่าไม่ได้ ความริษยาล้นสมอง 

ชอบทำาร้ายคนอื่นด้วยการโกหกสร้างข่าวเท็จ (Cancel Culture)

คนอย่างนี้ ไม่ควรมีที่ยืนอยู่ในสังคม…มันคือไส้เดือนของวง 

การ…ไม่มีความสามารถ ไม่มีอาชีพจริง #เอาจริง #แอนจักรพงษ์ 

** พี่ติ๋มให้มันใช้นามสกุลบริษัท เป็นเสนียดทำาไมไม่เข้าใจ?! **”

ลองอีแบบนี้ คงยากที่จะมีใครสวมบท “ท้าวมาลีวราช” 

เจรจาได้ แม้กระทั่ง “พี่ติ๋ม” ที่คุณแอนไม่เข้าใจ ก็น่าจะลำาบากใจ

อยู่ไม่น้อย เห็นทีต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมแล้วล่ะ!

อย่างไรก็ตาม การถูกฟ้องร้องนั้นก็ไม่ใช่เรื่องสนุก-ทำาเป็น

เล่น ยิ่งเป็นสื่อเป็นนักข่าวด้วยแล้ว จากประสบการณ์ที่พอจะมีอยู่

บ้าง มักจะเสียเปรียบหากโดนฟ้อง..

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่กรณีเป็นดาราเป็นนักแสดง ไม่จำาเป็น

อย่าชน!

เหตุนี้ผมจึงอยากให้หาทางเจรจา-พูดคุยกันให้ได้ คนอย่าง

คุณแอนก็ดูไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำา หรือประเภท “คนสวยใจดำา” 

อย่างเพลงระพิน ภูไท เห็นเธอทำาบุญ-ทำาทาน คอยช่วยเหลือผู้คน

อยู่บ่อยๆ..

หากจะได้ขอโทษ-ขอโพยด้วยความจริงใจ ไม่แน่ อาจไม่

ต้องเสียเงิน 10 ล้านก็เป็นได้?

พูดถึง “ขอโทษ” แม้ผมจะไม่เคยเขียน-ไม่เคยพูดว่ากล่าวให้ร้าย 

แต่ในใจก็แอบคิดไปในทางลบกับอดีต พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย 

หรือ “ผกก.หนุ่ย” ที่เคยเป็นข่าวถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง..

กรณีมีภาพเจ้าตัวคอยติดตามอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคน

แรกของไทยไปเชียร์ฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซีย!

และเมื่อในรายงานเว็บไซต์กองสารนิเทศ สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ คำาสั่ง ตร. ที่ 583/2564 ลำาดับที่ 396..

มีชื่อ “พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย” ประจำา บช.ส. ขยับขึ้น

ตำาแหน่งใหม่เป็นรอง ผบก.กชข.

ก็..เห็นจะต้องขอโทษ (ทางใจ) เสียตรงน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า..

จะไม่ต้องกล่าวขอโทษ “ผกก.โจ้” อีกคนนะ?.

ขอโทษ..ที่แอบคิดลบ!

ว้

• กำาลังเป็นประเด็นอยู่

ไม่น้อยเลยทีเดียว สำาหรับกรณี

ข่าวฉาวที่พาดพิงเจ้าแม่ใบ้หวย

ชื่อดัง แม่น้ำาหนึ่ง โดยระบุว่าเจ้า

ตัวแย่งสามีสาวรายหนึ่ง ทั้งที่

อีกฝ่ายมีลูกด้วยกัน พร้อมมีภาพ                   

หลายๆ อิริยาบถที่หลุดออกมาแสดง

ให้เห็นถึงความสนิทชิดเชื้อระหว่างแม่น้ำาหนึ่งกับ

ฝ่ายสามีของเธอ โดยล่าสุดแม่น้ำาหนึ่งได้เปิดเผย

ผ่านรายการโหนกระแส ยืนยันไม่เคยแย่งสามีใคร

• เรียกว่ากระแสตอบรับจาก

แฟนๆ ดีเกินคาด สำาหรับนิตยสาร Men’s 

Health ฉบับเดือนพฤศจิกายน ที่ได้ แพทริค ณัฐ

วรรธ์ ฟิงค์เลอร์ หนุ่มลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ศิลปิน

ไทยสมาชิกวง INTO1 มาถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาร

เป็นครั้งแรก โดยนิตยสารดังกล่าวมีจำานวนจำากัด

เพียงแค่ 20,000 เล่ม ซึ่งเปิดจองเพียงไม่กี่นาทียอด

สั่งซื้อก็ทะลุ 20,000 เล่มแล้ว

• (ต่อ) และล่าสุด แพทริค ได้ โพสต์

ภาพเพิ่มเติมในนิตยสารลงอินสตาแกรมส่วนตัว        

@into1__patrick เป็นภาพ 

ที่เจ้าตัวอยู่ในเมืองที่เต็มไป

ด้วยป่าไม้สีเขียวขจีที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ พร้อมแคปชัน

ระบุว่า “thank you so much 

for this opportunity, my 

first magazine cover. really 

enjoyed taking all of these pics.” (ขอบคุณมาก

สำาหรับโอกาสนี้ นิตยสารฉบับแรกของฉัน สนุกกับ

การถ่ายรูปทั้งหมดนี้จริงๆ)”

• ขึ้นแท่นแม่ลูกคู่ซี้ ที่ล่าสุดหันมาเอาดีทาง

ละครจนใครๆ ชมเปาะว่า น้องณิริน-ปณิริน ธรรม

วัฒนะ ตีบทแตกกระจุย ไม่เสียชื่อยี่ห้อลูกสาวแม่

หนิง ปณิตา แถมความน่ารัก พัฒนาการดีสมวัย 

ยังไปเข้าตาแบรนด์ดัง คว้าตัวแม่ลูกมานั่งแท่น  

แบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ในเครือออสเวล

ไลฟ์ อวดความมุ้งมิ้งที่ใครๆ เห็นก็เป็นต้องเอ็นดูทั้ง

คุณแม่คุณลูก.

รักชิด

างทรง ภาพยนตร์สยองขวัญจาก

ค่ายจีดีเอช ผลงานการกำากับของ 

โต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล และ

โปรดิวเซอร์ชื่อดังจากเกาหลี นา ฮง-จิน 

หลอนแรงสร้างปรากฏการณ์ทะลุร้อยล้าน

บาทจากรายได้ทั่วประเทศ ฉาย 

18 วัน ทำารายได้ 101.09 ล้าน

บาท และเป็นหนังไทยที่ทำาราย

ได้สูงสุดในประเทศเกาหลีใต้ 

ประมาณ 7.3 ล้าน USD

นอกจากนี้ยังคว้ารางวัล 

Best of Bucheon หลัง

เข้าฉายสาขาประกวดหลัก 

Bucheon Choice ที่เทศกาล

ภาพยนตร์ 25th Bucheon 

International Fantastic Film 

Festival (BIFAN) ประเทศ

เกาหลีใต้ และ The Best Film 

ในสาย Jury (Premio Blogos 

de Oro a la Mejor Pelicula) จาก

เทศกาลภาพยนตร์ San Sebastian 

Horror and Fantasy Film Week ครั้ง

ที่ 32 ประเทศสเปน และเดินหน้าเข้า

ฉายในอีกหลายๆ ประเทศ ล่าสุดเป็น

หนังไทยที่ทำารายได้สูงสุดตลอดกาล

ของประเทศอินโดนีเซีย

โต้ง บรรจง ผู้กำากับเผยว่า 

“หนังเรื่องนี้ผ่านวิบากกรรมมาเยอะ 

แต่ผลตอบรับคือคนดูยังศรัทธาในหนัง

ไทย เลยทำาให้ผมศรัทธาที่จะทำาหนัง

ไทยให้ดีๆ ยิ่งขึ้นไปอีก ขอบคุณผู้ชม

จากหลายๆ ประเทศที่หนังร่างทรงไป

ฉายแล้วประสบความสำาเร็จ กระแส

ตอบรับดีมาก ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากที่เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหนังไทย

ที่ทำารายได้สูงสุด ประมาณ 7.3 ล้าน USD และยังติดอันดับ Top 

20 หนังทำาเงินสูงสุดแห่งปีของประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย 

นอกจากนี้ ร่างทรงยังเป็นหนังเรื่องแรกของจีดีเอชที่มี

โอกาสเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศมากที่สุด โดยเข้า

ฉายไปแล้วที่สิงคโปร์, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, อินโดนีเซีย และ

กำาลังจะเข้าฉายที่กัมพูชา, ลาว, อังกฤษ, แคนาดา, ออสเตรเลีย, 

นิวซีแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ออสเตรีย, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, ลาติน 

อเมริกา, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, เวียดนาม, สเปน ฯลฯ และยัง

ท้าความหลอนฉายที่ไทยวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ”.

ฉลองวันเกิด • บรรดาแฟนคลับคนรักอ๊อฟ-ชนะพล สัตยา จัดเซอร์ไพรส์แบบเต็มพิกัด 

นอกจากจะส่งของขวัญมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ถึงบ้านแล้ว ยังร่วมกันหอบเค้กวันเกิดที่ตั้งใจทำา

แบบพิเศษมาให้ด้วย โดยพระเอกหนุ่ม พร้อมด้วยนางเอกสาวคนพิเศษ ฮาน่า ลีวิส ได้นำา

เงินทั้งหมดที่แฟนๆ รวบรวม สมทบกับเงินส่วนตัวอีกจำานวนหนึ่ง จัดซื้ออุปกรณ์ทางการ

แพทย์บริจาคให้กับผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์ โรคโควิด-19 ผ่านกลุ่มเส้นด้าย. 

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ร่

ฟนๆ ของเซลีนา โกเมซ นักร้องสาวสาย 

ป๊อป เวลานี้เริ่มมั่นใจและฟันธงกันแล้ว

ว่า ไอดอลคนสวยเริ่มคบกับคริส อีแวนส์ 

หนุ่มหล่อล่ำาที่หลายคนรู้จักกันจาก Captain America 

หลักฐานก็จากภาพที่เธอสวมสเวตเตอร์คล้ายๆ ของ

หนุ่มคริสอยู่ แต่นี่ก็เป็นการตอกย้ำาข่าวลือหลังจากที่

ถูกเมาธ์มาหลายเดือนว่าทั้งคู่เดตกันแล้ว

สตาร์สาวเพลงป๊อปวัย 29 ตกเป็นข่าวกับ

ดาราดังแห่งฮอลลีวูดมาหลายเดือนแล้ว หลังจากที่มี

แฟนเพลงประเภทดายฮาร์ดของเซลีนาบางคนทยอย

งัดหลักฐานว่าทั้งคู่กำาลังคบหากัน

นักสืบโซเชียลพากันฮือฮากันใหญ่ เมื่อ

เจอว่า “แคป” วัย 40 เริ่มติดตามนักร้อง

สาวทางอินสตาแกรมแล้ว

และดูเหมือนว่าทั้งคู่จะช่วยกัน

ทำาให้บรรดาเจ้ากรมข่าวลือยิ่งเตลิดไป

ใหญ่ หลังจากเซลีนาไปปรากฏตัวใน

รายการ Saturday Night Live เมื่อ

เร็วๆ นี้

นอกจากเซลีนาแล้ว ยัง

มีเพื่อนซี้ปึ้กในวงการอย่างเทย์  

เลอร์ สวิฟต์ ทั้งคู่สนุกอยู่ด้วยกัน

ที่แบ็กสเตจเพื่อถ่ายคอนเทนต์

ลง TikTok

วิดีโอ TikTok ของเทย์

เลอร์ทำาให้แฟนๆ ในอินเทอร์เน็ตได้ใจ

ละลายกันไปเช่นทุกครั้ง ในคลิปสอง

เพื่อนซี้กำาลังสนุกกันและโพสท่า

ให้กับกล้องขณะนั่งเคียง

ข้างกันในห้องสีเขียว

แต่แฟนๆ ก็ตาไว

พอที่จะสังเกตเห็นการเลือกชุดของเซลีนาวันนั้น

ต้องการสื่ออะไรบางอย่างด้วยหรือเปล่า

ในขณะที่เพื่อนรักของเธอ เทย์เลอร์ สวิฟต์ 

วัย 31 สวมเสื้อคลุมสีดำา สาวสวยผมสีน้ำาตาลมา

ในชุดที่ไม่เป็นทางการ สวมเสื้อจั๊มเปอร์ถักหนาๆ ดู

สบายๆ แต่มันเหมือนกับตัวที่คริสสวมใส่จากภาพที่

ปรากฏเมื่อเร็วๆ นี้

แม้สเวตเตอร์จะดูต่างกันเล็กน้อย แต่แฟนๆ 

ก็อดไม่ได้ที่จะต้องขยี้สักนิดกับความบังเอิญที่อาจ

มีความหมายบางอย่าง เข้าไปดูกันได้ ไม่ว่าจะทาง 

Twitter, TikTok และ Instagram หลายคนก็หวังว่าที่

แอบลุ้นให้ทั้งคู่จิ้นกันนั้นเป็นเรื่องจริง

“เซลีนากับคริสคือข่าวดีที่เราต้องการได้ยิน

ในปีนี้ ต่างคน  

ต่างก็สมบูรณ์

แบบสำาหรับกัน

และกัน เสื้อ

สเวตเตอร์

เดียวกันด้วยนะ

ทุกคน” แฟน 

คนหนึ่งโพสต์

เอาไว้

 “OMG! 

พวกเขาเดตกันแน่แล้ว” อีกคนยืนกราน

 “มันชัดมากๆ มันเหมือนกับว่าพวก     

เขากำาลังบอกเราโดยไม่ได้บอกกับเราตรงๆ นั่นมัน

ต้องเป็นสเวตเตอร์ของเขาแน่ๆ” คนนี้ก็ยืนยันว่า   

ใช่

เซลีนา ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าเธอก็แอบชอบ

หนุ่มคริส นักแสดงจาก Knivew Out หลายปีก่อนที่

จะมีข่าวว่าทั้งคู่เริ่มคบหากัน

ระหว่างการไปออกรายการ Watch What 

Happen Live With Andy Cohen เซลีนาตอบคำาถาม

ของแฟนคนหนึ่งที่ถามว่าใครคือดาราฮอลลีวูด

หมายเลขหนึ่งที่เธอแอบปลื้ม

“ฉันค่อนข้างปลื้มและชอบคริส อีแวนส์”

“เขาไม่น่ารักรึไง” เธอกล่าวต่อ “เขาน่ารัก

มาก”

แ

‘ร่างทรง’สร้างปรากฏการณ์

ขึ้นแท่นหนังไทยทำาเงินที่เกาหลี

‘เซลีนา โกเมซ-คริส อีแวนส์’เดตกันแล้ว? ซูเปอร์สตาร์ขวัญใจแดนปลาดิบ 

หมายตาคู่ชกคนสุดท้ายก่อนอำาลาวง

การคิกบ็อกซิ่งสู่มวยสากล คือแชมป์โลก 

ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ขวัญใจชาว

ไทย “รถถัง จิตรเมืองนนท์”

“เทนชิน นาสึกาวา” นักชกซู

เปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น

เบอร์หนึ่งนักชกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวต

และซูเปอร์ฟลายเวตของรายการใหญ่ใน

ประเทศบ้านเกิด รวมถึงนักชกคิกบ็อกซิ่ง

ที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์ โดย

สื่อต่างชาติอย่าง Combat Press เริ่ม

เข้าสู่เส้นทางคิกบ็อกเซอร์สมัครเล่นในปี 

2551 ตอนอายุเพียง 10 ปี และใช้เวลา 

13 ปีหลังจากนั้นสร้างชื่อในฐานะนักชก

ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ก่อนอำาลาวงการคิกบ็อกซิ่ง เทนชินวางแผน

ชกไฟต์สุดท้ายให้กับรายการต้นสังกัด RISE (ไรสึ) ใน

วันที่ 2 เม.ย.2565 ที่โยโยกิ เนชันแนล ยิมเนเซียม 

โดยเจ้าตัวหมายตาคู่แข่งคนสุดท้ายคือ อดีตคู่ปรับเก่า

อย่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ซึ่งครองตำาแหน่งแชมป์

โลก ONE มวยไทยรุ่นฟลายเวตในปัจจุบัน

ก่อนหน้าที่รถถังจะเซ็นสัญญากับ ONE ทั้งคู่

เคยชกกันแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2561 ในกติกาคิกบ็อก

ซิ่ง โดยจัดขึ้นในรายการ RISE ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ

เทนชินที่ประเทศญี่ปุ่น ผลการแข่งขันหลังขับเคี่ยว

กันอย่างสุดมันครบ 5 ยกทั้งคู่เสมอกัน จึงมีการต่อยก

พิเศษเป็นยกที่ 6 และสุดท้ายนักชกเจ้าถิ่น เทนชิน

ก็เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไป ท่ามกลางการถกเถียงของ

แฟนหมัดมวยทั่วโลก

จากนั้น รถถังได้ก้าวสู่ชายคา ONE ส่วนเทน

ชินก็ยังอยู่กับ RISE แต่ทั้งคู่ดูเหมือนจะมีใจที่อยาก

จะล้างตากันให้หายคาใจ ซึ่งถือเป็นกำาไรของแฟนๆ 

หากไฟต์นี้เกิดขึ้นจริง แต่อย่างไรก็ตามเส้นทางการมา

เจอกันของทั้งคู่คงต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสอง

องค์กรต้นสังกัดด้วย

สำาหรับศึกต่อไปของรถถังถูกวางตัวให้เจอกับ

นักสู้ MMA ระดับตำานาน “ไมตีเมาส์” ดิมิเทรียส 

จอห์นสัน ในกติกาพิเศษ 4 ยก มวยไทยสลับ MMA 

เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปีของ ONE โดย

เดิมทีกำาหนดไว้วันที่ 5 ธ.ค.2564 แต่เนื่องจากจำานวน

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำานวนสูงขึ้นในประเทศที่

จัดการแข่งขัน จึงจำาเป็นต้องเลื่อนกำาหนดการออกไป

เป็นต้นปีหน้า.

linkthaipost@gmail.com

‘เทนชิน’ลั่นขอรีแมตช์‘รถถัง’

ไฟต์อำาลาก่อนผันชกมวยสากล

‘เจมส์จิ’ซุ่มซ้อมคิวบู๊สุดตัว

หวนคืนจอเงินในรอบ8ปี!

ซุ่มซ้อม

คิวบู๊สุดตัวสำา           

หรับพระเอกหนุ่ม            

 เจมส์-จิรายุ ตั้ง         

ศรีสุข เพื่อภาพ 

ยนตร์พีเรียดเรื่อง

แรกในรอบ 8 ปี 

อย่าง อโยธยา มหา

ละลวย ภาพยนตร์

ไทยฟอร์มยักษ์และ

ความรักของสายมู 

แนวแอ็กชั่นโรแมน

ติก จากค่ายหนัง

คุณภาพ โมโนฟิล์ม 

โดยเจมส์จิเผย

ความรู้สึกพร้อมประสบการณ์เรื่องการมูของตัวเองว่า

“ต้องขอขอบพระคุณโมโนฟิล์มและพี่ใหม่ ผู้กำากับ 

(ใหม่ ภวัต) ที่หยิบยื่นโอกาสให้ผมได้เพิ่มประสบการณ์การ

ทำางานภาพยนตร์อีกครั้งครับ ในรอบ 8 ปีของผมเลยครับ 

เรื่องนี้ผมรับบท เรียวสึ เป็นตัวละครที่สนุก ร่าเริง เป็นเด็ก

หนุ่มที่มีความมุ่งมั่น สุขุม ชอบช่วยเหลือคนอื่น และเป็นคน

รักเดียว ถ้าเทียบ

กับตัวเจมส์ ค่อน

ข้างต่างกันพอ

สมควรเลย เจมส์

อาจจะเป็นคนขี้

เล่น สนุกสนาน

เหมือนเรียว แต่

ตัวเรียวกลับเป็น

คนที่แอบซ่อนความเครียดไว้ในใจ แต่เจมส์ไม่ค่อยเครียด

กับการใช้ชีวิตครับ

และที่สำาคัญเลยในเรื่องนี้ คิวบู๊ต้องซ้อมหนักก่อนเป็น

เดือนเพื่อเข้าฉาก ช่วงซ้อมผมไม่เครียดเท่าไหร่ เพราะได้

เรียนพื้นฐานการต่อสู้มาบ้างแล้ว การใช้ดาบซามูไรก็เคย

มาแล้ว แต่ฉากที่ต้องเน้นและให้ความสำาคัญคือท่วงท่าของ

หมัดมวย ซึ่งค่อนข้างจะยากสำาหรับเจมส”์.



ตองลอง 4 เมนูแพลนตเบสรสชาติใหมของสายเฮลธตี้

บริษัท วีแกนเนอรี ผูนําดานธุรกิจรานอาหารวีแกนของกรุงเทพฯและประเทศไทย 

และบริษัท มอรฟูดสอินโนเทค ผูพัฒนาแพลนตเบสแบรนดมอรมีท : More Meat เปดตัว 4 เมนูแพ

ลนตเบสพรอมรับประทาน ไดแก สปาเกตตีโบโลเนส เก๊ียวเน้ือจากพืชสไตลเกาหลี  ลาซานญาชีส

ถ่ัวหิมพานต และสปาเกตตีซอสแกงเขียวหวาน

โดยทั้ง 4 เมนูเปนปรากฏการณใหม

ของตลาดอาหารเพ� อสุขภาพ และเมนูทางเลือก

ของผูท่ีตองการลดการบริโภคเน้ือสัตว วางจําหน�าย

แลวที่รานวีแกนเนอรี สาขาพรอมพงษ 

ชองทางออนไลน www.veganerieworld.com 

และซุปเปอรมารเก็ต เดียร ทัมมี่ 

12 ขาวประชาสัมพันธ

     วันที่ 7 ตุลาคม 2564

เร� อง   แจงการยายที่ตั้งสํานักงานใหญ

เรียน   ลูกคาผูมีอุปการะคุณและพันธมิตรทางธุรกิจ

 บริษัท คิง ไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีความยินดีขอเรียนแจงใหทานทราบวา 

บริษัทฯจะยายท่ีต้ังสํานักงานใหญไปยังท่ีอยูใหม โดยมีผลต้ังแต วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เบอร โทรศัพท เบอรแฟกซ ยังคงเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

รายละเอียดท่ีอยูใหมและเบอรติดตอ:

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เลขท่ี 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร ช้ัน 33 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร: (662) 624 1000                              แฟกซ: (662) 238 0836

ทั้งนี้ การชําระเงินใดๆใหแกบริษัทฯ รวมทั้งการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ 

ที่จาย ใบกํากับภาษี ใบเสร็จ และเอกสารหรือการลงทะเบียนอ� นๆ ที่จะทําในหรือหลังจาก

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขอความกรุณาใหจัดทําตามที่อยูใหมดังกลาว

บริษัทฯ ขออภัยในความไมสะดวกที่อาจเกิดขึ้นในวันที่มีการยายสํานักงาน หาก

ทานมีขอสงสัยตองการสอบถาม สามารถติดตอเจาหนาท่ีไดท่ี โทร. (662) 624 1000 บริษัทฯหวัง

วาจะมีโอกาสไดรับใชทานตอไปและพบกัน ณ ที่ทําการแหงใหมเร็วๆนี้

   ขอแสดงความนับถือ

     -นายตัน ชวน ลี-

           ประธานเจาหนาที่บริหาร

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
 

เนส บรรณรงค พิชญากร เอ็มดีสายเฮลธตี้แหงหลักทรัพยบัวหลวง ยังคงคอนเซ็ปต 

“Happy Healthy & Wealthy” ตอเน� อง นอกจากจะสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทั่ว

หนา ดวยการรวมเปนหนึ่งในผูสนับสนุน “โครงการ RUNNING ZONE 10K CHALLENGE 

วิ่งปลอดภัยไร โควิด ครั้งที่ 2” เปนปที่ 2 แลว ยังมอบภาพถายแหงความประทับใจใหกับนัก

วิ่งทุกทานไดเก็บไวเปนความทรงจําวาครั้งหนึ่งไดออกมารวมวิ่งแบบวิถีใหมที่มีความปลอดภัย

ในชวงโควิด-19 เทานี้ยังไมจุใจ คุณเนส ยังใจดีสงกระเปาผา “Bualuang Eco Bag” ไปให

ผูรวมแขงขันภายในงานอีกดวย...มารวมวิ่งงานนี้ นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแลว ยังไดของที่

ระลึกรักษ โลกติดไมติดมือกลับบานอีกดวย

ศูนยส� อสารองคกร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา CHULA the Impact 

ครั้งที่ 5 เร� อง “ความคืบหนาวัคซีนโควิด-19 ของจุฬาฯ นวัตกรรมของไทย ความหวังของโลก” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 10.00 - 11.30 น. ถายทอดสดใหรับชมทางออนไลน 

และสามารถรับชมยอนหลังไดที่ Facebook Live : www.facebook.com/Chulalongkorn

University ติดตามสถานการณลาสุดของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทั้งวัคซีน ChulaCov-19 วัคซีนชนิด mRNA ประสิทธิภาพสูง โดยคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ 

และวัคซีนจุฬาฯ -ใบยา วัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิตสกัดจากใบพืชชนิดแรกของไทย โดยบริษัท 

ใบยา ไฟโตฟารม จํากัด คณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ วิทยากรผูรวมเสวนาประกอบดวย ศ.ดร.

บัณฑิต เอื้ออาภรณ อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศ.นพ.เกียรติ รักษรุงธรรม ผูอํานวย

การบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนยวิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ (วัคซีน 

ChulaCov19) ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ  CEO บริษัท ใบยา ไฟโต

ฟารม (วัคซีนจุฬาฯ-ใบยา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยส� อสารองคกร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-3364-5

พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ รวมกับ มูลนิธิสงเสริม

ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สืบสานพระราชปณิธานของ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวงในการอนุรักษ และ

สืบสานศิลปะการแสดงโขนใหดํารงอยูคูแผนดินไทยสืบไป

เชิญชวนประชาชนชาวไทยเท่ียวชม “อาคารเรียน-รู-เร� องโขน” 

ในรูปแบบออนไลน โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา 

ทีรคานนท เปนวิทยากรผูบรรยายใหความรูเร� องโขน รวมท้ัง

ท่ีมาและการกอต้ังอาคารเรียน-รู-เร� องโขน รวมกับคุณวิทวัส 

เกตุใหม ภัณฑารักษจากพิพิธภัณฑผาฯ วิดีทัศนนําชม

ออนไลน “อาคารเรียน-รู-เร� องโขน” นี้ มีความยาวทั้งสิ้น 

๒ ตอน เผยแพรผานทางเพจเฟซบุก Queen Sirikit Mu-

seum of Textiles ของพิพิธภัณฑผาฯ ตอนที่ ๑ ในวันเสารที่ ๒๐ พฤศจิกายนและตอนที่ ๒ ใน 

วันเสารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป หลังจบการเผยแพร

วิดิทัศนทั้ง ๒ ตอน จะมีกิจกรรมตอบคําถาม เพ� อลุนรับของที่ระลึกจากนิทรรศการโขนจํานวน 

๑๐ รางวัล แบงเปนผู โชคดีที่ตอบคําถามถูกตองและเร็วที่สุดจากเฟซบุก Queen Sirikit 

Museum of Textiles จํานวน ๕ รางวัล และผู โชคดีที่ตอบคําถามถูกตองและเร็วที่สุดจากอินส

ตาแกรม Queen Sirikit Museum of Textiles จํานวน ๕ รางวัล   

คาซุโตะ ทานิคุฉิ กรรมการผูจัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) มอบ

ความสุขชุดใหญในงาน “SIAM TAKASHIMAYA 3rd ANNIVERSARY” ภายใตคอนเซ็ปต 

“ชอปฟน กินเพลิน ในฤดูใบไมเปลี่ยนสีญี่ปุน” ตลอดเดือนพฤศจิกายน เต็มอิ่มกับบรรยากาศ

และกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุนแบบดั้งเดิม ลิ้มรสเมนูพิเศษในเทศกาลอาหาร Matsuri Autumn 

Food Festival จากรานดังในบรรยากาศแบบงานวัดญี่ปุน  ร� นรมยไปกับศิลปวัฒนธรรมเกา

แกของศาสตรการจัดดอกไมแบบญี่ปุนกับ Ikebana Exhibition สนุกสุโกยไปกับงาน Fuji-San 

Camping Fest 2021 เอาใจนักเดินทางผูรักการแคมปปงมาสัมผัสไลฟสไตลการเดินทางแบบ

ฉบับญี่ปุน แถมจัดบิ๊กเซอรไพรสควา 2 หนุมหลอคนดังสายเอาตดอร อเล็กซ เรนเดลล และ 

วานไฉ – อคิร วงษเซ็งมารวมแชรประสบการณและไลฟสไตลการเดินทางทองเที่ยวในแบบ

เฉพาะตัว พรอมโปรโมชั่นพิเศษจากแบรนดดังมากมาย ในวันเสารที่ 20 พฤศจิกายน ณ 

เจริญนคร ฮอลล ชั้น M ไอคอนสยาม  

วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน นี้ เวลา 13:00 - 14.00 น. ขอเชิญชวนผูมีใจรักในขนม

หวานทุกทาน เขารวมกิจกรรมมาสเตอรคลาสขนมหวานสุดพิเศษ ภายใตหัวขอ: Work with 

Passion (Way to Pâtissier) ซึ่งจะเปนกิจกรรมมาสเตอรคลาสปดทายชุดแคมเปญ Where 

Next Club จาก Glenfiddich ในประเทศไทย โดยภายใน

มาสเตอรคลาส คุณเต็งหน่ึง จะมารวมแบงปนเสนทางการเติบโต

และการเปลี่ยนแปลงในอาชีพจากการเปนสมาชิกนักรองวง

บอยแบนดช� อดัง สูการเปนเชฟขนมหวานและเจาของรานขนม

ในที่สุด พบกับคลาสการสอนทําขนมกันแบบสดๆ ที่จะผลักดัน

ใหทุกคนกลาทําตามฝน ผานความตั้งใจของคุณเต็งหนึ่งในการ

บอกเลาสูตรการทํา ทีรามิสุ ที่ไมเคยเปดเผยที่ไหนมา สนใจเขา

รวมในมาสเตอรคลาสที่จะเกิดขึ้นผานชองทางซูม สามารถลง

ทะเบียนไดฟรีที่ https://bit.ly/3CcKNBQ หรือสามารถเขาดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแคมเปญ

ทั้งหมดไดที่ อินสตาแกรม @valleofthedeer.th ลิงคลงทะเบียน: https://bit.ly/3CcKNBQ

สายการบินไทยสมายล ยกระดับการดูแลลูกคาไทยสมายล มอบสิทธิพิเศษ WE Privilege 

ใหกับผู โดยสารไทยสมายล สรางประสบการณการเดินทางสุดพิเศษ ไมวาจะเปนสวนลดที่พัก

และโรงแรมมากถึง 50%, สวนลดรานอาหาร รานคาเฟสูงสุดถึง 50% รวมถึงสวนลดคาเขาชม

และรวมกิจกรรมสถานที่ทองเที่ยว อาทิ สปา และบริการดานสุขภาพอ� นๆ มากมาย ครอบคลุม

ทุกเสนทางทั่วประเทศกวา 150 ราน ตอบโจทยไลฟสไตลการเดินทางทองเที่ยวแบบเอ็กซคลู

ซีฟ ทั้งนี้ ผู โดยสารเพียงแสดงบัตรโดยสารไทยสมายล หรือบัตรโดยสารการบินไทย (อายุไม

เกิน 30 วันหลังจากเดินทาง) หรือ แสดงบัตร WE Prestige card ROP Platinum/Gold (ที่ยัง

ไมหมดอายุ) หรือ กดรับสิทธิผานชองทาง THAI Smile  Applicationผูสนใจสามารถดูสิทธิปร

ะโยชนทั้งหมดและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://www.thaismileair.com/th/newsupdates/

news_WEPrivilege  และhttps://www.thaismileair.com/th/privilege   

C&G สนับสนุนเทศกาลกฐินประจําป 2564      วรรณรัฏฐ สมรรคนัฏ ผูจัดการฝายมวลชน

สัมพันธ บริษัท ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) ผูดําเนินโครงการโรง

กําจัดขยะผลิตไฟฟาเพ� อสิ่งแวดลอม ณ ศูนยกําจัดมูลฝอยหนองแขม และกฤษณะ พฤกษะวัน 

ที่ปรึกษาอาวุโสฝายชุมชนสัมพันธ พรอมทีมงาน และคณะศรัทธา รวมสนับสนุนเทศกาลกฐิน

ประจําป2564 จํานวน 9 วัด บริเวณโดยรอบโครงการ เพ� อทํานุบํารุงและสืบสานวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ใหเจริญรุงเรืองสืบไป

ครบรอบ 23 ป อิมแพ็ค เมืองทองธานี     สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) 

เจาคณะใหญหนกลาง กรรมการเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประกอบพิธีเจริญ

พระพุทธมนต เพ� อความเปนสิริมงคลสถานที่ ในโอกาสครบรอบ 23 ป ศูนยแสดงสินคาและ

การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี พอลล กาญจนพาสน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ทวีศักดิ์ ธีระเกียรติกําจร ที่ปรึกษาประธาน บริษัท บางกอกแลนด  สุจินต ไชยชุมศักดิ์ 

ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี นพ.รุงฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

นนทบุรี สมยศ วิชากร นายอําเภอปากเกร็ด วิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 

พรอมคณะผูบริหารสวนราชการและเอกชนเขารวมพิธี

วันช� นม� น      สุรเดช ยะสวัสดิ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว วุฒิสภา เปน

ประธานพิธีฉลองมงคลสมรส ระหวาง เอมอร หาญคําหลา บุตรี อารี – สุรสสา หาญคําหลา 

กับ ดร.เบญจรงค สวัสดิ์พาณิชย บุตร ดร.วงศศักดิ์ – วิไลพร สวัสดิ์พาณิชย ณ หองแมจิก 3 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

แบรนด TRUE ล้ําไปอีกขั้นประเดิม

เจาแรกวงการ Telco ไทย บุกตลาด NFT จับมือ 

Benzilla X True5G สรางสรรคผลงาน

ภายใตแนวคิด “Sustainable Intelligence” 

เทคโนโลยีอารตเพ� อสังคม สงตอความรักษ โลก

ตอกย้ําความเปนผูนําดานดิจิทัลไลฟสไตล 

ขับเคล� อนประเทศใหยั่งยืนไปดวยกัน

ล้ําไปอีกขั้น ทรูย้ําผูบุกเบิกแนวคิด

การนําเทคโลยีสมัยใหมมาสรางประโยชนให

คนไทยและสังคมไทยมาโดยตลอด ในฐานะ

ผูนําดานดิจิทัลไลฟสไตล ดึงศักยภาพเครือขาย

อัจฉริยะทรู 5G ที่เร็วกวา แรงกวา บุกตลาด 

NFT หรือ Non-fungible tokens ตอบรับ

กระแสความชื่นชอบของกลุ่มคนรักศิลปะ 

โดยสรางปรากฏการณ 1st Mover เปน Telco 

เจาแรกของไทย ท่ีจับมือครีเอเตอรช� อดัง Benzilla

- ปริญญา ศิริสินสุข เจาของผลงาน Street Art 

ยุคใหม ผุดโปรเจกต “Benzilla x True 5G” 

สรางสรรคผลงานศิลปะแหงอนาคตที่มี

คุณคาเหนือกาลเวลาผานเทคโนโลยีบล็อก

เชน ซึ่งมีชิ้นเดียวในโลก ดีไซนเปนพิเศษภาย

ใตแนวคิด Sustainable Intelligence ผสาน

เทคโนโลยี ศิลปะ และความยั่งยืน เกิดเปน

ผลงานดิจิทัล พรอมเปดโอกาสใหลูกคาทรู 

รวมประมูลนํารายไดมอบใหแกมูลนิธิโลกสีเขียว 

โดยจะจัดผานแพลตฟอรมซ้ือขายแลกเปล่ียน 

NFT ที่ https://foundation.app/@BENZILLA 

ดวยสกุลเงิน ETH (Ethereum) ตั้งแตวันที่ 6 

ธันวาคม เปนตนไป จํากัดระยะเวลาประมูล

เพียง 24 ชั่วโมงเทานั้น นับจากมีการเสนอ

ราคาครั้งแรก ผูสนใจสามารถติดตามความ

คืบหนาไดที่เฟซบุกแฟนเพจ https://www.

facebook.com/true2gether/

นอกเหนือจากการมีสวนรวมสรางโลก

ที่ยั ่งยืนไปดวยกันแลว ทรูยังพรอมสงตอ

ความรักษ โลกกับแคมเปญสุดพิเศษสงทายป 

“Better Future Together” ซึ่งจะเปดโอกาส

ใหลูกคาทรูไดเปนเจาของผลิตภัณฑจากกระบวนการ 

Upcycling คอลเลกชั่นพิเศษ Limited Edition 

เฉพาะชวงเทศกาลปใหมที่จะมาถึงนี้เทานั้น 

เตรียมพบกันในงาน Street Art บน True 5G 

ILLUMI-TECH LED Billboard จอภาพเสมือน

จริงแบบ 3D ครั้งแรกที่ใหญที่สุดในไทย

แบรนด TRUE ล้ําไปอีกขั้น
ประเดิมเจาแรกวงการ Telco ไทย บุกตลาด NFT

บริษัท ฟลลิปประกัน

ชีวิต จัดหาวัคซีนปองกัน

โควิด - 19 ใหแกตัวแทน 

และลูกคาผูถือกรมธรรม 

โดยไดรับการจัดสรรวัคซีน

ทางเลือกซิโนฟารม (Sinopharm) 

จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

เพ� อเปนการสรางภูมิคุมกัน

หมู่ เพื่ อสร้างความมั่นใจ

ใหกับลูกคาและผูที่มีสวน

เกี่ยวของ ทั้งนี้ ยังถือเปนสวนหนึ่งในการแบงเบาภาระแกภาครัฐ และบุคลากรทางการแพทย

ที่กําลังปฏิบัติดูแลคนไขอยางหนักมาอยางตอเน� องในชวงที่ผานมา อีกทั้งยังชวยยับยั้งการ

แพรระบาดของโควิด-19 เพ� อใหประเทศไทยสามารถฟนฟูเศรษฐกิจไดเร็วยิ่งขึ้นตอไป

บริษัท ฟลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จัดหาวัคซีนชิโนฟารมแกตัวแทน และลูกคาผูถือ

กรมธรรมยกระดับความปลอดภัย สรางความเช� อมั่นใหแกลูกคาไปจนถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชวนสายกินรวมฉลองเปดราน “บานคุณแม” และ “เฮือนอีแม” 

มอบสวนลด 20 % ฟนกับอาหารไทยรสชาติกลมกลอม อาหารอีสานรสแซบ 

พรอมเปดใหบริการอยางเปนทางการ  รานบานคุณแม และ เฮือนอีแม สาขาใหมท่ีช้ัน 2 

โซน A ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ครบเคร� องอาหารไทยรสชาติกลมกลอม อาหารอีสาน

รสแซบ อาทิ ตมยํากุง ไกหอใบเตย สมตําปูปลารา ตําไทยไขเค็ม ตมแซบกระดูกออนหมู คอหมู

ยาง ไกทอด รวมท้ัง ตําม่ัวทะเลปูปลาราและกระทงทอง เมนูเด็ด

สูตรเฉพาะของรานเฮือนอีแม และ บานคุณแม พิเศษ!! โปรโมชัน

สวนลด 20 % ฉลองเปดรานตลอดเดือนพฤศจิกายนน้ี เฉพาะสา

ขาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร เทาน้ัน (เฉพาะคาอาหาร ไมรวมเคร� องด� ม, 

อาหารชุดโปรโมช่ัน และสินคาโฮมเดลิเวอร่ี) แถมสมาชิกแอปพลิ

เคชัน MBK PLUS สามารถนําใบเสร็จมาสะสมคะแนนไดอีกดวย

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร (MBK CENTER) แหลงรวมความ

พิเศษเขาถึงทุกไลฟสไตล และเตรียมพบกับประสบการณใหม เร็ว ๆ นี้ โดยสามารถติดตาม

ความเคล� อนไหวอยางตอเน� อง รายละเอียดรานคาเปดใหม กิจกรรมตางๆ และโปรโมชั่นที่น�า

สนใจไดที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายสมศักดิ ทวินันท นักวิชาการปาไม

ชํานาญการ ประจําโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ

หนองอึ่งอันเน� องมาจากพระราชดําริ อําเภอ

เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เปดเผยวา ในอดีต

พ้ืนท่ีตําบลคอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

ราษฎร 7 หมูบานจะประสบปญหาอุทกภัยซํ้าซาก 

เน� องจากตั้งอยูบริเวณสบแมน้ํา คือแมน้ําชี

และลําน้ํายัง ทําใหน้ําทวมเออลนพื้นที่ในชวง

เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกป ทําใหชาวบาน

เดือดร้อนเน่ืองจากไม่สามารถทํานาปี ได้ 

ขณะที่นาปรังน้ําไมเพียงพอ  

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ไดเสด็จพระราชดําเนินเม� อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 

ในป 2543 พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

พระองคทรงมีแนวพระราชดําริใหมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี และฟนฟูสภาพปา พรอมสงเสริม

อาชีพใหแกราษฎรในพื้นที่ จากนั้นจึงเกิด

โครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณหนองอ่ึงอัน

เน� องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองยโสธร 

จังหวัดยโสธรขึ้น

มีการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสําหรับ

ทําการเกษตรและการขยายพันธุ สัตวน้ํา 

พรอมฟนฟูปาบริเวณโดยรอบหนองอึ่ง มี

การดูแลปาใหสมบูรณเปนแหลงพึ่งพิงใหแก

ราษฎรทํากินเก็บหาของปามาบริโภค เชน 

เห็ดชนิดตางๆ ไขมดแดงเพ� อลดรายจายสราง

รายไดใหกับประชาชน  

มีการสงเสริมอาชีพตางๆ ทําใหชุมชน

มีระบบเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน สังคมดี มีการแลกเปล่ียน

แนวความคิดกันระหวางราษฎรและเจาหนาท่ี

ทําใหเกิดความเขมแข็ง รักถิ่นฐานตัวเองและ

เกิดการพัฒนาท้ังเศรษฐกิจและสังคมไปขางหนา

ไดอยางชัดเจน  นายสมศักดิ์ ทวินันท กลาว

สําหรับพื้นที่ปา โดยรอบมีการจัดตั้ง

ใหเปนปาชุมชนตามระเบียบของกรมปาไม

เม� อป 2546 ปจจุบันปามีความสมบูรณกวา 

จากโครงการพั นาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ

รวม สืบสาน รักษา ตอยอด สูยโสธรโมเดล

90 กวาเปอรเซ็นต ทําใหมีของปา

ปริมาณมากขึ้น  ชาวบานเขาเก็บ

หาของปาแมลงขนาดเล็กที่นิยม

บริโภค ปจจุบันมีมากจนสามารถ

นํามาจําหน�ายและแปรรูปเปน

ผลิตภัณ ของชุมชนสงจําหน�าย

ในตลาด ทั้งในและตางประเทศ

อีกดวย

ปหนึ่ง ๆ ราษฎรไดเขามา

หาเห็ดได 5 - 6 ตัน มูลคา 3 - 4 

ลานบาท ซึ่งเปนเม็ดเงินที่เขามา

หมุนเวียนในชุมชน  มีการจัดตั้ง

สหกรณบริหารผลผลิตการแปรรูปมีแบรนด

ผลิตภัณ เปนของชุมชนช� อวา วนาทิพย 

ประกอบดวยเห็ดโคนในน้ําเกลือ ไขมดแดง

ในน้ําเกลือ เห็ดเผาะในน้ําเกลือ แมเปงใน

น้ําเกลือ มีมาตรฐาน อย. ทําใหมีมูลคาเพิ่ม

ขึ้นเปนเทาตัว นับเปนรายไดที่ถึงมือชาวบาน

โดยตรง ตางชวยกันดูแลและอนุรักษ ไวเปน

อยางดี โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) และจังหวัด 

พิจารณาสนับสนุนการดําเนินโครงการฯ  

นายสมศักดิ์ ทวินันท กลาว

จ ากความสํ า เ ร็ จ ในการน อม นํ า

พระราชดําริมาดําเนินการของโครงการฯ  

สามารถขอคืนพื้นที่ที่ชาวบานยึดครองและ

กลายเปนปาเส� อมโทรมคืนมาฟนฟูใหกลับคืน

สูสภาพเดิมกวา 1,000  ไรในปจจุบัน จนถึง

วันนี้ 20 กวาปที่ โครงการฯ ไดมีการพัฒนา

และไดนอมนําพระราชดําริในการสืบสาน 

รักษา และตอยอด มาดําเนินการ ไดมีการ

ขยายผลไปยังอําเภอตางๆ ของจังหวัดยโสธร 

มีการบูรณาการความรวมมือระหวางองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นผูนําชุมชนและโครงการ

อันเน� องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่จังหวัด

ยโสธรเพื่อขับเคลื่อนขยายผลโครงการฯ 

ในลักษณะยโสธรโมเดลขับเคล� อนตอไป

ท่ี  ทนร.บ. 061 / 2564 

  วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เร� อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

เรียน ทานผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม� อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  2. รายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)

  3. ขอมูลของกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน�งตามวาระท่ีไดรับการเสนอช� อใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง และบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหม

  4. ขอบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) อันเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน

  5. เอกสารและหลักฐานท่ีตองแสดงใหแกบริษัทฯ ในการลงทะเบียนเขาประชุม การออกเสียงลงคะแนน

  6. ขอมูลกรรมการตรวจสอบ เพ� อใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุม

  7. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

  8. รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนผานส� ออิเล็กทรอนิกส

  ดวยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) มีมติใหกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผานส� ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

เพียงรูปแบบเดียวเทานั้น โดยถายทอดสดจากหองประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร เพ� อพิจารณาเร� องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 เร� องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม� อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม� อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนใหแกตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังไดเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ แลว และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือ

เชิญประชุมน้ีแลว ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวถูกตองและเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม� อ

วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

วาระท่ี 3   พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ ดังปรากฏอยูในรายงานประจําป 2564 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ในรูปแบบ QR Code) ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอรายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับทราบ

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซ่ึงไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน  อีวาย จํากัด   

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทฯ ตองจัดทํางบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทฯ และจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงินจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตกอนเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติิ

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจําปของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ         

ของบริษัทฯ รวมถึงผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจําป 2564 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2) ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

เพ� อพิจารณาและอนุมัติ

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2564 แกผูถือหุนของบริษัทฯ

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราท่ีกําหนดขางตนได  

หากบริษัทฯ มีความจําเปนจะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ� อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอไป

จากการดําเนินการในป 2564 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิสําหรับป 2564 จํานวน 293,415,820 บาท (สองรอยเกาสิบสามลานส่ีแสนหน่ึงหม� นหาพันแปดรอยย่ีสิบบาทถวน)

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปท่ีผานมา ดังน้ี

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิประจําป 2564 เปนจํานวน 293,415,820 บาท (สองรอยเกาสิบสามลานสี่แสนหนึ่งหม� นหาพัน 

แปดรอยย่ีสิบบาทถวน) และเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท คิดเปนเงินท้ังส้ินจํานวน 

90,000,000 บาท (เกาสิบลานบาทถวน) อัตราปนผลจายตอกําไรสุทธิรอยละ 30.67 ซ่ึงการจายเงินปนผลดังกลาวจะจายใหแกผูถือหุนท่ีมีช� อปรากฏ ณ วันกําหนดรายช� อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และ

เสนอจายเงินปนผลในวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ท้ังน้ี สิทธิในการไดรับเงินปนผลยังมีความไมแน�นอน เน� องจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนกอน 

ว าระท่ี 6   พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และแกไขอํานาจกรรมการ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 กําหนดใหกรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด โดยกรรมการ

ท่ีครบกําหนดออกตามวาระน้ัน อาจไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหน�งใหมได ปจจุบัน มีรายช� อกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังหมด 14 ทาน ดังน้ี

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา  ตันไพจิตร กรรมการ

2. นายประภัทร   สุทธาเวศ  กรรมการ

3. นายนรเทพ   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

4. นายทศพร   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

5. นายชัยฤกษ   วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทํางานโปรงใส มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

การทํางานท่ีหลากหลายวิชาชีพ แตเน� องดวย ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร ไมประสงคท่ีจะกลับเขาดํารงตําแหน�งกรรมการอีกตอไป จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออก

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหน�งอีกวาระหน่ึง (ลําดับท่ี 1 - 4) และเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการเขาใหมอีก 1 ทาน (ลําดับท่ี 5) ดังน้ี

1. นายประภัทร   สุทธาเวศ  กรรมการ

2. นายนรเทพ   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

3. นายทศพร   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

4. นายชัยฤกษ   วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. พ.อ. นพ.แดน  ตันไพจิตร 

ท้ังน้ี กรรมการลําดับท่ี 4. จะดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดวย โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามคํานิยามและขอกําหนดคุณสมบัติของประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกตามวาระท่ีไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหน�งอีกวาระ และบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหม ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (3))

วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ     

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซ่ึงกําหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตาง ๆ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจและการเติบโตของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากล่ันกรองคาตอบแทนจากความเหมาะสมตาง ๆ  และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท

และกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2565 ในอัตราเดียวกับป 2564 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สวนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเปนจํานวนเงินไมเกินปละ 800,000 บาทตอทาน (อัตราเดียวกับป 2564) 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงต้ัง       

ผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 เน� องจากเห็นวาบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีมาตรฐาน

การทํางานท่ีดี มีความรูและความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี คาสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผลเม� อเทียบกับปริมาณงาน รวมท้ังยังสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีี

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีท้ัง 3 คน มีความอิสระ โดยไมเปนผูท่ีมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ / ผูถือหุนรายใหญ / กรรมการบริษัท / ผูบริหารแตอยางใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา สมควรพิจารณาเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือนางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6650 หรือนายสําราญ แตงฉํ่า ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8021 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564                           

ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยกําหนดคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสท่ี 1-3 ไตรมาสละ 125,000 บาท คาตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 795,000 บาท รวมเปนคาตอบแทนผูสอบบัญชีท้ังส้ิน จํานวน 1,170,000 บาท 

และมีคาใชจายอ� นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามท่ีจายจริงแตไมเกิน 30,000 บาท (คาใชจายอ� นฯ เปนอัตราเดียวกับป 2564) ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณากล่ันกรองอยางเหมาะสมแลว    

วาระท่ี 9 รายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อรายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม� อวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 มีมติเห็นสมควรใหรายงานผลการดําเนินงานของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร� องอ� น ๆ (ถามี)

 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดรายช� อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 แลว จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทานเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานส� ออิเล็กทรอนิกส โดยพรอมเพรียงกันในวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะใชวิธีการลงทะเบียนเขาประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผานส� ออิเล็กทรอนิกสเพียงชองทางเดียวเทาน้ัน   

สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหแกบุคคลอ� นเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานส� ออิเล็กทรอนิกสและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ใครขอใหทานผูถือหุนโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (7) หรือ Download ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.thainakarin.co.th  

โดยหาก คัสโตเดียน (Custodian) ใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คัสโตเดียน (Custodian) สามารถบันทึกขอมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย (TSD) โดยจะตองบันทึกขอมูลลวงหนาถึงเวลา 

17.00 น. กอนวันประชุม 1 วัน นอกจากน้ี ทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักด์ิ ขัดคํา หรือ รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช (รายละเอียดขอมูลกรรมการตรวจสอบตามส่ิงท่ีสงมาดวย (6)) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได

เพ� อใหการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ ขอความรวมมือผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีจะเขาประชุมผานส� ออิเล็กทรอนิกส โปรดศึกษาข้ันตอนการลงทะเบียนและวิธี

การเขารวมประชุมจากเอกสารรายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนผานส� ออิเล็กทรอนิกส ตามสิ่งที่สงมาดวย (8) โดยบริษัทฯ ขอความรวมมือใหทานดําเนินการลงทะเบียนคําขอการใชงานระบบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 

7 วัน เพ� อท่ีบริษัทฯ จะไดดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป

อน่ึง บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2564 ในรูปแบบ QR Code (ไฟลอิเล็กทรอนิกส) เทาน้ัน และจัดสงใหผูถือหุนตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2) แลว โดยทานผูถือหุนสามารถดาวน โหลดรายงานประจําปโดยการสแกน QR Code ตาม

ส่ิงท่ีสงมาดวย (2) น้ีได

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

 (นายแพทยเจริญ มีนสุข)

 ประธานกรรมการ

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชี ดังน้ี (หน�วย : บาท)

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 2565 2564

คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 375,000 375,000

คาตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 795,000 795,000

รวม 1,170,000 1,170,000

ขอมูลผูสอบบัญชี มีรายช� อดังตอไปน้ี

ช� อผูสอบบัญชี เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวนปที่ลงนามในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ 4799 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช� อในงบการเงินบริษัทฯ

นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี 6650 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช� อในงบการเงินบริษัทฯ

นายสําราญ แตงฉ่ํา 8021 1 รอบปบัญชี (พ.ศ. 2564)

หน�วย : ลานบาท

รายการ 2564 2563 2562

สินทรัพยรวม 2,550.64 2,244.84 2,126.99

หนี้สินรวม 401.99 314.13 349.10

สวนของผูถือหุนรวม 2,148.65 1,930.71 1,777.89

มูลคาหุนที่เรียกชําระแลว 180.00 180.00 180.00

รายไดรวม 2,063.08 2,037.46 2,185.07

กําไรสุทธิ 293.41 256.33 317.53

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 1.63 1.42 1.76

ผลประกอบการและการจายปนผล 2563 2562 2561

กําไรสุทธิ (บาท) 256,334,756.00 317,525,378.00 356,061,884.00

จํานวนหุน (หุน) 180,000,000 180,000,000 180,000,000

เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.45 0.55 0.60

อัตราปนผลจายตอกําไรสุทธิ (%) 31.60 31.18 30.33

คณะกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)

2565 2564

ประธานกรรมการบริษัท 18,000 18,000

กรรมการบริษัท 14,000 14,000

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

 (นายแพทยเจริญ มีนสุข)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)

2565 2564

ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000 18,000

กรรมการตรวจสอบ 14,000 14,000

บริษัท ผลิตไ า จํากัด (มหาชน) 

หรือ เอ็กโก กรุป จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณ ิตย (ดีพียู) ลงนามออนไลนในบันทึก

ขอตกลงความรวมมือพัฒนาเกมออนไลน 

คายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษปา  สราง

เคร� องมือเรียนรูการอนุรักษปาตนน้ํายุค

นิวนอมอล สานตอภารกิจปลูกจิตสํานึก

อนุรักษธรรมชาติในกลุมเยาวชน 

นายเทพรัตน เทพพิทักษ กรรมการ

ผูจัดการใหญ เอ็กโก กรุป เปดเผยวา เอ็กโก 

กรุป มีความเช� อเร� อง ตนทางดี จะกอกําเนิด

ผลลัพธปลายทางที่ดี  จึงใหความสําคัญใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ

ปาตนน้ํา และตระหนักวาการปลูกจิตสํานึก

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหเกิดความยั่งยืนไดนั้น ตองเริ่มที่เยาวชน

ตนทาง ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในอนาคต ที่

ผานมา เอ็กโก กรุป และมูลนิธิไทยรักษปา 

องคกรสาธารณกุศลที่กอตั้งและสนับสนุน

การดําเนินงานโดยเอ็กโก กรุป เพ� ออนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและปาตนน้ํา 

ไดรวมดําเนินโครงการ คายเยาวชนเอ็กโก

ไทยรักษปา  อยางตอเน� อง ตั้งแตป 2540 

จนถึงปจจุบัน

อยางไรก็ตาม จากสถานการณการ

แพรระบาดของโควิด-19 ประกอบกับการ

เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รูปแบบการเรียนรู 

และพฤติกรรมการมีสวนรวมของเยาวชน 

เอ็กโก กรุป จึงมีแนวคิดพัฒนารูปแบบ

การจัดคายเยาวชนฯ ใหเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบันที่ผู คนตองใชชีวิตวิถีใหม แตยัง

สามารถคงไวซ่ึงการสงเสริมความรู ความเขาใจ 

และตระหนักถึงความสําคัญของปาตนน้ําที่

เช� อมโยงกับการดํารงชีวิต โดยการรวมมือ

กับวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน แอนด เอ็นเตอร

เทนเมนต เทคโนโลยี (เอเอ็นที) มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณ ิตย พัฒนาเกมออนไลน เพ� อใช

เ ป็ น เ ค รื่ อ งมื อ ใน

ก า ร เ รี ย น รู ผ า น

กระบวนการส� อ

ความหมายธรรมชาติ

ในการเรียนรู้ เรื่อง

การอนรุกัษปาตนน้าํ

เอ็กโก กรุป 

มี ค ว า ม ยิ น ดี เ ป น

อย างยิ่ งกับความ

รวมมือในคร้ังน้ี และ

หวังวาการประยุกต

ความคิดสรางสรรค

ของเกมออนไลน เขากับเน้ือหาและวัตถุประสงค

ของคายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษปา จะกลาย

เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ

อนุรักษปาตนน้ําที่น�าสนใจและสอดคลองกับ

พฤติกรรมของเยาวชน จนนําไปสูการสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษ หวงแหน และรวม

ปกปองดูแลทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต 

ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของเอ็กโก กรุป ที่

ดําเนินธุรกิจควบคูกับการดูแลสิ่งแวดลอม

และสังคม เพ� อการเติบโตอยางยั่งยืน  

นายเทพรัตนกลาว

ดร.ดาริกา ลัทธพิพั น อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณ ติย กลาววา วิทยาลัย

ครีเอทีฟดีไซน แอนด เอ็นเตอรเทนเมนต 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณ ิตย มี

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ ในการ

พัฒนาเกม สําหรับใชเปนส� อการเรียนรู หรือ 

Ga e ased earning รวมถึงการออกแบบ

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง เชน Aug ented 

Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ซึ่ง

กําลังมาแรง โดยจะเห็นวาหลายบริษัทระดับ

เอกโก กรุป จับมือ ดีพียู ดึง คายเยาวชนเอกโกไทยรักษปา  

สู โลกเกมออนไลน สงเสริมการเรียนรูการอนุรักษปาตนน้ําแบบนิวนอมอล

โลกหันมาใหความสนใจกับ Meta erse มากข้ึน 

ส� อความรวมมือดังกลาวจะนําไปสูทักษะการ

เรียนรู เชน การรักสิ่งแวดลอม ความรับผิด

ชอบของสังคม ในรูปแบบเกมใหกับเยาวชน

ไทยตอไป อีกทั้งความรวมมือกับเอ็กโก กรุป 

ในครั้งนี้ จะเปดโอกาสใหนักศึกษาตอยอด

ทักษะและความรู ในหองเรียน มารวมกัน

ทํางานและพัฒนาเปนผลงานจริง สอดคลอง

กับความมุงมั่นของวิทยาลัยฯ ในการผลิตนัก

ออกแบบเชิงโตตอบที่สามารถประสานความ

รูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและทฤษฎีการ

ออกแบบไปประยุกตกับการพัฒนาเกม เพ� อ

ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศตอไป

โรงแรมแคนทารี เบย ระยอง รับประกาศนียบัตร ree  ett n

จากอธิบดีกรมอนามัย     กิตติเดช คุมมวง ผูจัดการ โรงแรมแคนทารี 

เบย ระยอง และณัฐนนท จอมใจ ผูจัดการอาวุโสแผนกหอง

อาหาร โรงแรมแคนทารี เบย ระยอง ใหการตอนรับ นพ.สุวรรณชัย 

วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และคณะสํานักงานอนามัยและ

สิ่งแวดลอม ในโอกาสใหเกียรติเขาพักและเขารวมประชุมสัมมนา 

พรอมมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก สะอาด 

ปลอดภัย ปองกันโรค C V D ree Setting (Thai Stop Co id 2 

Plus) ณ โรงแรมแคนทารี เบย ระยอง

แบรนด สเรทซิส เปดตัวคอลเลกช่ัน อล วินเทอร 2 21    คลายเดือน

สุขะหุต ผูกอตั้งแบรนด สเรทซิส จัดงานเปดตัวคอลเลกชั่น ฟอล-

วินเทอร 2021 สเรทซิส เ อริเทจ อยางเปนทางการ พรอมกิจกรรม

ดีไอวาย ที่สามารถดีไซนเสื้อผาในแบบไมซ้ําใคร โดยมี ณัฐสิมา 

ศิริสุนทร, จารุจิต ใบหยก, ชวพร เลาหพงศชนะ, ยิ่งปยา ใบหยก, 

พิมพเลิศ ใบหยก, แมนวาด นาครทรรพ และ พรรณธร บุญมหิทธิสุทธิ์ 

มารวมงานดวย ที่สเรทซิส แฟล็คชิพสโตร ชั้น 2 เซ็นทรัล 

เอ็มบาสซี

บลู เอเลเ นท เูกต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ� อชวยเหลือส ากาชาดไทย

บลู เอเลเฟนท ภูเก็ต นําโดย คิม สเต็ปเป กรรมการผูจัดการ 

บลู เอเลเฟนท กรุป รวมกับเหลากาชาดจังหวัดภูเก็ตและภาคบริการ

โลหิตแหงชาติ จังหวัดภูเก็ต นําโดย ณัษฐพร ชูวงค รองนายก

เหลากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ� อชวยเหลือ

สภากาชาดไทย ที่กําลังขาดแคลนโลหิตในการรักษาผูปวย C V D-19 

และยังเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เน� องในวันคลาย

วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเรือตรี สาโรจน บุญทับ รอง

ผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พรอมดวยกําลังพลจากกองพันรักษา

ฝงที่ 11 กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 4 เรือหลวงแหลมสิงห และกอง

บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 รวมจํานวน 45 นาย เขารวมกิจกรรม ณ 

บลู เอเลเฟนท ภูเก็ต ซึ่งครั้งนี้ ไดปริมาณโลหิตทั้งหมด 16,550 มล.

โอซีซี ปนน้ําใจใหสตรีดอยโอกาส    รัชตา สัจจะรักษ ผูจัดการ

สวนโ ษณา - ประชาสัมพันธ บมจ.โอซีซี และคณะทํางาน CSR 

มอบเจลลางมือแอลกอ อล พรอมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเปน 

อาทิ ชุดชั้นในสตรี เสื้อผา บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นมถั่วเหลือง ฯลฯ 

รวมมูลคากวา 220,000 บาท ใหแก มูลนิธิเพ� อนหญิง เพ� อเปน

สวนหนึ่งในการชวยเหลือดูแลกลุมสตรีดอยโอกาสใหปลอดภัยจาก

เช้ือไวรัสโควิด-19 และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน โดยมี บัณ ติ แปนวิเศษ 

หัวหนาฝายรณรงคและขับเคล� อนนโยบายดานสตรี เปนผูรับมอบ 

ณ มูลนิธิเพ� อนหญิง

ถาหากจะพูดถึง การศึกษา  

ทุกคนจะนึกถึงอะไรกัน  ภาพแรก

ที่นึกขึ้นมาในหัวคงไมพนภาพของ

หองเรียนและโรงเรียนที่พวกเรา

ทุกคนคุนเคยกันดี แตแทจริงแลว

การศึกษาจะถูกจัดอยูเพียงแคนั้นเอง

หรือ  แน�นอนวาการศึกษาไมได

อยูแคในรั้วโรงเรียนที่คุนเคยของเรา

เทานั้น แตอยูรอบตัวของทุกคน 

ไ ม ว า จ ะ เ ป น ก า ร เ รี ย น รู ผ า น

ประสบการณ การไดสัมผัสเร� องราว

ตางๆ ดวยตนเอง การอาน การฟง 

การพูดคุย ท้ังหมดน้ีลวนเปนการศึกษา

ดวยกันทั้งสิ้น และเพราะความเช� อนี้ 

wl Ca pus จึงไดสราง Co unity สําหรับ

แลกเปล่ียนบทความดานการศึกษาในหลากหลาย

แงมุม และยังมีขอมูลที่จําเปนสําหรับ

การศึกษาอีกมากมาย ไมวาจะเปนรายช� อ

โรงเรียน ระบบการศึกษา การเรียนรูนอก

เปดประสบการณการเรียนรูแบบไมมีวันสิ้นสุดผาน Community ดานการศึกษาที่ดีที่สุดกับ Owl Campus

โรงเรียนหรือนอกเวลาเรียน รวมไปถึงการ

แบงปนประสบการณและรีวิวตางๆ

wl Ca pus เปนคลังรวมความรู

คุณภาพดานการศึกษาในประเทศไทย ทั้ง

บทความที่เกี่ยวของกับการศึกษา รีวิวและ

ประสบการณจากรุนพี่ เร� องราวสําหรับ

สรางแรงบันดาลใจ กิจกรรมนอกเวลาเรียน 

แนะนําโรงเรียนนานาชาติ ชี้ชองทาง

การเรียนตอหรือประสบการณแลกเปล่ียน

ที่น�าสนใจ นอกจากนี้เว็บไซตยังเหมาะ

กับทั้งผูปกครองที่ตองการขอมูลเหลานี้

และเด็กนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่อยาก

คนหาตัวตน

เพราะพวกเรามีเปาหมายท่ีตองการ

จะแบงปนความรูและประสบการณ 

ใหเหลานักเรียนและนักศึกษาไดคน

พบหรือคนหาตัวเองไดอยางรวดเร็ว 

สามารถเขาถึงขอมูลไดกวางมากขึ้น 

เพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลดานการ

ศึกษา ในชวงป 2022 พวกเราจึงจะเปดตัว

acade y.owlca pus.co  เพ� อทํา course 

online แบบฟรี 100% เปนชองทางหนึ่งใน

การเขาถึงการเรียนรูอีกดวย สนใจเขาชม

และติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ https://owl-

ca pus.co /



คัดเลือกเหลือ 9 คน ใช้มติ 2 ใน 3 ทำ�ให้

ศ�ลรัฐธรรมนูญมีคว�มถ่วงดุล และแก้ไข

เรื่องอำ�น�จศ�ลรัฐธรรมนูญให้เหลือเฉพ�ะ

พิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.ใดขัดรัฐธรรมนูญหรือ

ไม่ ก�รขัดแย้งระหว่�งองค์กรเท่�นั้น และ

ให้ยกเลิกอำ�น�จก�รตรวจสอบเรื่องก�รแก้

รัฐธรรมนูญ รวมถึงให้มีระบบถอดถอนศ�ล

รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้ แต่ไม่ใช่ให้

ถอดถอนกันง่�ยๆ มีกระบวนก�รพิจ�รณ�

อย�่งรอบคอบ ไมต่อ้งกงัวลว�่ ส.ส.จะครอบงำ�

ศ�ลรัฐธรรมนูญ แต่ออกแบบให้มีก�รถ่วงดุล

น�ยปิยบุตรกล่�วต่อว่� 4.ก�รล้มล้�ง 

ผลพวงก�รรฐัประห�ร โดยยกเลกิรฐัธรรมนญู

ม�ตร� 279 ที่รับรองคำ�สั่งและก�รกระทำ� 

ของ คสช.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่                                                               

สร้�งหลุมดำ�และคว�มด่�งพร้อยให้รัฐธรรมนูญ 

ต้องยกเลิกม�ตร�ดังกล่�ว เพื่อให้ก�รรัฐ 

ประห�รเป็นโมฆะ ให้ผู้ที่ทำ�รัฐประห�รถูก

ดำ�เนินคดี ก�รเสนอเช่นนี้ ไม่ได้คิดล้�งแค้น

ใคร แต่เพื่อเป็นก�รป้องกันไม่ให้น�ยทห�ร

กล้�ทำ�รัฐประห�รอีกต่อไป           

“ประเด็นเหล่�นี้ ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อประ 

โยชน์ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง แต่เป็นก�รออกแบบ

สร้�งกติก�เป็นกล�ง ไม่ใช่เขียนกติก�เฉพ�ะ

คนชนะ กำ�ร�บฝ่�ยแพ้ให้ร�บค�บ ไม่เห็น

เหตผุลทีส่ม�ชกิรฐัสภ�จะไม่เหน็ชอบร�่งแก้ไข

ฉบับประช�ชน ห�กให้คว�มเห็นชอบว�ระ 1 

คว�มเห็นที่แตกต่�งกันยังมี โอก�สปรับปรุง

ในว�ระ 2 และถ้�ผ่�นว�ระ 3 ไปได้ ก็ยังมี

หนท�งร้องศ�ลรัฐธรรมนูญและทำ�ประช�มติ 

ผมขอให้สม�ชิกรัฐสภ�ให้คว�มเห็นชอบลง

มติรับว�ระหลักก�รไปก่อน เพื่อแสดงให้เห็น

ว่�ไม่ได้ปิดประตูรับรับฟังร่�งภ�คประช�ชน 

เพื่อให้ไดศ้�ลรฐัธรรมนญูทีพ่ทิกัษร์ฐัธรรมนญู 

ไมม่กี�รรบัรองก�รทำ�รฐัประห�ร จะได้ไมม่คีำ�

วนิจิฉยัของศ�ลแบบเขยีนรฐัธรรมนญูใหม่ ไม่

ก่อวิกฤตก�รเมือง และมีองค์กรอิสระที่เป็น 

กล�ง” น�ยปิยบุตร กล่�ว

จ�กนั้นเวล� 11.05 น. นพ.ชลน่�น ศรี

แก้ว ส.ส.น่�น หัวหน้�พรรคเพื่อไทย อภิปร�ย

ว�่ มตขิองฝ�่ยค�้นมคีว�มเหน็เปน็เอกฉนัทจ์ะ

รบัหลกัก�รร�่งรฐัธรรมนญูนี้ในว�ระทีห่นึง่ ถ�้

ไมแ่ก ้โอก�สจะเกดิวกิฤตท�งก�รเมอืงสงูม�ก 

คำ�วนิจิฉยัศ�ลรฐัธรรมนญูผกูพนัทกุองคก์ร นำ�

สู่ก�รปฏิบัติ เป็นเชื้อแห่งคว�มรุนแรง ดูได้

จ�กก�รถูกยิงจ�กก�รชุมนุมเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 

ผูช้มุนมุถกูกระสนุ 4 ร�ย เพร�ะไดอ้�ณตัหิรอื

รฐัธรรมนญูรบัรองว�่ใหก้ระทำ�ได้ในก�รรกุไล ่

ปร�บปร�ม เจตน�เข่นฆ่�คนไทยด้วยกัน เกิด

วิกฤตท�งก�รเมืองแน่

“ถ้�ไม่อ�ศัยโอก�สนี้แก้วิกฤต ไม่ใช้

สภ�เป็นเวทีที่ปลอดภัยให้ทุกฝ่�ยห�ท�งออก

ร่วมกัน เกิดวิกฤตแน่นอน ดังนั้น ขอเรียกร้อง

ไปยัง ส.ว. 84 เสียงให้คว�มเห็นชอบ ถ้�เวที

สภ�ไม่เป็นที่พึ่งที่หวัง เวทีต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นคือ

ทอ้งถนน ซ่ึงเปน็สถ�นทีท่ีผู่ม้อีำ�น�จว�งกบัดกั

เอ�ไว้ นำ�สู่ก�รยึดอำ�น�จวงจรอุบ�ทว์ ดังนั้น 

ร่วมกันปลดวิกฤตโดยก�รรับหลักก�รว�ระ

หนึ่ง” นพ.ชลน่�นระบุ

ต่อม� น�ยวีระกร คำ�ประกอบ ส.ส.นคร 

สวรรค์ พรรค พปชร. อภิปร�ยว่� เห็นด้วยกับ

ข้อเสนอก�รปรับโครงสร้�งศ�ลรัฐธรรมนูญ แต่

ร่�งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีหลักก�รรับไม่ได้

เยอะ โดยเฉพ�ะก�รตัด ส.ว.ให้เหลือแค่สภ�ผู้

แทนร�ษฎรสภ�เดียว เป็นอันตร�ย กฎหม�ย

ต่�งๆ จะบังคับใช้ โดยไม่มีวุฒิสภ�กล่ันกรอง 

ขณะท่ีข้อเสนอก�รยกเลิกม�ตร� 279 ไม่ให้

มีก�รนิรโทษกรรม ป้องกันก�รรัฐประห�รน้ัน 

ไม่ส�ม�รถช่วยป้องกันก�รทำ�รัฐประห�รได้ 

เพร�ะส่ิงแรกท่ีคณะรัฐประห�รทำ�คือยกเลิก

รัฐธรรมนูญฉบับท่ีใช้อยู่ ต่อให้แก้ไขอย่�งไรก็

ไม่ส�ม�รถป้องกันรัฐประห�รได้

ขณะที่ก�รประชุมรัฐสภ�ในช่วงบ่�ย 

เริ่มเดือดขึ้น เมื่อน�ยปิยบุตรชี้แจงยืนยันใน

ก�รมีสภ�เดียว และให้ยกเลิก ส.ว. เพร�ะที่

ผ่�นม� ส.ว.เห็นด้วยกับกฎหม�ยทุกฉบับ ไม่มี

ครั้งใดที่ทำ�หน้�ที่กลั่นกรองกฎหม�ย ทำ�ให้

น�ยกติตศิกัดิ ์รตันวร�หะ  ส.ว. ลกุขึน้ประทว้ง

เดือด ระบุว่�ไม่อย�กจะพูดว่�น�ยปิยบุตรคือ

ผู้ชี้แจง อย่�งน้อย ส.ว.ทำ�ต�มหน้�ที่ และ

ม�ต�มรัฐธรรมนูญ แต่คนที่กำ�ลังอภิปร�ย

ไม่สมควรม�ชี้แจงหรือเสนออะไรต่อรัฐสภ� 

เพร�ะเป็นคนเนรคุณแผ่นดิน จ�กนั้นฝ่�ย

ค้�นลุกขึ้นโต้กลับน�ยกิตติศักดิ์ว่�ทำ�ผิดข้อ

บงัคบัก�รประชมุ เพร�ะกอ่นประทว้งตอ้งบอก

ด้วยว่�น�ยปิยบุตรทำ�ผิดข้อบังคับก�รประชุม

ข้อใด และขอให้น�ยพรเพชร วิชิตชลชัย รอง

ประธ�นรัฐสภ�ทำ�หน้�ที่ประธ�นก�รประชุม

สั่งให้น�ยกิตติศักดิ์ถอนคำ�พูด แต่น�ยกิตติ

ศักดิ์ไม่ยอมจบ โดยกล่�วว่� ขอถอนคำ�ว่�คน

เนรคณุเปน็คนทีต่อ้งก�รลม้สถ�บนัแทน ทำ�ให้

น�ยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคก้�ว

ไกล ประทว้งใหถ้อนคำ�พดู กระทัง่สดุท�้ยน�ย

กติตศิกัดิ์ไดถ้อนคำ�พดูดงักล�่ว จ�กนัน้น�ยพร

เพชรได้เชิญน�ยปิยบุตรชี้แจงต่อ 

ส.ว.สับรัฐธรรมนูญฉบับไอติม

ต่อม�เวล� 14.00 น. น�ยวันชัย สอนศิริ                                                        

ส.ว. อภิปร�ยว่� ได้อ่�นร่�งรัฐธรรมนูญแล้ว 

ได้ใจคว�มจ�กก�รเสนอร่�งมีด้วยกัน “4 ก.” 

คือ  เกลียด โกรธ กลัว และเกิน ยกร่�งเกิน

ไป เกินกว่�คว�มจริง เกินลงก�ไปม�ก คณะผู้

เสนอร่�งด้วยคว�มเกลียด ส.ว. เครือข่�ยของ

ระบอบประยุทธ์ และคนท่ีต้ัง ส.ว. โกรธ  คือ

โกรธศ�ลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีพรรคพวกตัว

เอง แต่ห�กเป็นเครือข่�ยอ่ืนจะโดนอีกแบบ

หน่ึง กลัว คือกลัวยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี ท้ัง

ท่ีคว�มจริงผู้ท่ีเก่ียวข้องช้ีแจงแล้วว่�ส�ม�รถ

แก้ไขได้ต�มสถ�นก�รณ์ และเกิน คือเกินไป 

มรดกรัฐประห�ร ถ้�เลวร้�ยก็ควรจะล้�ง แต่

ส่ิงท่ีเสนอคือต้องก�รล้�งท้ังคน ท้ังก�รกระทำ� 

และทุกส่ิงทุกอย่�งท่ีเป็นมรดก ถ้�เอ�คว�มคิด

แบบน้ีอ�จต้องฆ่�ล้�งเผ่�พันธ์ุท้ังหมด

เวล� 14.29 น. น�ยคำ�นูณ สิทธิสม�น 

ส.ว. อภิปร�ยว่� ให้สมญ�ร่�งแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ฉบับน้ีเป็นฉบับปฏิวัติ คือ รวมศูนย์ บ่ันทอน 

ควบคุม มีก�รบ่ันทอนคว�มเป็นอิสระของศ�ล 

โดยเข้�ม�ควบคุมงบประม�ณ ควบคุมคน 

ควบคุมก�รวินิจฉัย ควบคุมก�รถอดถอน มีก�ร

ห้�มศ�ลรัฐธรรมนูญขัดขว�งก�รแก้รัฐธรรมนูญ 

ให้อำ�น�จสภ�ผู้แทนร�ษฎรบังคับใช้กฎหม�ย

เกินขอบเขตต่อศ�ล ส่วนก�รออกแบบถ่วง

ดุลสภ� โดยให้ฝ่�ยค้�นถ่วงดุลฝ่�ยรัฐบ�ลน้ัน 

ถ�มว่�เพียงพอหรือไม่ ระหว่�งก�รให้ฝ่�ยค้�น

ถ่วงดุลรัฐบ�ล กับก�รถ่วงดุลของผู้ถืออำ�น�จ

อธิปไตยท่ีอยู่ต่�งองค์กร ด้�นท่ีถูกบ่ันทอนเท่�กับ

ส่ิงท่ีเติมเข้�ม�หรือไม่ 

“มุ่งแก้แต่รัฐประห�ร แต่ไม่ดูส�เหตุ

ก�รรัฐประห�รที่บ�งครั้งเป็นพฤติกรรมของ

รัฐบ�ลหรือนักก�รเมืองในสภ� บ�งครั้ง

เป็นก�รรวมศูนย์อำ�น�จไว้ที่พรรคก�รเมือง 

ก�รแก้ปัญห�ด้�นเดียว สิ่งที่จะได้ม�อ�จได้

ระบบเผด็จก�รในสภ�ผู้แทนร�ษฎร เป็นสิ่งที่

ต้องใคร่ครวญให้หนักก่อนจะตัดสินใจโหวต” 

น�ยคำ�นูณระบุ

ต่อม�น�ยปิยบุตรได้ชี้แจงอีกครั้งว่� 

ร่�งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ใช่ปฏิวัติที่ล้มจ�ก

เดิมไปทั้งฉบับ แต่คือปฏิรูป เร�แก้ไขร�ย

ม�ตร�ที่เป็นปัญห�จ�กรัฐธรรมนูญ 2560 

ประเทศไทยยังคงระบอบประช�ธิปไตยอัน

มีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบเดิม

ทั้งหมด ส่วนที่บอกว่�ร่�งแก้ไขฉบับนี้บั่นทอน

คว�มเป็นอิสระของศ�ลโดยปรับโครงสร้�ง

ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญนั้น ก็เพื่อทำ�ให้เกิด

ดลุยภ�พในก�รตรวจสอบของคนตรวจสอบอกี

ที ไม่ให้มีก�รแทรกแซง โดยรัฐธรรมนูญนี้ ไป

แก้ปัญห� ก�รรวมศูนย์ องค์กรที่ไม่ได้ม�จ�ก

ก�รเลือกตั้ง แก้ปัญห�บั่นทอนประช�ธิปไตย 

แก้ปัญห�ก�รควบคุมกลไกต่�งๆ ที่ไม่สะท้อน

เจตจำ�นงของประช�ชน  

ในช่วงเย็น บรรย�ก�ศกลับม�ตึงเครียด

อีกคร้ัง เมื่อ น.ส.ชลธิช� แจ้งเร็ว ผู้นำ�เสนอ

ร่�งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประช�ชน ช้ีแจง

บ�งช่วงท่ีกล่�วพ�ดพิงไปถึงร่�งกฎหม�ยต่�งๆ 

รวมถึงก�รประท้วงของแกนนำ�ร�ษฎร ทำ�ให้ 

ส.ว.หล�ยคนลุกข้ึนประท้วง ขณะเดียวกัน 

ส.ส.พรรคก้�วไกลก็ออกม�ตอบโต้ ส.ว.ดังกล่�ว 

ซ่ึงมีก�รประท้วงและขอให้ถอนคำ�พูด รวมท้ังขู่

ฟ้องกันวุ่นว�ย ก่อนท่ีน�ยชวนจะตัดบทให้จบ

เพื่อให้ก�รอภิปร�ยดำ�เนินต่อไป.

รัฐบาลคว่ำา

ก�รชุมนุม และคว�มรุนแรง

น�ยไพบลูย ์นิตติะวนั ส.ส.บญัชรี�ยชื่อ 

รองหัวหน้� พปชร. ยืนยันว่� ไม่สนับสนุนร่�ง

รัฐธรรมนูญฉบับน�ยพริษฐ์เสนอ เพร�ะขัด

ต่อหลักก�รที่ ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญไปให้เป็น

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กับ ส.ส. 400 เขตและ 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 100 คน แต่ฉบับน้ีกลับม�

ใช้เป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียว กับ ส.ส. 350 เขต 

คำ�นวณแบบ ส.ส.แบบปัดเศษ ซึ่งคือ มรดก

คณะรกัษ�คว�มสงบแหง่ช�ต ิ(คสช.) ท่ีผูเ้สนอ

ร่�งประณ�มม�โดยตลอด เป็นก�รเสนอร่�ง

ย้อนแย้งที่อ้�งว่�จะล้�งมรดก คสช. แต่กลับ

ม�ใช้ระบบเดิม  

“ขอถ�มกลับม�ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) 

ที่สนับสนุนร่�งนี้ ว่�ต้องก�รบัตรเลือกตั้งใบ

เดยีวหรอืไม่ เพร�ะร่�งแก้ไขรฐัธรรมนญูฉบบั

ที่ผ่�นรัฐสภ� และอยู่ระหว่�งก�รโปรดเกล้�ฯ 

ตรงนี้ย้อนแย้งกับพรรค พท.ที่โหวตสนับสนุน

หรือไม่”น�ยไพบูลย์กล่�ว

ร�ยง�นข่�วจ�กพรรค พปชร.แจ้งว่�

ท่�ทีของพรรค  พปชร.ต่อก�รลงมติพิจ�รณ�

ร่�งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประช�ชน ในวันท่ี 

17 พ.ย.นี้ พล.อ.ประวิตรระบุให้เป็นไปต�มที่

วิปรัฐบ�ลพิจ�รณ� ขณะที่พรรคให้อิสระกับ 

ส.ส.ตัดสินใจโดยไม่บังคับ แต่คว�มเห็นของ

สม�ชิกพรรคส่วนใหญ่เห็นไปท�งเดียวกันว่�

ห�กรับร่�งประช�ชนอ�จไปแย้งกับร่�งแก้ไข

รัฐธรรมนูญที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�ของสภ�ก่อน

หน้�นี้ และห�กผ่�น ส.ส.ไปได้ ก็อ�จไม่ผ่�น

ก�รลงมติของ ส.ว. จึงมีแนวโน้มสูงที่ โหวต

แสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่�ไม่เห็นด้วยกับร่�ง

แก้ไขฉบับประช�ชน

ขณะที่พรรคประช�ธิปัตย์มีท่�ทีไม่ต่�ง

กัน โดยมีร�ยง�นว่� แนวโน้มก�รลงมติร่�ง

รัฐธรรมนูญในวันที่ 17 พ.ย. ส.ส.ของพรรค

จะไม่เห็นชอบกับร่�งรัฐธรรมนูญนี้ เพร�ะ

มีหล�ยประเด็นที่ ไม่เห็นด้วย ทั้งก�รยกเลิก

วุฒิสภ� ให้เหลือสภ�ผู้แทนร�ษฎรสภ�เดียว 

หล�ยคนเป็นห่วงว่�ถ้�ไม่มีวุฒิสภ�จะไม่มี

ฝ่�ยทำ�หน้�ที่กลั่นกรองกฎหม�ย นอกจ�กนี้ 

พรรคยังห่วงว่�ก�รเสนอเปลี่ยนแปลงก�รได้

ม�ซึ่งศ�ลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ โดย

เฉพ�ะที่ม�ของศ�ลจะเป็นก�รก้�วล่วง อีก

ทั้งตุล�ก�รศ�ลก็มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งอยู่

แล้ว เมื่อครบว�ระจะต้องพ้นจ�กตำ�แหน่ง

ไปเอง ส่วนก�รเสนอยุบม�ตร� 279 รับรอง

ก�รทำ�รัฐประห�รน้ัน แม้จะเขียนห้�มลง

ไปในรัฐธรรมนูญ แต่สุดท้�ยเมื่อมีก�รทำ�

รฐัประห�รจะมกี�รฉกีแลว้เขียนใหมอ่ยูดี่ ท้ังน้ี 

สม�ชกิพรรคสว่นใหญเ่หน็ว�่ผู้เสนอร�่งทร�บ

ดีอยู่แล้วว่�เสนอม�รัฐสภ�จะไม่ให้ผ่�น จึง

เปน็ก�รเสนอเพื่อหวงัผลท�งก�รเมอืงม�กกว่�

ร�ยง�นข่�วจ�กพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

เปิดเผยว่� ในวันที่ 17 พ.ย. พรรคภูมิใจไทย

จะมีก�รประชุม ส.ส.ก่อนลงมติร�่งแก้ไขเพิ่ม

รฐัธรรมนญู 2560 ฉบบัประช�ชน แต่จ�กก�ร

ฟังเสียงส่วนใหญ่ของ ส.ส. จะไม่รับหลักก�ร

ในว�ระแรก เพร�ะเปน็ร�่งทีม่ปีญัห�ในหล�ย

ประเด็น และห�กผ่�นในว�ระแรก สุดท้�ยไม่

ส�ม�รถผ่�นคว�มเห็นชอบได้ในว�ระ 2 และ 

3 โดยเฉพ�ะ ส. ว. ที่ร่�งแก้ไขดังกล่�วระบุให้

มีก�รยกเลิก 

น�ยวร�วุธ ศิลปอ�ช� รมว.ทรัพย�กร 

ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ในฐ�นะประธ�น

คณะกรรมก�รนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์พรรค

ช�ติไทยพัฒน� (ชทพ.) กล่�วว่� พรรคจะ

ห�รือกับ ส.ส.ถึงแนวท�งก�รลงมติ ซึ่งคิดว่�

จะเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน แต่ในคว�มเห็น

ส่วนตัว จะไม่รับหลักก�รร่�งดังกล่�ว เพร�ะ

พื้นฐ�นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่�นก�รทำ�

ประช�มติม� และมีหล�ยประเด็นที่ผลักดัน

ไป ส.ว.จะไม่เห็นด้วย 

ยก 4 หลักการใหญ่

เวล� 09.30 น. ที่รัฐสภ� น�ยพิจ�รณ์ 

เช�วพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ รองหัวหน้�

พรรคก้�วไกล (ก.ก.) พร้อมด้วยน�ยปิยบุตร 

แสงกนกกุล เลข�ธิก�รคณะก้�วหน้� และ

น�ยพริษฐ์ แกนนำ�กลุ่มรี-โซลูชั่น ร่วมกัน

แถลงข่�วถึงหลักก�รและเหตุผลในก�รเสนอ

ร่�งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ (แก้ไขเพิ่มเติม) 

ฉบับที่… พ.ศ…. 

โดยน�ยปิยบุตรระบุว่� ร่�งรัฐธรรมนูญ

ท่ีเสนอชื่อว่�ร้ือระบอบประยุทธ์ หลักใหญ่มี 4 

ประเด็น 1.ยกเลิกวุฒิสภ� ใช้ระบบสภ�เดียว 

คือ ส.ส. 2.แก้ไขท่ีม�ก�รตรวจสอบถ่วงดุลศ�ล 

และองค์กรอิสระ 3.ยกเลิกแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ-

แผนปฏิรูปประเทศ และ 4.ลบล้�งผลพวงรัฐ 

ประห�ร 2557 และป้องกันก�รรัฐประห�ร

ในอน�คต ซ่ึงค�ดหวังว่� ส.ส.จะให้คว�มเห็น  

ชอบ ส่วน ส.ว.เข้�ใจดีว่�อ�จเป็นเรื่องย�กลำ� 

บ�กท่ีจะโหวตเห็นชอบในช้ันรับหลักก�รได้ แต่

เชื่อว่�คงมี ส.ว.ท่ีตระหนักถึงประโยชน์ประเทศ

ช�ติและประช�ชนเป็นหลัก 

น�ยปิยบุตรกล่�วอีกว่� แปลกใจที่ก�ร

แก้ไขรัฐธรรมนูญในปัจจุบันทุกครั้ง ต้องถ�ม 

ส.ว.ก่อนว่�จะให้ผ่�นหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิด

ประหล�ด กล�ยเป็นว่� ส.ว.เพียงไม่ถึง 100 

คนส�ม�รถสกัดขัดขว�งก�รแก้รัฐธรรมนูญ

เสมอ ถ้� ส.ว.ต้องก�รมีบทบ�ทท�งก�รเมือง

ต่อไป เร�มีสน�มท�งก�รเมืองหล�ยสน�ม 

รวมถึงก�รดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรต่�งๆ ใน

อน�คต ในเมื่อท่ีม�ของคุณไม่ชอบธรรม คิด

ว่� ส.ว.ต้องเสียสละลงมติ ยุบ ส.ว.ทิ้งไป เข้�

ม�สู่ระบบปกติ อย่�ปล่อยให้ ส.ว.แบบนี้ดำ�รง

อยู่ต่อไป 

ต่อม�ได้มีก�รประชุมรัฐสภ�ร่วมกัน ที่

มีน�ยชวน หลีกภัย ประธ�นรัฐสภ� ทำ�หน้�ที่

ประธ�น เพื่อพิจ�รณ�ร่�งรัฐธรรมนูญฉบับ

แก้ไขเพิม่เตมิ โดยน�ยพรษิฐ์ไดก้ล่�วนำ�เสนอ

หลักก�รและเหตุในก�รเสนอแก้รัฐธรรมนูญ

ว่� ประเทศไทยเป็นผู้ป่วยร้�ยแรง 3 โรค คือ 

1.โรคเศรษฐกิจอ่อนแอ 2.โรคเหลื่อมล้ำ�เรื้อรัง 

และ 3.โรคประช�ธปิไตยหลอกลวง ซึง่เปน็ผล

จ�กไวรัส พล.อ.ประยุทธ์ แต่สิ่งที่อันตร�ยกว่�

ไวรัสตัวนี้คือระบอบประยุทธ์ ที่มีรัฐธรรมนูญ

ปี 2560 ปกป้องอยู่ เพื่อสืบทอดอำ�น�จให้ 

พล.อ.ประยุทธ์มีกลไกต่�งๆ ที่ควบคุมได้

เบ็ดเสร็จจ�ก ส.ว. องค์กรอิสระ ช่วยผูกข�ด

อำ�น�จ ไม่ว่�จะบริห�รประเทศอย่�งไร

น�ยพริษฐ์กล่�วอีกว่� สิ่งที่เร�ต้องก�ร

คือ ก�รทำ�ให้ประเทศแข็งแรงผ่�นก�รแก้ไข

รัฐธรรมนูญ เพื่อฆ่�ไวรัส พล.อ.ประยุทธ์ โดย

ต้องมีรัฐธรรมนูญภ�คประช�ชน เป็นก�ร

ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ให้ประเทศไทย โดยมีข้อ

เสนอ 4 ข้อคือ 1.ยกเลิก ส.ว.ให้เหลือสภ�ผู้

แทนร�ษฎรเพียงสภ�เดียว เพร�ะ ส.ว.ข�ด

คว�มชอบธรรมท�งประช�ธิปไตย มีอำ�น�จ

ล้นฟ้� แต่ไม่มีที่ม�ยึดโยงจ�กประช�ชน 

รัฐสภ�ดีที่สุดคือรัฐสภ�ที่ ไม่มีวุฒิสภ� และ

มีข้อดีคือช่วยประหยัดงบประม�ณประเทศ 

2.ยกเลิกยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี และแผนก�ร

ปฏิรูปประเทศ เพร�ะตัวแทนคณะกรรมก�ร

ยุทธศ�สตร์ช�ติไม่มีตัวแทนภ�คประช�ชน 

และเป็นเครื่องมือสืบทอดอำ�น�จรัฐบ�ล

ประยทุธ ์และเลน่ง�นคูแ่ขง่ท�งก�รเมอืง สว่น

ที่ระบุร่�งแก้ไขฉบับประช�ชนมีคว�มขัดแย้ง

กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ขัดแย้งกับร่�ง

รัฐธรรมนูญก่อนหน้�นี้ที่รัฐสภ�เห็นชอบบัตร

เลือกตั้ง 2 ใบนั้น เนื่องจ�กร่�งรัฐธรรมนูญ

ฉบับประช�ชน ทำ�ขึ้นก่อนที่ร่�งรัฐธรรมนูญที่

รฐัสภ�ใหค้ว�มเหน็ชอบจะแก้ไขเสรจ็ เร�ยนิดี

แก้ไขร�่งแก้ไขรฐัธรรมนญูฉบบัภ�คประช�ชน

ในชั้น กมธ. ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่

เห็นชอบไป

สบช่องด่าศาลไม่เป็นกลาง

น�ยปิยบุตรชี้แจงว่� 3.ก�รปฏิรูปศ�ล 

รัฐธรรมนูญ ที่ผ่�นม�แม้จะอมพระม�พูดว่�

ศ�ลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ มีคว�มเป็น 

กล�ง พูดให้ต�ยประช�ชนก็ไม่เชื่อ เพร�ะมี

ที่ม�จ�ก คสช. องค์กรเหล่�นี้มีอำ�น�จเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ จนชี้ชะต�นักก�รเมืองได้ ร่�ง

แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประช�ชนจึงเสนอปรับ

โครงสร้�งศ�ลรัฐธรรมนูญให้มีที่ม�โดยให้ 

ส.ส.รัฐบ�ล และ ส.ส.ฝ่�ยค้�น และที่ประชุม

ใหญ่ศ�ลฎีก�เสนอม�ฝ่�ยละ 6 คน รวม

เป็น 18 คน ส่งให้สภ�ผู้แทนร�ษฎรพิจ�รณ�
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

สีคุยไบเดนย้ำ�อย่�ล้ำ�เส้นไต้หวัน
‘ซูจี’ โดนตั้งข้อหาทุจริตเลือกตั้ง 2563

ย่างกุ้ง • เอเอฟพีอ้�งร�ยง�นของหนังสือพิมพ์ โกลบอลนิวไลท์

ออฟเมียนม� สื่อท�งก�รเมียนม�ที่ตีพิมพ์เมื่อวันอังค�รว่� ออง

ซ�น ซูจี ถูกตั้งข้อห�ทุจริตก�รเลือกตั้งปี 2563 และกระทำ�ผิด

กฎหม�ย แต่ไม่ได้ ให้ร�ยละเอียดว่�ศ�ลจะเริ่มพิจ�รณ�คดีนี้

เมื่อไร โดยมีเจ้�หน้�ที่อีก 15 คน รวมถึงอดีตประธ�น�ธิบดี

วิน มินต์ และอดีตประธ�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งของ                                                                          

เมียนม� ถูกตั้งข้อห�เดียวกัน ในก�รเลือกตั้งเมื่อปีที่ผ่�นม� 

พรรคสันนิบ�ตแห่งช�ติเพื่อประช�ธิปไตยของซูจี ชนะเลือก

ตั้งถล่มทล�ยได้คะแนนม�กกว่�ก�รเลือกตั้งปี 2558 แต่ทห�ร

เมียนม�อ้�งว่�มีก�รทุจริตเลือกตั้ง จึงต้องทำ�รัฐประห�ร ซูจีขึ้น

ศ�ลไต่สวนข้อห�ฝ่�ฝืนม�ตรก�รควบคุมไวรัสโคโรน�ระหว่�ง

ห�เสียงเลือกตั้งไปแล้ว แหล่งข่�วเผยล่�สุดเมื่อวันจันทร์ว่� ซูจี                                                                         

ขึ้นศ�ลคดีนำ�เข้�และครอบครองผิดกฎหม�ยวิทยุสื่อส�รวอล์กกี

ทอล์กกี

ตร.อังกฤษสอบผู้ต้องสงสัยตายในบึ้มแท็กซี่

ลอนดอน • เอเอฟพีร�ยง�นเมื่อวันอังค�รว่� ตำ�รวจอังกฤษ

กำ�ลังสอบสวนเบื้องหลังของเอหมัด อัล สวีลแมน วัย 32 ปีเชื้อ

ส�ยอิรัก-ซีเรียที่ยื่นขอลี้ภัยในอังกฤษ ที่เสียชีวิตจ�กระเบิดทำ�เอง

ที่เกิดระเบิดขึ้นจ�กที่นั่งด้�นหลังของแท็กซี่เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ผ่�น

ม� ด้�นนอกโรงพย�บ�ลสตรีลิเวอร์พูล ส่วนคนขับแท็กซี่ที่สังเกต

เห็นว่�เข�มีระเบิดได้รับบ�ดเจ็บเล็กน้อยจ�กเหตุระเบิด หลังหนี

ออกจ�กรถและล็อกช�ยคนนี้ ไว้ ในรถ มีร�ยง�นว่�ช�ยคนนี้มี

ประวัติปัญห�สุขภ�พจิต ส�มี-ภรรย� อ�ส�สมัครคริสเตียนเป็นผู้

อุปก�ระเข�เป็นเวล� 8 เดือนในปี 2560 ระหว่�งเข�ยื่นอุทธรณ์

เพื่อขอสถ�นะผู้ลี้ภัย และเข�เปลี่ยนม�นับถือศ�สน�คริสต์

ชาวเน็ตจีนเดือด จนท.ใช้ชะแลงฆ่าสุนัข

ปักกิ่ง • เอเอฟพีร�ยง�นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิก�ยนว่� วิดีโอที่

นำ�ม�เผยแพร่เมื่อสัปด�ห์ที่แล้วจ�กกล้องวงจรปิดของหญิงแซ่

ฟูเจ้�ของสุนัขพันธุ์คอร์กี ขณะท่ีเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขในเมือง

ซ�งเหร� มณฑลเจียงซีใช้ชะแลงตีหัวสัตว์เลี้ยงของเธอจนต�ย

ในอพ�ร์ตเมนต์ของเธอ ระหว่�งที่เจ้�ของสุนัขผู้นี้ ได้รับคำ�สั่งให้

ไปกักตัวในโรงแรมที่ ไม่อนุญ�ตให้เลี้ยงสุนัข หลังพบผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 ในอพ�ร์ตเมนต์ของเธอ สร้�งคว�มโกรธจัดกับผู้ที่ ได้ชม

และวิจ�รณ์เรื่องนี้อย่�งหนักท�งเว่ยป๋อ เจ้�ของสุนัขให้สัมภ�ษณ์

สถ�นีโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้ทีวีว่� ถ้�เจ้�หน้�ที่คิดว่�สุนัขของเธอมี

คว�มเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไวรัส อย่�งน้อยพวกเข�ก็น่�จะตรวจว่�

สุนัขตัวนี้ติดเชื้อหรือไม่ก่อน รัฐบ�ลท้องถิ่นแถลงเมื่อวันเส�ร์ที่

ผ่�นม�ขอโทษหญิงที่สุนัขของเธอถูกเจ้�หน้�ที่ฆ่� โดยระบุว่�เป็น

คว�มผิดพล�ดของเจ้�หน้�ที่ที่ ไม่ได้สื่อส�รล่วงหน้�อย่�งเพียง

พอว่�จะต้องกำ�จัดสุนัขตัวนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเป็นอันตร�ยจ�กก�รติด

เชื้อโรค และได้เรียกเจ้�หน้�ที่ม�ตำ�หนิและสั่งย้�ยหน้�ที่ คนรู้จัก

ของเจ้�ของสุนัขที่ถูกฆ่�โพสต์ภ�พแคปหน้�จอท�งเว่ยป๋อซึ่งตอน

นี้ลบโพสต์ไปแล้ว โดยเจ้�หน้�ที่แจ้งว่�จะม�พ่นฆ่�เชื้อโรคที่ห้อง

ของเธอ และสัญญ�ว่�จะไม่ทำ�ร้�ยสุนัข.

รอยเตอร์และเอเอฟพีร�ย                                                           

ง�นเมื่อวนัองัค�รที ่16 พฤศจกิ�ยน 

2564 ว่�ผู้นำ�ของสองช�ติมห� 

อำ�น�จได้ประชุมสุดยอดท�งไกล

กันเป็นครั้งที่ 3 นับแต่ไบเดนรับ

ตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดีสหรัฐเมื่อ

เดอืนมกร�คม โดยก�รสนทน�ครัง้

น้ีกระทำ�ผ�่นระบบวดีทิศัน์ท�งไกล

ในเวล�ค่ำ�ของวันจันทร์ต�มเวล�

วอชิงตัน ซึ่งตรงกับเช้�วันอังค�ร

ต�มเวล�ปักกิ่ง ก�รสนทน�น�น

ร่วม 3 ชั่วโมงครึ่งยืดย�วกว่�ที่

ค�ดกันไว้ โดยเจ้�หน้�ที่ระดับสูง

ของสหรฐัเผยกบันักข่�วว�่ ผูน้ำ�ทัง้

สองสนทน�กันอย่�งให้เกียรติและ

ตรงไปตรงม�

แม้ดูเหมือนว่�ก�รเจรจ�

ครั้งน้ีจะไม่ปร�กฏผลลัพธ์ในทันที

ทันใด แต่ก็เปิดโอก�สให้ ไบเดน

และสีได้บรรเท�ก�รเผชิญหน้�ลง

ได้ ทั้งคู่ห�รือกันในหล�ยประเด็น 

ทั้งเก�หลีเหนือ, อัฟก�นิสถ�น, 

อหิร�่น, ตล�ดพลงัง�นโลก, ก�รค�้

และก�รแข่งขัน, สภ�พภูมิอ�ก�ศ, 

ประเดน็ท�งทห�ร, โรคระบ�ด และ

ประเดน็ปญัห�อื่นๆ ทีส่องฝ�่ยมกัมี

คว�มเห็นไม่ลงรอยกัน

สำ�นักข่�วของท�งก�รจีน

ร�ยง�นว่� ประธ�น�ธิบดีสี ซึ่งไม่

ได้ออกนอกประเทศน�นเกือบ 2 ปี

นับแต่โควดิ-19 แพรร่ะบ�ด เปรยีบ

เทียบจีนและสหรัฐว่�เป็น “เรือ

ขน�ดใหญ ่2 ลำ�ทีแ่ลน่อยู่ในทะเล” 

ซึ่งจำ�เป็นต้องแล่นอย่�งมั่นคงเพื่อ

ไม่ให้ชนกัน

ส่วนไบเดนก็มีทัศนะตรงกัน

ในเรื่องน้ี โดยกล่�วว่�เป็นคว�มรับ                                                      

ผิดชอบของผู้นำ�ท้ังสองท่ีจะรับ

ประกันว่�ก�รแข่งขันระหว่�งสอง

ประเทศจะไม่หันเหไปเป็นคว�มขัด

แย้ง ไม่ว่�จะต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ต�ม

ประธ�น�ธิบดีสี ซึ่งเรียก

ประธ�น�ธบิดีไบเดนว�่เปน็ “เพื่อน

เก่�” กล่�วว่� จีนและสหรัฐต้อง

ทำ�ง�นร่วมกันอย่�งใกล้ชิดม�กขึ้น 

“เร�เผชญิคว�มท�้ท�ยหล�ยอย่�ง

รว่มกนั ในฐ�นะทีเ่ป็นสองประเทศ

เศรษฐกิจขน�ดใหญ่ที่สุดในโลก

และสม�ชิกถ�วรของคณะมนตรี

คว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ จีน

และสหรัฐต้องสื่อส�รและร่วมมือ

กันม�กขึ้น” ข้อคว�มที่สีกล่�วผ่�น

ล่�ม ก่อนที่ผู้นำ�ทั้งสองจะปิดห้อง

สนทน�กันเป็นก�รภ�ยใน

ประเด็นที่ เป็นหัวข้อร้อน

แรงที่สุดซ่ึงสองฝ่�ยคิดเห็นต่�งกัน

คือไต้หวัน ซึ่งทำ�เนียบข�วเปิดเผย

ในเวล�ต่อม�ว่� ประธ�น�ธิบดี

ไบเดนได้ย้ำ�อีกครั้งงว่� สหรัฐ

สนับสนุนนโยบ�ย “จีนเดียว” แต่

ขณะเดียวกัน เข�คัดค้�นอย่�ง

หนักแน่นต่อคว�มพย�ย�มโดย

ฝ่�ยเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงสถ�นะ

ทีเ่ปน็อยูห่รอืบัน่ทอนสนัตภิ�พและ

เสถียรภ�พข้�มช่องแคบไต้หวัน 

ด้�นสำ�นักข่�วซินหัวของ                                                   

ท�งก�รจีนร�ยง�นว่� ประธ�น�ธิบดี

สีได้เตือนไบเดนไปเช่นกันว่� ก�ร

ส่งเสริมเอกร�ชของไต้หวันจะเป็น 

“ก�รเล่นกับไฟ” 

“บ�งคนในสหรัฐตั้งใจ ‘ใช้

ไต้หวันม�ควบคุมจีน’ กระแสน้ี

อันตร�ยม�กและเหมือนกับก�ร

เล่นกับไฟ พวกที่เล่นกับไฟจะโดน

ไฟไหม้” ซินหัวอ้�งคำ�กล่�วของสี

“จีนอดทนและแสวงก�รรวม

ช�ติอย่�งสันติด้วยคว�มจริงใจและ

คว�มพย�ย�มอย่�งย่ิง ห�กผู้แบ่ง

แยกดินแดนไต้หวันย่ัวยุหรือแม้แต่

ล้ำ�เส้น เร�จะต้องใช้ม�ตรก�รข้ัน

เด็ดข�ด” ประธ�น�ธิบดีสีขู่

ประธ�น�ธิบดี ไบเดนได้

กล่�วถึงประเด็นที่จีนมองว่�เป็น

เรื่องภ�ยในของจีนด้วย ทั้งกรณี

ทิเบต, ฮ่องกง และซินเจียง ที่

ไบเดนแสดงคว�ม “กังวล” กรณี

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนและก�ร

ปร�บปร�ม.

วอชิงตัน • รัฐบ�ลสหรัฐประณ�ม

รัสเซียยิงมิสไซล์ทำ�ล�ยด�วเทียม

อย่�ง “ไม่มีคว�มรับผิดชอบ” เมื่อ

วันจันทร์ ก่อขยะอวก�ศในวงโคจร

ต่ำ�ของโลกที่เป็นอันตร�ยต่อสถ�นี

อวก�ศน�น�ช�ติ (ไอเอสเอส) 

ทำ�ให้นักบินอวก�ศ 7 คนต้องหลบ

ภัยในย�นน�น 2 ชั่วโมง

ร�ยง�นเอเอฟพีและรอย                                                       

เตอร์เมื่อวันอังค�รท่ี 16 พฤศจิก�ยน

กล่�วว่� รัสเซียยิงทดสอบมิสไซล์

ทำ�ล�ยด�วเทียมดวงหนึ่งของตน

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่�นม� โดยเจ้�หน้�                                                   

ที่ท�งก�รสหรัฐกล่�วว่�พวกเข�

ไม่ได้ รับก�รแจ้งเตือนล่วงหน้� 

ก�รทำ�ล�ยด�วเทียมครั้งนี้ ซึ่ง

เซร�ด�ต�บริษัทด้�นวิเคร�ะห์

อุตส�หกรรมอวก�ศระบุว่� เป็น

ด�วเทียมข่�วกรองยุคโซเวียต 

คอสมอส 1408 ที่ปลดระว�งม�

น�นหล�ยทศวรรษ ก่อให้เกิดขยะ

อวก�ศจำ�นวนม�ก

แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ

สหรัฐ ประณ�มว่�ก�รทดสอบมิส

ไซล์ทำ�ล�ยด�วเทียมของรัสเซีย

ครั้งนี้ “อันตร�ยและไม่มีคว�ม

รับผิดชอบ” ก่อให้เกิดเศษซ�ก

ชิ้นส่วนในวงโคจรที่ติดต�มได้

ม�กกว่� 1,500 ชิ้น และน่�จะ

ก่อเศษซ�กขน�ดเล็กกว่�อีกนับ

แสนชิ้น

องค์ก�รบริห�รก�รบินและ

อวก�ศแห่งช�ติ (น�ซ�) ของสหรัฐ

กล่�วว่� นักบินอวก�ศ 7 คนบน

ไอเอสเอสซึ่งประกอบด้วยช�ว

อเมริกัน 4 คน, เยอรมัน 1 คน 

และรัสเซีย 2 คน ได้รับคำ�แนะนำ�

ให้ปิดประตูของโมดูลต่�งๆ ของ

สถ�นี แล้วเข้�ไปหลบภัยภ�ยใน

ย�นกลับโลกทั้งย�นดร�กอนและ

โซยุซ เมื่อเวล� 14.00 น.ของวัน

จันทร์ต�มเวล�ไทย ต�มระเบียบ

วิธีเพื่อเตรียมพร้อมสละไอเอส

เอสกรณีฉุกเฉิน โดยทั้งหมดต้อง

หลบอยู่ ในย�นน�นประม�ณ 2 

ชั่วโมง ระหว่�งที่สถ�นีโคจรผ่�น

หรือใกล้กลุ่มเมฆขยะอวก�ศนี้ทุก 

90 น�ที

น�ซ�กล่�วว่�ไอเอสเอสซึ่ง

โคจรอยู่เหนือโลกที่คว�มสูง 402 

กิโลเมตร ผ่�นเมฆขยะอวก�ศ

นี้ 2 รอบ จนกระทั่งผู้เชี่ยวช�ญ

ของน�ซ�ลงคว�มเห็นว่�มีคว�ม

ปลอดภัยที่นักบินอวก�ศจะกลับ

เข้�ภ�ยในสถ�นีหลังก�รโคจรผ่�น

รอบที่ 3

บิล เนลสัน ผู้อำ�นวยก�ร

น�ซ�กล่�วในแถลงก�รณ์ด้วยว่� 

เข�โกรธม�กกับก�รกระทำ�ที่ข�ด

คว�มรับผิดชอบและทำ�ล�ยคว�ม

ม่ันคงครั้งนี้ รัสเซียมีประวัติด้�น

ก�รบินอวก�ศโดยมนุษย์ จึงเป็น

เร่ืองค�ดคิดไม่ถึงว่�รัสเซียจะก่อ

อันตร�ย ไม่เพียงต่อนักบินอวก�ศ

อเมริกันและน�น�ช�ติบนไอเอส

เอส แต่รวมถึงนักบินอวก�ศของ

รัสเซียเอง.

สหรัฐจวกรัสเซียยิงมิสไซล์ทำาลายดาวเทียม 

ปักกิ่ง/วอชิงตัน • ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง สนทนาทางไกลกับประธา 

นาธิบดี โจ ไบเดน ยืดยาวกว่า 3 ชั่วโมงเมื่อเช้าวันอังคาร หารือประเด็น

ปัญหาใหญ่ๆ ทั่วโลก รวมถึงกรณีไต้หวันที่สร้างความตึงเครียดอย่างสูง 

โดยสีเตือนว่าพวกที่ส่งเสริมเอกราชของไต้หวันกำาลัง “เล่นกับไฟ” 

2 ผู้นำ�โลก • ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐสนทนาทางไกลกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน จากห้องรูสเวลต์ในทำาเนียบขาว กรุง

วอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน. 
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พ่อเมืองสุพรรณบุรีประธานเปิดสองล้อลู่นานาชาติ

ไทยโพสต์ • “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคม

กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผย

ว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัด

สุพรรณบุรี จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ค 

เอเชีย คัพ 2021” ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน ที่สนามกีฬา

แห่งที่ 2 โรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นรายการนานาชาติที่

สหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือยูซีไอ ให้การรับรอง และบรรจุ

ลงปฏิทินการแข่งขันประจำาปี 2021 ของยูซีไอ โดยแบ่งเป็น 2 

รายการ ประกอบด้วย รายการ “แทร็ค เอเชีย คัพ 2021” ระดับ

คลาส 1 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน และ รายการ The 61th 

Anniversary of Thai Cycling Association ฉลองครบรอบ 61 ปี 

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ในระดับคลาส 2 ในวันที่ 

21 พฤศจิกายน โดยพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 17 พฤศจิกายน 

เวลา 15.00 น. ได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้

ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยูซี

ไอได้ส่ง ดาโต๊ะ อมาจิต ซิงห์ กิล หนึ่งในคณะกรรมการบริหาร

ของยูซีไอ ชาวมาเลเซีย มาร่วมสังเกตการณ์ พร้อมร่วมกล่าว

สุนทรพจน์ในพิธีเปิดการแข่งขัน ขณะเดียวกันยูซีไอได้แต่งตั้ง 

นายณัฐพงศ์ โลหิตนาวี ผู้ตัดสินนานาชาติชาวไทย ทำาหน้าที่เป็น

ประธานผู้ตัดสินด้วย 

เต็ง 1 ‘สลักทิพย์-แทนตะวัน’ เข้ารอบ 2 ไอทีเอฟ 

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 5 รายการ “ไอทีเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ เจไฟว์ 

2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวัน

ที่ 16 พ.ย.2564 เป็นรอบแรก ประเภทหญิงเดี่ยว “หมิว” สลัก

ทิพย์ อุ่นเมือง นักเทนนิสไทยวัย 16 ปี มืออันดับ 304 เยาวชน

โลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการ ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย 

ชนะ อาลิซา แบรอฮีม นักหวดไทยวัย 16 ปี มืออันดับ 2,058 

เยาวชนโลก 2-0 เซต 6-1, 6-0 สลักทิพย์เข้ารอบ 2 พบ อัจฉรา

พร วรรณโพธิ์ ดาวรุ่งวัย 15 ปี ด้านเต็ง 1 ของรายการ ประเภท

ชายเดี่ยว แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ นักกีฬานาย

แบบ ลูกครึ่งไทย-อิตาลี มืออันดับ 427 เยาวชนโลก ชนะ อภิวิชญ์ 

โรจน์พิบูลย์พันธ์ 2-0 เซต 6-0, 6-0 โดยในรอบ 2 แทนตะวัน จะ

พบ อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ ขณะที่ “ปังปอนด์” รชตะ ธรรมเจริญ

สถิต เยาวชนทีมชาติไทย วัย 16 ปี มืออันดับ 891 เยาวชนโลก 

และมือวาง 5 ของรายการ ก็ชนะ เปน จารุศร รุ่นน้อง ได้ 2 เซต

รวด สกอร์ 6-1, 6-1 เข้ารอบ 2 ไปพบกับ พีรวัชร สุขใจ ต่อไป 

สำาหรับคู่อื่น ประเภทชายเดี่ยว ภพธรรม ศรีวงษ์ ชนะ นิธิวัต สกุล

วงศ์ธนา 6-1, 6-1 พชร สุขเลี่ยน แพ้ ทาคูมิ วาตานาเบะ (มือวาง 

2-ญี่ปุ่น) 5-7, 3-6 ส่วนหญิงเดี่ยว กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (มือวาง 

5) ชนะ วันใส กสิกรรมไพบูลย์ 6-4, 6-4 ตปณีย์ บุญวัฒน์ (มือ

วาง 4) ชนะ ภคพร จิรชวาลา 6-0, 6-0 

อีเจลีกฟีฟ่าไทยแลนด์

ชิงเงินและบินไปดูบอล

สมาชิกเชื่อมั่น 

สุทินนั่งนายก

ส.โปรอาวุโส

‘เซาธ์เกต’ยกเครดิตสิงโตคำาราม

แฟนบอลห้ามพลาดลีกบอลฮอลแลนด์อันดับ 1 

กรุงเทพฯ • การแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศเนเธอร์ 

แลนด์ ดัตช์ลีก  ที่ทางช่องกีฬา 3BB SPORTS ONE หมายเลข

ช่อง 401 สุดยอดช่องกีฬาแอ็กชันจากทั่วโลก นำามาเสิร์ฟให้

เชียร์กันถึงบ้าน ผ่านบริการ 3BB GIGATV สำาหรับรายการดัตช์

ลีก เป็นลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นลีก

ฟุตบอลที่ได้รับความนิยมอันดับท็อป 10 ของทวีปยุโรป จัดอันดับ

โดยสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป หรือยูฟ่า องค์กรที่ควบคุมการ

แข่งขันฟุตบอลในทวีปยุโรป ที่มีการจัดการเกี่ยวกับทีมฟุตบอล 

เงินรางวัล กฎระเบียบ รวมถึงลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอลยูฟ่า

เป็น 1 ใน 6 สมาคมที่จัดการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกของฟีฟ่า โดย

ลีกดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู้ชมทั่วโลก ว่าเป็นลีกปั้นดาวรุ่ง

และสตาร์ระดับโลก ซึ่งมีสโมสรฟุตบอลอาชีพเข้าร่วมแข่งขัน 18 

สโมสรชั้นนำาในเนเธอร์แลนด์ กติกาการแข่งขันของลีกนี้แต่ละทีม

จะพบกันแบบเหย้า-เยือน เมื่อแข่งจบฤดูกาล ทีมที่อยู่ท้ายสุดของ

ตารางจะตกไปอยู่ในดิวิชั่น 1 หรือเอร์สเตอดีวีซี ซึ่งเป็นลีกอันดับ 

2 ของเนเธอร์แลนด์ ส่วนผู้ชนะในดิวิชั่น 1 จะเลื่อนชั้นขึ้นมาใน

ลีกนี้โดยทันที และ 2 ทีมที่อันดับดีที่สุดจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในยู

ฟ่าแชมเปียนส์ลีกต่อไป แฟนลูกหนังชาวไทยเตรียมใจให้พร้อม 

แล้วร่วมลุ้นติดขอบจอในรายการ “Eredivisie Dutch League 

2020-2021” ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00 น.  

โค้ชฟิล์มช้ี ‘มุกข์ลดา’ มีโอกาสคว้าโพเดียมซูเปอร์ไบค์

ไทยโพสต์ • “โค้ชฟิล์ม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ 

ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ มั่นใจ 3 นักบิดฮอนด้า มุกข์ลดา สาร

พืช, ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ และสิทธิศักดิ์ อ่อนเฉวียง  จะผงาด

คว้าแชมป์ศึกโออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ 2021 

สนามสุดท้าย ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค.นี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์

เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ได้อย่างแน่นอน โดยโค้ชฟิล์มบอก

ว่า “จากการทดสอบ การซ้อมครั้งล่าสุดในทีมของเราเองนั้นถือว่า

เป็นผลงานที่ทำาได้ดีขึ้นมาก ทั้ง 3 คนทำาเวลาดีขึ้น และทุกคนก็

สามารถทำาเวลาได้ถึงเบสต์แลปของตัวเองกันหมดแล้ว และเฉลี่ย

สามารถทำาเวลาในการขับขี่ลดลงมาเกือบวินาทีเลยทีเดียว โดย

เฉพาะ “มุกข์” มุกข์ลดา ที่แก้ปัญหาจุดอ่อนของตัวเองที่เกิดขึ้น

จากทั้ง 3 สนามได้เกือบทั้งหมดแล้ว โดยสนามสุดท้ายนี้อย่างที่

กล่าวไป ทางทีมพร้อมแบบสุดๆ มั่นใจว่าจะสามารถคว้าแชมป์ใน

สนามสุดท้ายมาครองได้อย่างแน่นอน ซึ่งทั้ง 3 คนมีโอกาสคว้า

แชมป์ได้ทั้งหมด เพราะศักยภาพตอนนี้ ไม่ได้ห่างกันมากนัก”.

‘เมย์-บาส-ปอป้อ’นำาทัพลุยขนไก่ที่บาหลี  ประเดิมชัย • “หมิว” สลักทิพย์ อุ่นเมือง นักเทนนิสเต็ง 1 ของ

รายการ หวดชนะ อาลิซา แบรอฮีม 2-0 เซต 6-1, 6-0 ผ่านเข้า

รอบ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ 

“ไอทีเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ เจไฟว์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2564 

ถ้าไม่นับรวมทีมชาติไทยสำาหรับแฟนชาวไทยแล้ว                                                                 

“สิงโตคำาราม” ทีมชาติอังกฤษ น่าจะอยู่อันดับต้นๆ ในดวงใจ จะ

ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ช่วงนี้คงมีความสุขไม่น้อยกับผลงานใน

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่พวกเขาคว้าตั๋ว

เข้าไปลุยฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้ายที่กาตาร์แน่นอนแล้วจาก

การลงเล่นทั้งหมด 10 แมตช์ โดยไม่แพ้แม้แต่นัดเดียว สำาหรับ

แฟนบอลชาวไทยที่ชาติหน้าก็ไม่น่าจะได้มี โอกาสไปเล่นรอบ

สุดท้ายก็ฝากใจไว้กับอังกฤษก็พอได้ลุ้น แม้สุดท้ายจะบัวแล้งน้ำา

เหมือนกันก็ตามที..••..เรื่องนี้เอาจริง ทัศน์ ไชย ศันสนะพิทยา

กร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทย ออกมาแถลงเกี่ยว

กับข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการพนันบาสฯ เข้ามาใน

ระหว่างทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน ไทยแลนด์ บาสเกตบอลลีก หรือ                                                               

“ทีบีแอล 2021” ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 5 ธันวาคม 2564 

ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ บอกเตรียมใช้เทคโนโลยี

สุดไฮเทคตรวจจับผู้เล่นทุกคน ป้องกันล็อกผล วอนทุกฝ่ายร่วม

มือกันล้างบางทุจริตผลแข่งขันยัดห่วง ไม่ใช่แค่นักกีฬา รวมไป

ถึงผู้ใหญ่หรือผู้บริหารของแต่ละสโมสร ช่วยกันพัฒนาวงการให้

ก้าวกระโดดเสียที หากยังไม่มีจิตสำานึกแล้วกระทำาผิดจริงก็เตรียม

โดนข้อกฎหมายที่รองรับไว้..••..ณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ่อ

เมืองสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศึก

สองล้อประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ค เอเชีย คัพ 2021” ระหว่าง

วันที่ 17-21พฤศจิกายน ที่สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนจังหวัด

สุพรรณบุรี โดยมี 7 ชาติร่วมชิงชัย จำานวน 12 ทีม ด้านสหพันธ์

จักรยานนานาชาติ หรือยูซีไอ แต่งตั้ง ณัฐพงศ์ โลหิตนาวี ผู้ตัดสิน

นานาชาติชาวไทยทำาหน้าที่เป็นประธานผู้ตัดสิน พร้อมทั้งส่ง ดา

โต๊ะ อมาจิต ซิงห์ กิล คณะกรรมการบริหารของยูซีไอ ชาวมาเลเซีย 

มาร่วมสังเกตการณ์ พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด โดย “ไทยพี

บีเอส” ถ่ายทอดสดให้ชม ในวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย.64 เวลา 10.00-

12.00 น. แฟนสองล้อห้ามพลาด..••..พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียม

ถ่ายทอดสดศึกวอลเลย์บอลชายหาดอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย เปิด

สนามต้อนรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการด้วยรายการกีฬา

ชั้นนำาอย่าง “พีพีทีวี วอลเลย์บอลชายหาด เอสโคล่า ชิงชนะเลิศ

แห่งเอเชีย 2021” ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งใน

ปีนี้ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง โดยจะย้ายสนาม

แข่งขันจากภาคอีสานมาจัดมหกรรมรวมดาวตบบนดินแดนที่มี

ชายหาดสวยทอดยาว และจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญแห่งหนึ่ง

ของโลก ณ จังหวัดภูเก็ต เริ่มออกอากาศคู่แรกในแต่ละวัน ตั้งแต่

เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป..••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

ร่วมยินดี • นายเมธี 

สุทัศน์ ณ อยุธยา นายก

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ

แห่งประเทศไทย พร้อม

สมาชิก ร่วมแสดงความ

ยินดีกับ นายสุทิน ดรุณ

โยธิน ที่ได้รับเลือกตั้ง

ด้วยคะแนนเอกฉันท์เป็น

นายกสมาคมกีฬากอล์ฟ

อาชีพอาวุโสไทยต่ออีก

เป็นสมัยที่ 2 ในการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำา

ปี 2563 ณ สนามอาทิตยา              

กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 

จ.นครนายก เมื่อวันที่ 16 

พ.ย.ที่ผ่านมา

กรุงเทพฯ • การแข่งขันแบด 

มินตันเก็บคะแนนสะสมโลก เดิน

ทางมาถึงช่วงสุดท้ายของฤดูกาล

แล้ว ปีนี้เกาะบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย ถูกเลือกเป็นสังเวียน

แข่งขัน 3 รายการใหญ่ส่งท้ายปี 

โดยจะจัด 3 รายการติดต่อกันใน 

3 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการถ่ายทอด

สดแบบเอ็กซ์คลูซีฟทางทรูวิชั่นส์ 

เริ่มจาก 18-21 พ.ย. อินโดนีเซีย 

มาสเตอร์ส รายการระดับเวิลด์   ทัวร์

ซูเปอร์ 750 ชิงเงินรางวัล 600,000 

เหรียญสหรัฐ ถัดมา 24- 28 พ.ย. 

อินโดนีเซียโอเพ่น รายการระดับ

เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ชิงเงิน

รางวัล 850,000 เหรียญสหรัฐ  

ปิดท้ายด้วย 1-5 ธ.ค. เอชเฮชบี

ซี เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์  ชิงเงิน

รางวัล 1,500,000 เหรียญสหรัฐ  

นักแบดไทยประกอบด้วย

หญิงเด่ียว นำาโดย ‘เมย์’ รัชนก                                      

อินทนนท์, ‘หมิว ‘พรปวีณ์ ช่อ

ชูวงศ์, ‘ครีม’ บุศนันท์ อ๊ึงบำารุง

พันธ์, ‘จิว’ พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ, 

ศุภนิดา เกตุทอง ส่วนของชาย

เด่ียว ‘กันต์’ กันตภณ หวังเจริญ, 

‘วิว’ กุลวุฒิ วิทิตศานต์, ‘โอ๊ต’                           

สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์, ‘ไบร์ท’ สัพ 

พัญญู อวิหิงสานนท์, ชายคู่ ได้แก่ 

‘เอ็ม’ สุภัค จอมเกาะ และ ‘สกาย’                                                 

กิตตินุพงษ์เกตุเรน, ‘มาร์ค’ ตนุภัทร                                                    

วิริยางกูร และ ‘เปรม’ ณัฐพัฒน์ 

ตฤณขจี, หญิงคู่ ‘วิว’ จงกลพรรณ 

กิตติธรากุล และ ‘ก๊ิฟ’ รวินดา 

ประจงใจ ท่ีเป็นคู่มือ 1 ของไทย, 

‘เอิร์ท’ พุธิตา สุภจิรกุล และ ‘ปอ

ป้อ’ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, คู่ผสม

นำาโดย คู่มือ 1 ของไทย และคู่มือ 1                                               

ของรายการอินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 

‘บาส’ เดชาพล พัววรานุเคราะห์ 

และ ‘ปอป้อ’ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย  

สำาหรับนักแบดต่างชาติ อาทิ                                                            

เคนโตะ โมโมตะ มือ 1 ชายเดี่ยว 

จากญ่ีปุ่น, วิกเตอร์ แอ็กเซลเซน มือ 

1 ของเดนมาร์ก ท่ีกวาดแชมป์ใน

กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมกราคมท่ีผ่าน

มา, โจวเทียนเฉิน  มือ 1 ของ

ไต้หวัน, แอนเดอร์สแอนทอนเซน 

จากเดนมาร์ก, โจนาธาน คริสตี, หญิง                                                    

เดี่ยวคู่แข่งของนักแบดไทย คือ อา                                                    

กาเนะ ยามากูชิ จากญ่ีปุ่น, พีวีสินธุ 

จากอินเดีย, อัน เซยอง จากเกา 

หลีใต้ ส่วนคู่ผสมที่เป็นคู่แข่งของ 

บาสและปอป้อ คือ ยูตะ วาตานาเบะ                                                       

และอาริสะ ฮิกาชิโนะ จากญี่ปุ่น.

ไทยโพสต์ • นายสุทิน ดรุณโยธิน                                             

นายกสมาคมกีฬากอล์อาชีพอาวุ 

โสไทย ยังได้รับความไว้วางใจจาก

สมาชิกน่ังเก้าอ้ีนายกต่อเป็นสมัยที่ 

2 บริหารสมาคมในวาระอีก 4 ปี

จากนี้ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

ภายหลัง เรียนจด นิลขำา อีกหนึ่ง

แคนดิเดตขอถอนตัว โดยมี นาย

เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ทำาหน้าที่

ประธานช่ัวคราวในการเลือกต้ัง 

และมี พลอากาศเอกศิวสิทธ์ิ สว่าง

วงศ์ ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วย ซึ่งตาม

ข้อกำาหนดต้องมีสมาชิกเกินกว่า 

50 คน ซึ่งครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วม

ประชุมทั้งสิ้น 162 คน ณ คลับ

เฮาส์ สนามกอล์ฟอาทิตยา แอนด์ 

รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 16 

พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา

นายกสุทินเผยหลังจากได้

นั่งเก้าอี้นายกสมาคมต่ออีกสมัย

ว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมา 

ชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจซึ่ง                                           

หมายความว่าในอีก 4 ปีข้างหน้า                                                 

ท่ีผ่านมาเราได้ประสานความร่วม                                                       

มือกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ                                                             

และภาครัฐ ทั้งการกีฬาแห่งประ                                                                 

เทศไทย และกองทุนพัฒนากีฬา                               

แห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีองค์กร

ภาคเอกชนที่ ได้สนับสนุนสมาคม

ในการจัดการแข่งขัน ขอให้คำามั่น

ว่าจะพัฒนาวงการกอล์ฟซีเนียร์ 

รวมถึงการจัดแมตช์การแข่งขัน

เยอะขึ้นให้สมาชิกตั้งแต่ปี 2565 

เป็นต้นไป”

นายกสุทินยังได้กล่าวอีก

ว่า “พร้อมเดินหน้าเตรียมจัดการ

แข่งขันในเดือนธันวาคม และได้

ยื่นหนังสือขออนุมัติงบประมาณ

ในการจัดการแข่งขันในปี 2565 

กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย

แล้วด้วย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของ 

การพิจารณา ซึ่งต้องรอว่าจะผ่าน

เกณฑ์การประเมินมากน้อยแค่

ไหน ขอให้คำามั่นกับสมาชิกทุก

ท่านว่าจะยังเดินหน้าทำาหน้าท่ีอย่าง

เต็มที่เช่นเดิม รวมถึงปีหน้าจะหา                                     

งบประมาณมาช่วยเหลือในการแข่ง 

ขันระดับซูเปอร์ซีเนียร์ ให้มาก

ขึ้น”.

กรุงเทพฯ • กระหึ่มวงการอี 

สปอร์ต กับลีกยักษ์ใหญ่อย่างเจ

ลีก ลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศ

ญ่ีปุ่น ที่ได้จัดการแข่งขันฟีฟ่า 22 

(FIFA 22 PS4) ในนาม อี เจ

ลีก ภายใต้ชื่อ อี เจลีก ฟีฟ่า 22 

ไทยแลนด์ซีรีส์ เป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทย ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ 

17-18 พ.ย. นี้ 

อี เจลีก ฟีฟ่า 22 ไทยแลนด์

ซีรีส์ เป็นการแข่งขันอีสปอร์ตระดับ

อาชีพที่เปิดรับนักกีฬา FIFA 22 

(PS4 Version) ทั้งระดับมืออาชีพ 

และมือสมัครเล่นเข้าร่วมแข่งขัน 

เพื่อลุ้นทริปสุดพิเศษไปเยือนประ 

เทศญี่ปุ่นกับเจลีก พร้อมชิงเงิน

รางวัลสนับสนุนโดยเจลีก มูลค่า

รวมกว่า 300,000 บาท อีกทั้ง

นักกีฬาที่ติดอันดับท็อป 8 ของ

รายการนี้ จะได้รับคะแนนสะสม

ในการเป็นนักกีฬาทีมชาติ เกม 

FIFA22 ต่อไป รับรองโดยสมาคม

กีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยอย่าง

เป็นทางการ 

โดยรูปแบบการแข่งขันของ

อี เจลีก ฟีฟ่า 22 ไทยแลนด์ซี

รีส์ จะแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องใช้ PS4 

และทีมจากสโมสรในเจลีก ลีกอัน                                               

กับ 1 ของเอเชีย เพื่อทำาการแข่ง 

ขันเท่านั้น 

ประเดิมความย่ิงใหญ่ด้วย

ศึกท้าชน มินิ แมตช์ จากเหล่า

เซเลบดาราและเกมเมอร์ช่ือดัง                                                         

มากมายอย่าง ลีซอ ธีรเทพ, 

เบนซ์ อาปาเช่, สเตฟาน, ดีเจ

เผือก, อองตวน ปินโต, ‘พี่แว่น’ 

หรือ บาส–ชนิกนันท์, KirosZ, 

KORRAeiei, “น้องโบ๊ท” ภูวรักษ์ 

คำาสิงห์ และ “น้องวอร์ม” ภาส

วัฒน์ วงศ์ษา และด้วยกระแส

ตอบรับท่ีมาแรงเกินคาด จนทำาให้

มีจำานวนผู้สมัครเต็มกันต้ังแต่วัน                                                 

แรกเลยทันที โดยผู้สมัครท้ัง 120                                                  

คน ได้ทำาการแข่งขันแบบเชือดเฉือน

กันมาต้ังแต่รอบคัดเลือกรอบที่ 1 

และ 2 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน                                                       

และ 11-12 พฤศจิกายน 2564 ที่

ผ่านมา 

และในท่ีสุดการแข่งขัน อี เจ

ลีก ฟีฟ่า 22 ไทยแลนด์ซีรีส์ ก็ได้

ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย และได้

ทำาการจับสลากเพื่อเลือกทีมสโมสร

ในเจลีกท่ีจะนำาไปใช้แข่งขันในรอบ

แบ่งกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม

ละ 5 ทีม เป็นชื่อทีมของสโมสรใจ

เจลีก ญี่ปุ่น รวม 20 ทีม

ส่วนตารางการแข่งขันใน                                                   

รอบต่างๆ มีดังนี้ รอบแบ่งกลุ่ม                                             

20 ทีมสุดท้าย วันที่ 17-18 พฤศจิ 

กายน 2564/ รอบ 16 ทีมสุดท้าย 

20-21 พฤศจิกายน 2564/ รอบ 

8 ทีมสุดท้าย 23 พฤศจิกายน 

2564/ รอบรองชนะเลิศ  24 

พฤศจิกายน 2564/ รอบชิงอันดับ

ที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 

พฤศจิกายน 2564.  

แมตช์สุดท้ายของการควอ

ลิฟายนั้น ทีมชาติอังกฤษต้องการ

เพียงผลเสมอก็เพียงพอที่จะผ่าน

เข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุด 

ท้ายที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพ ทว่าพล                                     

พรรคสิงโตคำารามยิงประตูอย่างถล่ม                                                     

ทลาย 10 ประตูในแมตช์เดียวเป็น                                                     

คร้ังแรกนับต้ังแต่เตะกระชับมิตร

กับสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1964  

จากผลการแข่งขันนับเป็น

ชัยชนะที่ถล่มทลายที่สุดในการ

แข่งขันแมตช์อย่างเป็นทางการ

ของทีมสิงโตคำาราม โดย 4 ประตู

ของ แฮร์รี เคน ในแมตช์นี้ทำาให้

ในปี 2021 เขายิงประตูให้ทีม

ชาติอังกฤษถึง 16 ประตู มาก

ที่สุดในประวัติศาสตร์ แซงหน้า 

12 ประตูของ จอร์จ ฮิลส์ดอน ใน

ปี 1908 และดิกซี ดีน ในปี 1927  

นอกจากนั้น กองหน้าวัย 

28 ปี จากท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 

ยังยิงให้ทีมชาติอังกฤษไปแล้วทั้ง 

หมด 48 ประตูเทียบเท่ากับ แกรี 

ลินิเกอร์ โดยมีเพียง บ็อบบี ชาร์ล

ตัน (49 ประตู) และเวย์น รูนีย์ 

(53 ประตู) เพียง 2 คนเท่านั้นที่

ยิงได้มากกว่าเขา  

“แฮร์รีเป็นตัวทำาประตูที่

มหัศจรรย์มาก ถ้าพวกเราให้เขา

ลงเล่นต่ออีกสักครึ่งชั่วโมง เขา

อาจจะทำาลายสถิติไปแล้วก็ได้” เซาธ์                        

เกตกล่าว “ซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งคือเราไม่                                           

ได้ให้ โอกาสเขาในเกมแบบนี้บ่อย

เกินไป และเขาเข้าใจดี ผมคิด

ว่าการเป็นดาวซัลโวตลอดกาลของ

ทีมชาติเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ

เขาอย่างแน่นอน”  

อังกฤษคว้าแชมป์กลุ่มไอไป

ครอง โดยมี 26 คะแนน และ

ลงเล่น 10 แมตช์ โดยไม่แพ้ทีม

ใดเลย นอกจากนั้นผลงานในปี 

2021 พวกเขาชนะไปทั้งหมด 15 

แมตช์ ยิงไป 52 ประตู และลง

เล่นแบบไม่เสียประตูให้คู่แข่งถึง 

14 แมตช์ นับเป็นสถิติที่ดีที่สุด

ตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษ   

“พวกเราควรจะผ่านการควอ  

ลิฟายไปต้ังแต่การแข่งขันท่ีบูดา                                                   

เปสต์ วอร์ซอว์ และอัลบาเนีย ซ่ึง

ท้ังหมดต้องยกเครดิตให้กับผู้เล่น

และทีมงานทุกคนสำาหรับปีที่ยอด

เยี่ยม” เซาธ์เกตกล่าว “สภาพ

จิตใจของผู้เล่นในคืนน้ีมันยอดเย่ียม

มาก เราไม่สามารถทำาอะไรเก่ียวกับ                                                     

ระดับของฝ่ายตรงข้ามได้ แต่วิธี

การเล่นของพวกเรายอดเย่ียมมาก”  

ส่วนทัพอัซซูรี ทีมชาติอิตาลี ที่นำา

เป็นจ่าฝูงมานานดันสะดุดพลาด

ท่าบุกไปเสมอกับไอร์แลนด์เหนือ

แบบไร้สกอร์ในนัดสุดท้าย จน

ส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์แซงคว้า

แชมป์กลุ่มและได้ไปบอลโลกรอบ

สุดท้ายแทน อีกทั้งยังทำาให้แชมป์

ยูโร 2020 มีโอกาสจะพลาดไป

เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็น

หนที่ 2 ติดต่อกัน  

โรแบร์ โต มันชินี กุนซือทีม

ชาติอิตาลี มองว่าทีมของพวกเขา

ควรจะปิดจ๊อบคว้าตำาแหน่งแชมป์                                                   

กลุ่มได้แต่เนิ่นๆ ก่อนจะมาพลาด

ท่าในนัดสุดท้าย “ตอนนี้เราคง

ทำาอะไรไม่ได้แล้ว เราต้องไปเล่น

ตอนมีนาคม และพยายามทำาให้

ดีที่สุด”   

“ตอนนี้พวกเรากำาลังมีปัญ 

หาเรื่องการจบสกอร์ แม้ว่าจะ

ครองบอลได้เหนือกว่าและเล่นเกม                                                    

รุก ไอร์แลนด์เหนือลงไปเล่นรับ                                                 

ทุกคนและเราก็เจอปัญหาในการ                                                    

เจอกับทีมแบบนี้ มันน่าเสียดาย                                                  

จริงๆ เพราะเราควรจะคว้าแชมป์                                                       

กลุ่มไปก่อนหน้าน้ีต้ังนานแล้ว เรา

ต้องกลับไปมองหาว่าคาแรคเตอร์

ของพวกเราเป็นยังไง” 

“เราพลาดจุดโทษไป 2 คร้ัง

ในเกมที่สำาคัญ นั่นก็แสดงให้เห็น

ว่าพวกเราเคยมีโอกาสท่ีจะคว้าชัย 

ชนะได้” มันชินีกล่าวในที่สุด.

ซานมาริโน • แกเรธ เซาธ์เกต กุนซือสิงโตคำารามบอกความแข็ง 

แกร่งของสภาพจิตใจเป็นกุญแจสำาคัญพาทีมชาติอังกฤษผ่านเข้าไป

เล่นในฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย หลัง แฮร์รี เคน ซัดคนเดียว 4 

ประตู พาทีมบุกไปถล่มซานมาริโน 10-0

เอาบอลกลับบ้าน • แฮร์รี เคน กัปตันทีมชาติอังกฤษ ถ่ายรูปกับลูกฟุตบอลที่ใช้แข่งขันในแมตช์ที่เขายิงคน

เดียว 4 ประตู พาทีมชาติอังกฤษบุกไปถล่มซานมาริโน 10-0 ในศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซน

ยุโรป กลุ่มไอ ที่ซานมาริโน สเตเดียม ในซานมาริโน ซึ่งอังกฤษคว้าแชมป์กลุ่มโดยไม่แพ้ทีมใดพร้อมผ่าน

เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่กาตาร์แน่นอนแล้ว
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‘ผกก.หนุ่ย’ 

กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ., พ.ต.อ.ชัยเกียรติ  

วิริยสถิตย์กุล รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง เป็นรอง 

ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ.ชัยณรงค์ บุญด้วง รอง ผบก.ภ.จว.

ชลบุรี เป็นรอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.ชุม

วร ชมะทัต รอง ผบก.อต. เป็นรอง ผบก.ภ.จว.

ปทุมธานี, พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา รอง 

ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เป็นรอง ผบก.ภ.จว.

บุรีรัมย์ ,  พ.ต.อ.ธีรศักดิ์  จันทราพิพัฒน์  

ผกก.สส.4 บก.สส.บช.น. เป็น ผกก.ดส., 

พ.ต.อ.นิมิตร นูโพนทอง ผกก.สน.นางเลิ้ง อดีต

นายเวร พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก อดีตรอง ผบ.ตร. 

เป็น ผกก.สน.ลุมพินี, พ.ต.อ.จรินทร์ ลำาลึก ผกก.

สน.จักรวรรดิ โยกเป็น ผกก.สน.มักกะสัน

พ.ต.อ.กฤษดา มานะวงศ์สกุล นว.(สบ 4) 

ตร. นายเวร พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. 

เป็น ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ, พ.ต.อ.เสฏฐวุฒิ รอด

จันทร์ ผกก.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม เป็น 

ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ แทนที่ พ.ต.อ.ธิติ

สรรค์ อุทธนผล อดีต ผกก.โจ้ ซึ่งพ.ต.อ.เสฏฐ

วุฒิ เป็นนักเรียนนายร้อยรุ่น 41 เตรียมทหาร

รุ่น 25 รุ่นเดียวกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ, พ.ต.อ.เผด็จ 

งามละม่อม ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. 

นักสืบมือทำาคดีน้องชมพู่ โยกข้ามห้วยเป็น  

ผกก.1 บก.ป., พ.ต.อ.รัฐชัย ศรีวิชัย ผกก.สน. 

ดินแดง เจ้าของพ้ืนที่สมรภูมิดินแดง รอบนี้

ย้ายไปเป็น ผกก.สน.บางกอกใหญ่

พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.ตม.จว.

ชลบุรี บก.ตม.3 อดีตนายเวร พล.ต.อ.จักรทิพย์ 

ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. เป็น ผกก.สน.คันนายาว, 

พ.ต.อ.นรบดี ศศิประภา ผกก.ฝ่ายบริการ

การศึกษา ศฝร.ภ.4 เป็น ผกก.ฝ่ายบริการ

การศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม ตม., พ.ต.อ.พรัชต์

ศรุต วัชรธนโยธิน ผกก.สภ.เมืองระยอง เป็น 

ผกก.สน.ลาดกระบัง, พ.ต.อ.อภิชนัน วัฒน 

วรางกูร ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี เป็น 

ผกก.สภ.เมืองระยอง

พ.ต.ท.กิตติพงษ์ สิมมาลี รอง ผกก.ป. 

สน.ประเวศ เป็น ผกก.สน.ศาลาแดง, 

พ.ต.ท.วัชรพล สุวนันทวงศ์ รอง ผกก.ป.สน.

พญาไท ขึ้นเป็น ผกก.สน.ดินแดง, พ.ต.ท.นิพล 

คงเกียรติก้อง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองจันทบุรี 

เป็น ผกก.สภ.เมืองตราด, พ.ต.ท.นภัสพงษ์ 

โฆษิตสุรยมณี รอง ผกก.สส.สน.พระราชวัง 

เป็น ผกก.สน.พระราชวัง, พ.ต.ท.ปณิธิ  

ชาอุ่น รอง ผกก.ป.สน.พระโขนง เป็น ผกก.

สน.อุดมสุข, พ.ต.ท.มารุต สุดหนองบัว รอง 

ผกก.สส.สน.บางซื่อ เป็น ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง, 

พ.ต.ท.นิพล คงเกียรติก้อง รอง ผกก.สส.สภ.

เมืองจันทบุรี เป็น ผกก.สภ.เมืองตราด, 

พ.ต.ท.อิทธิพล สังข์ประไพ รอง ผกก. (ปฏิบัติ

งาน กอ.รมน.) สกพ. บุตรชาย พล.ต.ต.วิชัย 

สังข์ประไพ เป็น ผกก. (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.)

ด้านมือทำางานและคนใกล้ชิด พล.ต.ท. 

สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ดีหลายคน 

อาทิ พ.ต.อ.กำาพล รัตนประทีป ผกก.สภ.เมือง

พิจิตร เป็นรอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร, พ.ต.อ.พาติ

กรณ์ ศรชัย ผกก.สน.บางยี่ขัน เลื่อนเป็นรอง 

ผบก.อก.สทส., พ.ต.อ.สุพล ค้ำาชู รอง ผบก.น.7 

กลับถิ่นเป็นรอง ผบก.น.4, พ.ต.อ.พงศ์ธร 

พงศ์รัชตนันทน ผกก.ฝ่ายธุรการและกำาลัง

พล บก.อก.บช.ส. เป็น ผกก.ฝ่ายบริการการ

ศึกษา ศฝร.บช.น., พ.ต.อ.ชัชชัย สำาเนียง ผกก.

สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.ตม.จว.

อุบลราชธานี บก.ตม.4, พ.ต.อ.จักราวุธ คล้าย

นิล ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. เป็น ผกก.สส.ภ.จว.

ระยอง, พ.ต.อ.ศุภัทร ศุภกำาเนิด ผกก.สน.หนอง

ค้างพลู เป็น ผกก.สน.บางคอแหลม

ขณะที่ตำารวจฝ่ากฎเหล็ก ผบ.ตร. ถูก

โยกย้ายออกนอกพื้นที่ เช่น พ.ต.อ.พรเทพ  

เพ็ชรรักษ์ ผกก.สภ.บางบัวทอง ถูกกองปราบฯ 

บุกทลายบ่อนเจ๊นางเมื่อ 15 ม.ค. ย้ายเป็น 

ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.กฤษณ์พนธ์  

เพ็ชรสดศิลป์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง ถูกลดเกรด

เป็น ผกก.สน.ร่มเกล้า เซ่นตำารวจสอบสวน

กลาง สนธิกำาลัง บช.น. บุกจับบ่อนซอย

แจ้งวัฒนะ 14 ที่เปิดเล่นกันโจ๋งครึ่ม ไม่สน

การแพร่ระบาดโควิด-19, พ.ต.อ.อาเดียว ท้วม

ละมูล ผกก.สภ.วังน้ำาเย็น จ.สระแก้ว ปล่อย

เด็กแว้นปิดถนน 10 เลนแข่งรถ ย้ายเป็น ผกก.

(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.2, พ.ต.อ.จรูญศักดิ์ 

โต๊ะถม ผกก.สภ.ปราณบุรี ถูกตำารวจสืบภาค 7 

บุกจับบ่อนพนันที่ ม.1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ย้ายเป็น ผกก.(สอบสวน) 

กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 

พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ ผกก.

สภ.เมืองภู เก็ต ปล่อยมีบ่อนในโรงแรม

หรู บริเวณหาดสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมืองฯ 

จ.ภูเก็ต ทำาลายภาพลักษณ์ภูเก็ต แซนด์ 

บ็อกซ์ ถูกย้ายไปเป็น ผกก.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต, 

พ.ต.อ.ประสิทธิ์ ฟักศรี ผกก.สภ.ลำาลูกกา พื้นที่

บ่อนป๊อกเด้งตลาดทอยมาร์เก็ตพ่นพิษ ย้าย

เป็น ผกก.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี, 

พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สภ.แม่สอด มี

ชนักติดหลัง ปล่อยแรงงานทะลักเข้าชายแดน 

ย้ายเป็น ผกก.สส.ภ.จว.พิจิตร, พ.ต.อ.จักร 

กริศน์ โฉสูงเนิน ผกก.ลุมพินี ก่อนแต่งตั้งโยก

ย้ายไม่ถึงเดือนถูกเด้งเซ่นจับร้านอาหารปล่อย

มั่วสุมดื่มเหล้า  ย้ายไปเป็น ผกก.ฝอ.7 บช.น. 

เป็นต้นส่วน พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส 

ผกก.สน.ทองหล่อ บุตรเขย พล.ต.อ.พัชรวาท  

ลาย “ลมหายใจกระบี่” ที่ลวดลายประกอบไป

ด้วยเรือหัวโทง ใบปาล์ม หอยชักตีน และคลื่น

ทะเล เป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นพื้น

เมืองกระบี่ จากพื้นถิ่นสู่ความร่วมสมัย ขณะ

ที่คณะทำางานสวมใส่เสื้อบาติกสีฟ้าและสีอื่นๆ 

สลับกันไป เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนา

ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดกระบี่ ซึ่งทั้งหมดเป็นผ้าที่ทาง

จังหวัดกระบี่มอบให้

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธาน

การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง 

พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) โดยมีผู้ว่า

วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. และเป็นหลานเขย 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

แม้ โดนพิษคลัสเตอร์สถานบันเทิง ยังเกาะขา

เก้าอี้เหนียวแน่น. 

ตู่ดี๊ด๊า

 

และ รมว.กลาโหม เดินทางมาเป็นประธาน

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 (ครม.สัญจร) ซึ่ง

เป็นการประชุมครั้งแรกหลังเปิดประเทศ โดย

นายกฯ และ ครม.ได้สวมเสื้อบาติกสีเหลือง

ราชการจังหวัด 6 จังหวัด พร้อมด้วยผู้แทน

ภาคเอกชนเข้าร่วมหารือ 

ภายหลังการประชุม นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า ในท่ีประชุมนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณ

ประชาชนกระบี่สำาหรับการต้อนรับที่อบอุ่น

จากการลงพื้นที่ รู้สึกดีใจที่เห็นบ้านเมืองและ

เศรษฐกิจกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากที่

รัฐบาลมีนโยบายการเปิดประเทศ 1 พ.ย. ซ่ึง

นโยบายเปิดประเทศยังเป็นที่น่าสนใจและถูก

จับตามองจากต่างประเทศ หลายประเทศสนใจ

แนวทางการดำาเนินการเปิดประเทศของไทย 

นายธนกรกล่าวว่า นายกฯ ยังชื่นชม

การทำางานของภาคเอกชนในการเสนอ

โครงการระยะเร่งด่วน ซึ่งจะให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาความจำาเป็นเร่งด่วน 

และให้ดำาเนินการที่สอดคล้องกับวงเงินงบ

ประมาณ โดยท่ีประชุมเห็นชอบข้อเสนอ

โครงการที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนที่สามารถ

ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี จำานวน  

7 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 494 ล้าน

บาท 1.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

และอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะ จังหวัด

สตูล 2.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์

ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัด

ตรัง 3.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จังหวัด

ระนอง 4.โครงการ Phuket Health Sandbox 

จังหวัดภูเก็ต 5.โครงการศูนย์กลางการท่อง 

เที่ ยวและนันทนาการชายฝั่ งแห่งเ มือง

พังงา จังหวัดพังงา (The Park Khaolak) 

6.โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร-

ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ และ 

7.โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำาบัดน้ำาพุ 

ร้อนคลองท่อมเมืองสปา จังหวัดกระบี่

นายธนกรกล่าวว่า นายกฯ ยังเห็นชอบใน

หลักการข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 5 ด้าน

สำาคัญ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำา

ไปพิจารณาเพื่อกำาหนดในแผนงานเพื่อเสนอตามขั้น

ตอน ประกอบด้วย 1.ด้านการเยียวยา ฟื้นฟู และช่วย

เหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.ด้านการท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย การยกระดับและพัฒนาศักยภาพศูนย์

สั่งการและระบบการแพทย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 3.ด้านการเกษตร 

ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ท้ังระบบแบบยั่งยืน 

การพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน 

4.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การเพิ่ม

ศักยภาพบริการทางการแพทย์และการแพทย์

ฉุกเฉินจังหวัดพังงา และ 5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ได้แก่ โครงการยกระดับศูนย์วิจัยและบริการ

วิชาการภูมิภาคอันดามัน การศึกษาระบบเชื่อมโยง

โครงสร้างพื้นฐานทางบกทางน้ำา ระบบราง และ

อากาศ เป็นต้น 

โฆษกประจำาสำานักฯ กล่าวด้วยว่า 

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ประเทศไทย โดย 

สสปน. (TCEB) ยื่นเสนอประมูลสิทธิ์ให้จังหวัด

ภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised 

Expo 2571 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาภูเก็ตระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัด

ทางเศรษฐกิจถึง 49,231 ล้านบาท มีการจ้าง

งาน 113,439 ตำาแหน่ง รัฐบาลจะมีรายได้จาก

การจัดเก็บภาษีภาครัฐ 9,512 ล้านบาท ในช่วง

การจัดงานด้วย ส่วนโครงการอื่นๆ ที่ผ่านการ

เห็นชอบในหลักการ เช่น การเสนอเป็นเจ้า

ภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 68

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า การลงพื้นที่ดู

งานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามัน ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกระบี่ ตรัง 

พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล เพื่อขับเคลื่อน

นโยบายและโครงการที่สำาคัญของรัฐบาลใน

มิติต่างๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจและความ

สามารถในการแข่งขันของไทย ด้วยโครงการ

พัฒนาท่าอากาศยานระนอง และท่าอากาศยาน

นานาชาติกระบี่ ปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต ก่อสร้าง

ท่าเทียบเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยว

เกาะพีพี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

เกษตร โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ยางพาราและปาล์มน้ำามัน  ปรับปรุงระบบที่ดิน

ทำากินและลดความเหลื่อมล้ำาด้านการถือครอง

ที่ดิน การพัฒนาระบบสาธารณสุข  เป็นต้น 

ด้านนายสลิล โตทับเที่ยง ประธาน

หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เปิด

เผยว่า ภาคเอกชนในภาคใต้ยินดีที่นายกฯ 

ได้นำาคณะ ครม.ลงพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

พร้อมได้รับทราบข้อเสนอของภาคเอกชน

ผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งครอบคลุมโครงการ

ด้านสำาคัญๆ ทั้งการท่องเที่ยวและโครงสร้าง

พื้นฐานเป็นหลัก โดยแต่ละโครงการที่เสนอ

ไปในครั้งนี้มีมูลค่ารวมกันประมาณ 8,000-

9,000 ล้านบาท คาดว่าสร้างรายได้ภาคใต้ฝั่ง

อันดามันไม่ต่ำากว่าปีละ 600,000 ล้านบาท   

เมื่อเวลา 14.20 น. ที่ท่าเรือปากเมง 

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง พล.อ.ประยุทธ์เป็น

ประธานในพิธีเปิด “ท่าเรือปากเมง เปิดประตู

สู่อันดามัน” หนึ่งในแผนพัฒนาท่าเรือปี 2561-

2567 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ใน

การสนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่ งอันดามัน  

จำานวน 13 ท่า ดำาเนินการแล้วเสร็จจำานวน  

5 ท่า ได้แก่ ท่าเรือสุระกุล จังหวัดพังงา ท่าเรือ

เกาะลันตาใหญ่ ท่าเรือสวนสาธารณะธารา 

ท่าเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่ รวมถึงท่าเรือปาก

เมง จังหวัดตรัง เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่อง

เที่ยวที่มาเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ดีใจที่ ได้มาพบ

พี่น้องชาวจังหวัดตรัง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่

สวยงาม มีชายฝั่งทะเลที่สวยงามที่มีชื่อเสียง

เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทย

และอันดามัน ทราบดีคนไทยมีรอยยิ้มที่สวยงาม 

ขอให้ทุกคน สืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระ

ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ด้วย ร่วมกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและ

กัน เพราะทุกอย่างต้องพึ่งพาซึ่งกัน ทุกคนต้อง

ช่วยกันรักษากฎหมายให้ดีที่สุด เพื่อนำาประเทศ

ชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

จากนั้นนายกฯ ทำาพิธีปล่อยขบวน

เรือท่องเที่ยว พร้อมพูดคุยกับผู้ประกอบการ

และนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง โดยขอให้

ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่าง

เคร่งครัด ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม ครม. นายกฯ 

ให้สัมภาษณ์ด้วยว่า การมาประชุม ครม.ที่ 

จ.กระบี่ครั้งนี้ นายกฯ มีความสุข โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งได้เห็นบ้านเมืองมีความเคลื่อนไหว ไป

ตรงไหนร้านค้าก็เปิด คนไปมาหาสู่ซึ่งกันและ

กันได้ โดยการสวมหน้ากาก ฉีดวัคซีน อะไร

ทำานองนี้ นายกฯ มีความสุขตรงนี้ และถือว่า

นายกฯ ได้มีโอกาสมาเที่ยวชายทะเลอีกครั้ง

หนึ่ง ไม่เคยได้ไปเที่ยว นี่ได้มาเที่ยวแล้ว เมื่อ

วานได้เดินริมหาดเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ 

เม่ือถามว่า โซเชียลมีความสนใจใน

ลุคส์ ใหม่ของนายกฯ และขอบคุณที่ช่วย

โปรโมตการท่องเที่ยว จ.กระบี่ ต่อไปในการ

ลงพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จะมีการปรับลุคส์อีกหรือ

ไม่ นายกฯ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับว่าตนมีอะไรที่

เครียดหรือกังวลอยู่ ตนก็อยากจะผ่อนคลาย 

จริงๆ แล้วเป็นคนอารมณ์ดี อารมณ์เบิกบาน 

ใจเย็น  ร้อนเป็นบางระยะ 

เมื่อถามอีกว่า แบบนี้เดือนหน้าจะมี

การจัดประชุม ครม.สัญจรอีกหรือไม่ นายกฯ 

กล่าวว่า พยายามจะจัดให้บ่อยครั้งเหมือนครั้ง

แรกๆ ที่มีการไปประชุมตามกลุ่มจังหวัดเวียน

ไปเรื่อยๆ ที่ผ่านมาติดสถานการณ์ โควิด ต่อไป

ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะจัดตามวาระที่เหมาะ

สมต่อไปในทุกภาค ตลอดจนการไปเยี่ยมเยียน

บางจังหวัดเป็นกรณีพิเศษก็ว่าไป ตนยินดีที่จะ

ไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนำามาสู่

การจัดระเบียบ จัดทำาแผนงานโครงการ การ

จัดงบประมาณหลายๆ อย่างเป็นข้อเสนอที่ดี 

เมื่อถามถึงกรณีการเคลื่อนไหวชุมนุม

ทางการเมือง ห่วงว่าจะกระทบต่อบรรยากาศ

การเปิดประเทศหรือไม่  นายกฯ กล่าวว่า 

ให้สังคมได้ช่วยกันพิจารณา นายกฯ มีอย่าง

เดียวคือการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งต้องใช้อย่าง

ระมัดระวัง ให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป็นไป

ตามกฎหมายที่มีอยู่ทุกประการ ซึ่งต้องดูว่า

จุดประสงค์การสร้างความวุ่นวายนั้นเพื่ออะไร 

และคนไทยยอมรับได้หรือไม่ ถ้ายอมรับไม่ได้

สังคมก็ต้องตักเตือนกัน อย่าให้เป็นภาระของ

เจ้าหน้าที่แต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหม ตนเน้น

ย้ำาคำาว่าสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ต้องคงอยู่คู่กับไทยตลอดไป 

เมื่อถามว่า ตอนนี้ยังมีการโหนเรื่อยๆ 

กังวลหรือไม่ว่าจะบานปลาย นายกฯ กล่าว

ว่า ไม่กังวล มันเป็นความห่วงใยมากกว่า 

อย่าเรียกว่ากังวล ถ้ากังวลตนกังวลหลาย

เรื่อง ทั้งรายได้ประชาชน หนี้ครัวเรือน หนี้

สาธารณะ ทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามา

ในสถานการณ์วันนี้ที่ผสมผเสกันเข้ามา รวม

ถึงราคาน้ำามันอะไรต่างๆ เหล่านี้ 

ส่วนการปรับ ครม. มีแนวโน้มจะปรับ

หลังจากนี้เพื่อเสริมทัพให้เข้มแข็งหรือไม่  

นายกฯ ยืนว่า “ไม่มี”.
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